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	 พลาสติกชีวภาพ	ตามคำานิยามที่สมาคมพลาสติก

ชีวภาพแห่งสหภาพยุโรป	(European	Bioplastics,	EuBP)	ได้

ให้ความหมายท่ีชัดเจนของพลาสติกชีวภาพ	หรือ	Bioplastics	

ไว้ในสองความหมายดังน้ี

•	พลาสติกสลายตัวได้ (Compostable Plastics)	หรือถ้า

เรียกให้เป็นคำาที่ใช้กันทั่วไปก็คือ	พลาสติกย่อยสลายได้ทาง	

ชีวภาพ	 คือพลาสติกที่มีแหล่งกำาเนิดทั้งจากวัตถุดิบชีวมวล	

(biomass)	ท่ีสามารถสร้างข้ึนจากวัตถุดิบท่ีปลูกทดแทนใหม่ได้	

(renewable	resource)	หรือปิโตรเคมี	ซ่ึงเม่ือผ่านกระบวนการ	

หมักทางชีวภาพ	(composting)	ในการกำาจัดหลังการใช้งาน	

จะได้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนไดออกไซด์	น้ำา	สารประกอบอนินทรีย์	

มวลชีวภาพ	และต้องไม่ทิ้งสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า	สิ่ง

แปลกปลอม	หรือสารพิษไว้	ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการ	

ทดสอบระดับสากล	(กลุ่มสหภาพยุโรป	:	EN	13432	ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	:	ASTM	D-6400	ประเทศไทย	มอก.	17088	

และระดับนานาชาติ	ISO	17088	:	2008)	โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้	

รับการรับรองจะมีตราสัญลักษณ์ตามมาตรฐานที่ได้	ตัวอย่าง	

ของพลาสติกชีวภาพที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ	 เช่น	

พลาสติกที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน	 (starch-based	

plastic)	พอลิแล็กติกแอซิด	(polylactic	acid,	PLA)	พอลิ-	

ไฮดรอกซีอัลคาโนเอต	(polyhydroxyalkanoate,	PHAs)	

และพอลิบิวทีลีนซักซิเนต	(polybutylene	succinate,	PBS)	

•	พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหม่ (Biobased 

Plastics)	คือพลาสติกที่ผลิตมาจากแหล่งวัตถุดิบชีวมวลที	่

สามารถสร้างขึ้นจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหม่ได้	 โดยใช้

แหล่งคาร์บอนที่อยู่ในโมเลกุลของ	แป้ง	น้ำาตาล	น้ำามันพืช	

หรือ	เซลลูโลส	โดยมีพืชที่นำามาใช้ผลิต	ได้แก่	ข้าวโพด	

มันฝรั่ง	 ข้าวสาลี	 อ้อย	 และไม้	 โดยสัดส่วนของแหล่ง

คาร์บอนในผลิตภัณฑ์จะใช้วิธีการตรวจวัดตามมาตรฐาน

ของ	ASTM	D-6866	สิ่งสำาคัญคือพลาสติกในกลุ่มนี้จะมี

คุณสมบัติท้ังย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือไม่ย่อยสลายทาง

ชีวภาพ	ซึ่งในหลายประเทศได้เริ ่มพัฒนาสัญลักษณ์การ

รับรอง	เช่น	ประเทศญี่ปุ่นใช้สัญลักษณ์	“BiomassPla”	ของ

สมาคมพลาสติกชีวภาพแห่งญี่ปุ่น	 เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น

พลาสติกท่ีผลิตมาจากวัตถุดิบท่ีปลูกทดแทนใหม่อย่างน้อย

ร้อยละ	25	ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้สัญลักษณ์	 “USDA	

Bio-Plastics
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Bio-based	content”	แสดงปริมาณสัดส่วนปริมาณวัตถุดิบปลูกทดแทนใหม่	ตัวอย่างของ

ผลิตภัณฑ์ในพลาสติกกลุ่มนี้	เช่น	Bio-PET	ซึ่งผลิตได้จากเอทานอลชีวมวล	Bio-PE	ผลิต

จากเอทานอลที่ผลิตมาจากอ้อย	และ	Bio-Nylon	ผลิตจากน้ำามันเมล็ดละหุ่ง	เป็นต้น

	 สำาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย	 ในช่วงเริ่มต้นจะเน้น	

ไปสู่การพัฒนาพลาสติกสลายตัวได้	และใช้วัตถุดิบทางการเกษตร	เช่น	มันสำาปะหลัง	ข้าวโพด

อ้อย	แนวโน้มของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	กำาลังได้รับความสนใจจากกระแสความ	

ต้องการของโลกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เพราะพลาสติกชีวภาพนั้นส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม	

ต้ังแต่ด้านวัตถุดิบท่ีผลิตจากพืชท่ีสามารถปลูกข้ึนทดแทนได้กระบวนการผลิตท่ีใช้พลังงานต่ำา	

จนถึงกระบวนการกำาจัดท่ีสามารถย่อยสลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	น้ำา	และอินทรียวัตถุ	

ได้ด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติภายหลังจากการใช้งาน	โดยพลาสติกชีวภาพนั้นจะมีคุณสมบัต	ิ

ในการใช้งานได้ดีเทียบเท่าพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบบดั้งเดิมบางชนิดได้

	 เมื่อพิจารณาประเทศหรือกลุ่มประเทศธุรกิจหลัก	อาทิ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	กลุ่ม	

ประเทศสหภาพยุโรป	และประเทศญี่ปุ่นแล้ว	จะเห็นได้ว่ามีการตื่นตัวด้านพลาสติกชีวภาพทั้ง	

ในด้านนโยบาย	การวิจัยและพัฒนา	อุตสาหกรรม	และการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเร่งรัดให้เกิด

การทดแทนพลาสติกทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว	 ทั้งนี้ในปัจจุบันตลาดของพลาสติกชีวภาพไม่ได้	

มุ่งเน้นเพียงแต่พลาสติกสำาหรับบรรจุภัณฑ์	แต่ยังมีการทดลองผลิตพลาสติกชีวภาพเพื่อการ	

ใช้งานที่มีความคงทนสูงทั้งในด้านยานยนต์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	 เพื่อสร้างความ	

หลากหลายของการใช้งานสำาหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพให้เพิ่มปริมาณสูงข้ึน	

ประกอบกับกระแสความต่ืนตัวด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำาคัญกับการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด	 จึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดการ

ขยายกำาลังการผลิตและตลาดความต้องการบริโภคเม็ดพลาสติกชีวภาพของโลกท่ีจะเพ่ิมสูง

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกที่มีปริมาณความต้องการ

บริโภคเพิ่มสูงกว่าความสามารถในการผลิต	 จึงเป็นโอกาสสำาหรับนักลงทุนไทยที่จะหันมา

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
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	 	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านชีวมวล	(biomass)	

และมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	

ได้แก่	 มันสำาปะหลัง	 และอ้อย	นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรมพลาสติก	ซึ่งเป็น	

อุตสาหกรรมปลายน้ำาที่เข้มแข็งสามารถรองรับในการพัฒนาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก	

ชีวภาพ	โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีศักยภาพด้านการตลาดในระยะแรก	ได้แก่	ถุง	กระสอบ	

พลาสติก	แผ่นฟิล์ม	ชิ้นส่วนพลาสติกด้านยานยนต์	ชิ้นส่วนพลาสติกในอุปกรณ์ไฟฟ้าและ	

อิเล็กทรอนิกส์	 มีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมมากกว่า	500,000	 ล้านบาท	 จึงทำาให้ประเทศไทย	

ถูกจับตามองว่าน่าจะมีโอกาสเป็นศูนย์กลางการผลิตพลาสติกชีวภาพแห่งใหม่ของโลกและ	

ภูมิภาค	 ในส่วนของผลกระทบจากอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	 ความต้องการวัตถุดิบจาก	

ภาคเกษตรกรรมมีเพียงแค่เล็กน้อยท่ีจะใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ	 แต่ทุกกระบวนการ	

จะมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม	ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ	จะสามารถ	

สร้างมูลค่าของสายโซ่อุปทานเพิ่มได้กว่า	47,000	ล้านบาท	นอกจากนี้อุตสาหกรรมพลาสติก	

ชีวภาพยังสามารถทำาให้เกิดการจ้างงานในสายโซ่อุปทานมากกว่า	200,000	คน	และเป็น	

อุตสาหกรรมเริ่มต้นที่สามารถพัฒนาต่อเนื่อง	ทำาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง	

ของอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล	(Bio-refinery)	ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพยังจะเข้าไป	

มีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมปลายทางอื่นๆ	 อาทิ	 บรรจุภัณฑ์

อาหารใช้แล้วทิ้ง	ฟิล์มคลุมดินเพื่อการเกษตร	เป็นต้น

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สนช.	จึงได้	

ริเริ่มและพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ	 ให้เป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ	

ของประเทศ		โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในแผนท่ีนำาทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรม	

พลาสติกชีวภาพ	พ.ศ.	2551-2555	เพื่อเป็นอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต	(New	Wave	Industry)	

ของประเทศ	 เมื่อวันที่	22	 กรกฎาคม	2551	 ด้วยกรอบวงเงินงบประมาณ	1,800	 ล้านบาท	

โดยมอบหมายให้	 สนช.	 กระะทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นหน่วยงานหลักในการ

ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนที่นำาทางแห่งชาติ	 โดยต่อมา	

เพ่ือขับเคล่ือนให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศให้เป็นไปได้

อย่างรวดเร็ว
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และเพ่ือเร่งสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นฐานสำาคัญและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมพลาสติก	

ชีวภาพของภูมิภาค	(Bioplastics	hub)	สนช.	ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และ

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย	 จัดทำามาตรการเร่งด่วนและนโยบายท่ีจำาเป็น	 เพ่ือนำา

เสนอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการเร่งด่วนและมาตรการเสริมในแนวทางการส่งเสริมการลงทุน

ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย	 โดยคณะรัฐมนตรี	 มีมติเพ่ิมเติมเห็นชอบเม่ือ

วันท่ี	28	 ธันวาคม	2553	 ให้ขยายระยะเวลาในแผนท่ีนำาทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพ	ระยะท่ี	2	(พ.ศ.	2554-2558)	ด้วยกรอบงบประมาณสนับสนุน	1,000	ล้านบาท

	 อย่างไรตามในโลกการค้าเสรีในปัจจุบัน	หลายประเทศในภูมิภาคนี้	เช่น	ประเทศ	

มาเลเซีย	และสิงคโปร์	 ได้เสนอมาตรการสิทธิพิเศษให้กับผู้ลงทุนด้านพลาสติกชีวภาพ	ซึ่ง	

เป็นอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต	และเป็นการดึงเทคโนโลยีด้านพลาสติกชีวภาพและอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องเช่นอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลให้เกิดขึ้นภายในประเทศ	สภาอุตสาหกรรมแห่ง	

ประเทศไทย	จึงได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนด้านพลาสติกชีวภาพของ	

ประเทศไทย	ภายใต้การแข่งขันทางการค้ากับประเทศต่างๆ	ที่พยายามสร้างความได้เปรียบ	

ในการแข่งขันเพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากท่ัวโลก	 จึงได้เสนอ	 “มาตรการการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริม	

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ”	 ผ่านการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาค	ซึ่งในขณะนี้กระทรวงการคลังกำาลังนำาเสนอเข้าอนุมัติจากคณะรัฐมนตร	ี

โดยมีสาระที่สำาคัญคือ	สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา	(soft	loan)	ในอัตราดอกเบี้ย	2%	เป็นระยะ

เวลา	8	ปี	ตลอดจนเร่งผลักดันและสนับสนุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	

(bio-plastics)	และชีวเคมี	(biochemicals)

	 ผลการดำาเนินดังกล่าวของ	สนช.	ท่ีทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

ท่ีได้มุ่งม่ันให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพข้ึนภายในประเทศ	ในการขับเคล่ือนแผนท่ีนำาทาง

แห่งชาติฯ	ในระยะเวลาที่ผ่านมา	ทำาให้ภาคเอกชนเริ่มเกิดความเชื่อมั่นดังเห็นได้จากการเกิด

สัญญาณแนวโน้มการลงทุนของอุตสาหกรรมพลาสติกข้ึนได้ในประเทศไทย	 ซ่ึงภาคเอกชนได้

ประกาศท่ีจะลงทุนเป็นมูลค่ามากกว่า	14,000	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปน้ี	

1.	ในเดือนมีนาคม	2553	บริษัท	พูแรค	(ประเทศไทย)	จำากัด	 ซ่ึงปัจจุบันได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษัท	

Carbion	Purac	ได้เร่ิมสร้างโรงงานผลิตแล็กไทด์	ซ่ึงใช้เป็นสารต้ังต้นสำาหรับผลิตพลาสติกชีวภาพ

ชนิดพอลิแล็กติกแอซิด	หรือ	PLA	ท่ีตลาดท่ัวโลกกำาลังให้ความสนใจ	ด้วยกำาลังการผลิต	75,000	ตัน	

ต่อปี	และเงินลงทุนประมาณ	2,000	ล้านบาท	ท่ีจ.ระยอง	โดยได้เร่ิมผลิตได้ในคร่ึงหลังของปี	พ.ศ.	2554

2.	บริษัท	ปตท.	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	ได้ประกาศข้อตกลงเมื่อเดือนมกราคม	2554	

เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท	มีเรียนท์	เทคโนโลยี	ในวงเงินลงทุน	1,800	ล้านบาท	เพื่อร่วม

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสำาหรับผลิตพลาสติกชีวภาพและเคมีภัณฑ์ชีวภาพ	โดย

บริษัท	 มีเรียนท์	 เทคโนโลยี	 จะสร้างโรงงานผลิตกรดซักซินิกชีวภาพ	(bio-succinic	acid)	

ขนาดกำาลังการผลิต	14,000	ตันต่อปี	เสร็จในปลายปี	พ.ศ.	2555	ที่มลรัฐหลุยส์เซียน่า	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งสามารถนำาไปใช้เป็นสารตั้งต้นสำาหรับผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด	

พอลิบิวทิลีนซักซิเนต	(polybutylene	succinate)	หรือ	PBS
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3.	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	ได้ประกาศเม่ือต้นเดือนเมษายน	2554	(ร่วมกับบริษัท	มิตซูบิชิ	

เคมิคอล	คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด)	 ในการจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนชื่อ	PTT	MCC	Biochem	 เพื่อ

ร่วมลงทุนสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด	PBS	ด้วยกำาลังการผลิตขนาด	20,000	

ตันต่อปี	และเงินลงทุน	6,000	ล้านบาท	โดยจะมีการวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก

ชีวภาพชนิด	PBS	ณ	นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย	จังหวัดระยอง	ในวันที่	2	กันยายน	2557	คาดว่า	

จะเริ่มผลิตได้ภายในปี	พ.ศ.	2558

4.	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	เม่ือวันท่ี	12	ตุลาคม	2554	ประกาศความ	

ร่วมมือกับบริษัท	Cargill	ในการลงทุน	150	ล้านเหรียญสหรัฐ	หรือคิดเป็น	4,572	ล้านบาท	

ในบริษัท	NatureWorks	LLC	ผู้นำาด้านการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด	polylactic	acid	(PLA)	

ในสหรัฐฯ	รายใหญ่ของโลก	ภายใต้แบรนด์	Ingeo™	ส่งผลให้	ปตท.เคมิคอล	มีหุ้นในบริษัท	

NatureWorks	LLC	ในสัดส่วน	50%

	 สนช.	มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้เกิดขึ้นใน	

ประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว	จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการนำาวัตถุดิบทางการเกษตรมากเพิ่ม	

มูลค่าอย่างครบห่วงโซ่การผลิต	และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำาการผลิตพลาสติก	

ชีวภาพในระดับภูมิภาค	โดยเกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจเทคโนโลยีและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	

ที่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า	5,500	ล้านบาท	 เช่น	การเกิดอุตสาหกรรมและ

ธุรกิจนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ	 การเกิดเทคโนโลยีใหม่ที่เชื่อมไปสู่การพัฒนาด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย	การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา	

การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการที่มุ่งเป้าไปสู่เชิงพาณิชย์	และการลดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแก้ไขปัญหาเร่ืองขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 ในการดำาเนินงานตามแผนท่ีนำาทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	

ระยะที่	1	และ	2	(พ.ศ.	2551-2558)	ตามมติของคณะรัฐมนตรี	สนช.	ได้ดำาเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพข้ึนในประเทศไทยโดยเร็ว	 โดยมีผลการดำาเนินงานถึงปัจจุบันตาม	4	กลยุทธ์	 ดังต่อไปน้ี	

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความพร้อมของวัตถุดิบชีวมวล	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียม

ความพร้อมด้านการเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังในด้านการพัฒนาสายพันธุ์	เทคโนโลยีการเพาะ	

ปลูกและเก็บเก่ียว	ระบบการให้น้ำา	ตลอดจนการใช้เคร่ืองจักรกลเพ่ือเพ่ิมผลผลิตจาก	3.5	เป็น	

5	ตันต่อไร่ต่อปี	รวมถึงการจัดทำาแผนท่ีการเพาะปลูกมันสำาปะหลัง

กลยุทธ์ท่ี 2 การเร่งรัดและสร้างเทคโนโลยี	สนช.	ได้มีความร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ..(วช.)..ภายใต้..“โครงการการวิจัยสานเกลียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ”		

ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลาสติกชีวภาพตั้งแต่ระดับต้นน้ำา	กลางน้ำา	

และปลายน้ำาอย่างครบวงจร	รวมท้ังหมด	118	โครงการ	ด้วยงบประมาณรวม	122	ล้านบาท	โดย

มีเครือข่ายหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัย	17	แห่ง	และนักวิจัยท่ีมีศักยภาพประมาณ	200	คน	

ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้	และเทคโนโลยีด้านพลาสติกชีวภาพที่

สำาคัญของประเทศ	และเกิดเทคโนโลยีท่ีโดดเด่นในระดับนานาชาติ	เช่น	การผลิตกรดแล็กติก	เม็ด	

พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิด	และผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเพื่อการใช้งาน	

อย่างหลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม	สนช.	ได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน

สำาหรับการลงทุนในโครงการนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพจำานวน	48	 โครงการ	 ด้วยงบ

ประมาณ..42..ล้านบาท..รวมถึงการสนับสนุนการก่อต้ังและการดำาเนินงานกิจกรรมต่างๆ..ของ	

TBIA	อย่างต่อเน่ือง	จนปัจจุบันมีสมาชิก	45	บริษัท	โดยเฉพาะมีความร่วมมือในการผลักดัน

นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านการลงทุนและด้านสิ่งแวดล้อม	 การวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี	การจัดทำามาตรฐาน	และห้องปฏิบัติการทดสอบ	การจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ

ในระดับนานาชาติ	(InnoBioPlast)	จำานวน	4	คร้ัง	เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ

ประกาศความพร้อมของประเทศไทยในด้านการลงทุน	 ตลอดจนการจัดทำาโครงการนำาร่องเพ่ือ

กระตุ้นให้เกิดความต้องการในตลาดของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ	

เครือข่ายนวัตกรรม
พลาสติกชีวภาพ
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เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือกับ	

สนช.	และ	TBIA	เป็นอย่างดียิ่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญของพลาสติกชีวภาพ	

อาทิเช่น	 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 ได้ประกาศให้สิทธิประโยชน์

ด้านภาษีสูงสุดในประเภทของกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยได้รับการ	

ยกเว้นภาษีรายได้จากการลงทุนเป็นระยะเวลา	8	ปี	การผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบ

สมบัติการสลายตัวได้และแตกสลายทางชีวภาพได้	(compostable	and	biodegradable)	ของ	

พลาสติกชีวภาพ	3	แห่ง	ได้แก่	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	และกรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	จะได้รับ	

การรับรองตามห้องปฏิบัติการมาตรฐานในระบบ	ISO	17025	 จากสถาบัน	DIN	CERTCO	

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี		เมื่อวันที่	8	กันยายน	2556	ซึ่งเป็นแห่งแรกในอาเซียน	

โดย	สนช.	ได้สนับสนุนผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงาน	DIN	CERTCO	ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี	มาเข้าร่วมตรวจประเมิน	และให้คำาปรึกษา	ในการรับรองห้องปฏิบัติการดังกล่าว	

ในขณะนี้กำาลังอยู่ในระหว่างการสร้างระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพให้	

เกิดขึ้นใประเทศไทย
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	 นอกจากนี้	สนช.	ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ	ได้แก่การติดต่อและ

ประสานงานทำาให้เกิดการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างสมาคมอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพไทยกับสมาคมพลาสติกชีวภาพรวม	6	 ประเทศ	 ได้แก่	 สหภาพยุโรป	

(European	bioplatics,	EuBP)	 สหรัฐอเมริกา	Biodegradable	Products	Institute,	BPI)	

ญ่ีปุ่น	(Japan	Bioplastics	Association,	JBPA)	 เกาหลีใต้	(Korea	Biodegradable	Plastics	

Association,	KBPA)	 ไต้หวัน	(Environmentally	Biodegradable	Polymer	Association,	

EBPA)	และอิตาลี	(Italian	Bioplastic	and	Biodegradable	and	Compostable	material		

Association,	Assobioplastic	 และ	Italian	Composting	Association,	C.I.C.)	 รวมทั้ง	

มีความร่วมมืออย่างดียิ่งกับ..องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี..(German	

International	Coorperation,	GIZ)	ในด้านการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	ความ	

ร่วมมือการศึกษาด้านนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมด้านภาษีอากรของผู้ผลิตและ

ผู้บริโภคพลาสติกชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ

	 อีกทั้งการติดต่อกับบริษัทช้ันนำาด้านการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพในต่างประเทศ	

เพื่อก่อให้เกิดการลงทุนการสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย	 ได้แก่	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 ประเทศญี่ปุ่น	 ประเทศเนอร์เธอร์แลนด์	

และประเทศบราซิล	รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านคอมพาวนด์	และผลิตภัณฑ์	

พลาสติกชีวภาพกับบริษัทต่างๆ	เช่น	บริษัท	Minima	Technology	ประเทศไต้หวัน	บริษัท	

Ecolbiotech	 ประเทศเกาหลีใต้	 และบริษัท	Novamont	 ประเทศอิตาลี	 เพื่อให้เกิดการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพให้เกิดขึ้นสนองความต้องการ

ของตลาดจากความร่วมมืออย่างดียิ่งของพันธมิตรในเครือข่ายนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ

ทั้งภาครัฐและเอกชน	ทำาให้การใช้	“นวัตกรรม”	เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพที่แข็งแกร่งและครบวงจรขึ้นในประเทศได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้
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1.	เริ่มก้าวแรกด้วยนวัตกรรม: ดร.วันทนีย์ จองคำ�
 สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) (สนช.)
2.	ทุนวิจัยสร้างนวัตกรรม: สุนันท� สมพงษ์ 
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) 
3.	ส่งเสริมการลงทุน: หิรัญญ� สุจินัย
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 
4.	มาตรฐานอุตสาหกรรม: กรรณิก�ร์ โตประเสริฐพงศ์    
 สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (สมอ.)
5.	ห้องปฏิบัติการพิสูจน์คุณภาพ: ดร.ธน�วดี ลี้จ�กภัย    
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ (METEC)
6.	ทดสอบการย่อยสลายแบบรวดเร็ว: ดร.อัญชน� พัฒนสุพงษ์ 
 สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
7.	ไบโอพลาสติก	100%: เกียรติพงษ์ คำ�ดี 
 สถ�บัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) (สทน.)
8.	ระบบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ: ดร.จิตร� วรรณวิจิตร
 สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
9.	เครือข่ายอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ: ดร.พิพัฒน์ วีระถ�วร   
 สม�คมอุตส�หกรรมพล�สติกชีวภ�พไทย (TBIA)

เครือข่ายความร่วมมือ

๑
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เริ่มก้าวแรกด้วยนวัตกรรม
สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน)

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
73/1 (อาคารวิจัยโยธี ชั้น3) ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-644 6000 โทรสาร: 02-644 8443-4

	 พลาสติกชีวภาพ	 หรือไบโอพลาสติก	 เป็นนวัตกรรมด้านวัสดุแห่งอนาคตที่เกิดจาก	

ความต้องการในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกระแสอนุรักษ์	

สิ่งแวดล้อม	เนื่องจากเป็นพลาสติกชนิดใหม่ที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตรที่	

สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้	 เช่น	 มันสำาปะหลัง	 หรืออ้อย	 เป็นต้น	 แต่ด้วยคุณสมบัติเด่น

ของการย่อยสลายได้ทางชีวภาพ	 ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต่างจากพลาสติกที่ทำาจาก

ปิโตรเคมี	 ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า	300	 ปีในการย่อยสลาย	 เกิดปัญหาขยะพลาสติกสะสมอยุ่

เป็นปริมาณมหาศาลทั่วโลก	 ทำาให้ประเทศไทยจึงหันมาให้ความสำาคัญ	 และมองว่าพลาสติก

ชีวภาพมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่	หรือ	New	Wave	Industry	

ของประเทศไทย	ได้อย่างน่าสนใจ

		 “ดร.วันทนีย์	จองคำา”	อดีตผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม	

นวัตกรรม	 และนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์จากสำานักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สนช.	เล่าถึงจุดเร่ิมต้นของพลาสติก	

ชีวภาพในประเทศไทยว่า	 ได้เริ่มให้ความสนใจพลาสติกชีวภาพมา

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2547	ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการก่อตั้ง	สนช.	



19

“ในช่วงเริ่มต้น สนช. ได้ให้ความสำาคัญ

กับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

ในผู้ประกอบการเป็นรายบริษัทภายใต้

งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำากัด ทำาให้

ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบถึง

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม

ได้อย่างรวดเร็ว เป็นเหตุผลทำาให้เรา

ต้องหันกลับมามองการใช้นวัตกรรม

เชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างให้เกิด

อุตสาหกรรมใหม่”
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	 ประเทศไทยควรจะมีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ	

วัตถุดิบทางการเกษตร	เช่น	อุตสาหกรรมยาง	แต่การจะเข้าไปปรับเปล่ียนโครงสร้างอุตสาหกรรม	

ที่มีอยู่เดิมนั้นทำาได้ยาก	เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านยางส่วนใหญ่อยู่ในบริษัท	

ต่างชาติ	ดังน้ันระดับของอุตสาหกรรมยางยังอยู่ในส่วนต้นน้ำา	ซ่ึงเป็นการผลิตวัตถุดิบท่ีมีมูลค่าต่ำา	

เพื่อส่งออกเป็นหลัก	เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ้อยและมันสำาปะหลัง	ที่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	

รองรับ	ในการนำามาผลิตและแปรรูปเป็นน้ำาตาล	และแป้ง

	 ในขณะน้ันได้เร่ิมมองถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศ	

และพบว่า	มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำาแป้งข้าวโพดมาผลิตเป็นเส้นใยชีวภาพ	หรือ

พลาสติกชีวภาพ	ในหลายประเทศ	เช่น	บริษัท	ดูปองค์	ที่พัฒนาเทคโนโลยีไปไกลถึงขั้นสร้าง

โรงงานนำาร่องผลิตสารตั้งต้นสำาหรับผลิตเส้นใยชีวภาพ

	 ในช่วงเริ่มต้น	ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร	คุณศุภชัย	หล่อโลหการ	ผู้อำานวยการ	สนช.		

ได้ริเริ่มและเชิญชวนบริษัทดูปองค์ให้สนใจมาลงทุนสร้างโรงงานต้นแบบผลิตเส้นใยชีวภาพ

ในประเทศไทย	เนื่องจากมีต้นทุนวัตถุดิบมันสำาปะหลังถูกกว่าแป้งข้าวโพด	และสามารถใช้ผลิต	

เส้นใยชีวภาพได้ไม่แพ้กัน		แต่การจะทำาให้บริษัทยักษ์ใหญ่ตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยนั้น

ไม่ใช่เรื่องง่าย	ความหวังดังกล่าวกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้	สนช.	หันมาศึกษาศักยภาพของ

ประเทศไทย	 โดย	 ดร.วันทนีย์	 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลโครงการนี้	 จึงได้เชิญชวน

บริษัท	สงวนวงศ์	จำากัด	ผู้ผลิตแป้งมันรายใหญ่ของประเทศ	เข้าร่วมสนับสนุนการศึกษาความ

เป็นไปได้เบื้องต้น	เพื่อหาข้อมูลว่า	อุตสาหกรรมสิ่งทอชีวภาพจากมันสำาปะหลังจะมีศักยภาพ

พอท่ีจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทยได้หรือไม่	ดร.วันทนีย์บอกว่า	ผลจากการศึกษาช้ี	

ให้เห็นว่า	ตลาดท่ีรองรับอุตสาหกรรมเส้นใยชีวภาพ	ยังเป็นไปได้ยาก	เน่ืองจากปัญหาด้านราคา	

ซึ่งยังแพงกว่าเส้นใยจากปิโตรเคมีที่ผลิตในท้องตลาดในปัจจุบัน	 แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจใหม่คือ	

พลาสติกชีวภาพ	หรือ	ไบโอพลาสติก	ที่มีการเติบโตของตลาดที่ดีและมีอนาคตในตลาดโลก
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	 ดังน้ัน	สนช.	จึงหันกลับมาสนใจพลาสติกชีวภาพอย่างจริงจัง	ซ่ึงเทคโนโลยีการผลิตใน	

ประเทศยุโรปและอเมริกา	ได้มีการพัฒนามาแล้วกว่า	10	ปี	ทำาให้คุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพ	

สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น	ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมที่ก้าวหน้า	

เพื่อให้ได้เชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการนำามาผลิตสารต้ังต้นสำาหรับผลิตเม็ดพลาสติก

ชีวภาพ	ดังน้ัน	สนช.	จึงเร่ิมเห็นแนวทางในการขับเคล่ือนให้เกิดอุตสาหกรรมดังกล่าว	โดยได้ให้	

ความสำาคัญกับการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมในประเทศไทย	โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมน้ำาตาล	

และอุตสาหกรรมแป้ง	เพื่อร่วมเป็นแกนนำาในการผลักดันอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้

เดินหน้าต่อได้

“ขณะนั้นพลาสติกชีวภาพยังเป็นเรื่องใหม่สำาหรับประเทศไทย สนช. จึงได้ 

เริ่มต้นด้วยการให้เอกชนได้รับทราบข้อมูล ในรูปแบบของการเชิญเจ้าของ 

เทคโนโลยีระดับโลก มาแลกเปล่ียนข้อมูลในรูปแบบของการประชุมสัมมนาและ 

ศึกษาดูงาน เพื่อแสวงหาเทคโนโลยี และมองภาพร่วมกันว่าจะทำาอะไรต่อ”

	 ดร.วันทนีย์บอกว่า	ในช่วงเร่ิมต้น	มี	5	บริษัทไทยให้ความสนใจพลาสติกชีวภาพ	ไม่ว่าจะ	

เป็น	บริษัท	ทานตะวันอุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	นิปปอน	แพ็ค	(ประเทศไทย)	จำากัด	

(มหาชน)	บริษัท	อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย	จำากัด	บริษัท	ยูนิตี้	ไทยโปรดักส์	จำากัด	และบริษัท	

ควอลิตี้	มิเนอรัล	จำากัด	เป็นบริษัทที่แสดงความสนใจเป็นอย่างยิ่ง	แต่บริษัทดังกล่าวยังไม่

กล้าลงทุนเทคโนโลยีใหม่	เนื่องจากเทคโนโลยีมีราคาค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยง	และผลพวง	

จากการรวมตัวในช่วงน้ัน	ทำาให้เกิดการก่อต้ังเป็นชมรมพลาสติกชีวภาพข้ึนคร้ังแรกในประเทศ	

ไทยตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2548	 ซึ่งในขณะนี้ได้พัฒนาก้าวหน้าจัดตั้งขึ้นเป็น	 “สมาคมอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพไทย”	(Thai	Bioplastics	Industry	Association,	TBIA	)	ซึ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาก	

ถึง	45	บริษัทในปัจจุบัน	ซึ่งถือว่าเป็นสมาคมพลาสติกชีวภาพขนาดใหญ่	ที่มีกิจกรรมส่งเสริม

การลงทุน	และการสร้างตลาดของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพได้โดดเด่น	และมีความต่อเนื่อง
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	 “ตอนนั้นเราคิดว่า	ต้องทำาแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อเสนอรัฐบาล	จึงได้สนับสนุน

ให้วิทยาลัยปิโตรเคมี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ให้เข้ามาร่วมเขียนแผนที่นำาทางแห่งชาติการ

พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	โดยมีการสำารวจว่าในประเทศไทยมีนักวิจัยอยู่ที่ไหนบ้าง	

ตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม	(value	chain)	กล่าวคือ	ในระดับต้นน้ำาได้แก่	อุตสาหกรรมแป้ง	

และน้ำาตาล	ระดับกลางน้ำา	เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ	และอุตสาหกรรมขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

พลาสติกชีวภาพในระดับปลายน้ำา	รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีระดับโลกและด้าน	

ตลาดของ	สนช.”

	 ดร.วันทนีย์บอกว่า	ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่บริษัท	พูแรค	(Purac)	ซึ่งปัจจุบัน

เปล่ียนช่ือเป็น	คอร์เบียน	(Corbion)	เข้ามาต้ังโรงงานผลิตกรดแล็กติกท่ีทันสมัยและใหญ่ในโลก	

ขึ้นในประเทศไทย	ที่แม้จะเป็นการผลิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้น	

ท่ีดี	เพราะสามารถนำามาใช้เป็นสารต้ังต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพในระดับต้นน้ำานับเป็นโชคดี	

ที่รัฐบาลในขณะนั้น	กำาลังมองหาอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ที่มีศักยภาพแข่งขัน	อุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพ	 จึงได้รับความเห็นชอบจากสภาพัฒน์ฯ	 หลังจากที่	 สนช.	 ได้นำาเสนอ	

ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน	 ในรูปแบบของแผนที่นำาทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพ	และสามารถผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ไม่ยากนัก	ในขณะเดียวกัน	สนช.	

ได้เริ่มสนับสนุนให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพออกสู่ตลาด	โดยการสนับสนุนสมาชิก	

ของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย	 ผ่านกลไกของ	 สนช.	 ทำาให้เอกชนได้ทดลอง

ซื้อเม็ดพลาสติกชีวภาพจากต่างประเทศเพื่อนำามาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์	ไปพร้อมกับการเปิด	

โอกาสให้นักวิจัยได้นำาพลาสติกชีวภาพมากผสมกับสารเติมแต่งอ่ืนในการผลิตคอมพาวนด์	

พร้อมกับการพยายามขับเคลื่อนแผนที่นำาทางแห่งชาติให้เกิดขึ้น

	 นอกจากนี้	 สนช.	 ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ	

เยอรมัน..หรือ..GIZ..ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมพลาสติกชีวภาพในระดับ

นานาชาติ..โดย..GIZ..ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ..เข้ามาให้คำาแนะนำาปรึกษาเรื่อง

เทคโนโลยี..การวิเคราะห์ทดสอบ..และมาตรฐานผลิตภัณฑ์..พร้อมกันนี้..สนช..ได้ริเริ่มจัด

งานประชุมและแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ	 ขึ้นครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	

2549	ในชื่องานว่า	InnoBioPlast	2006	และได้จัดต่อเนื่องมาทุกๆ	2	ปี	 เป็นจำานวน	4	ครั้ง	

ทำาให้ภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัยไทย	ได้ติดตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและ

ทันสมัย	 รวมถึงแนวโน้มของตลาดและการลงทุน	 และที่สำาคัญคือ	 เป็นเวทีระดับนานาชาติที่

ได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการเป็นผู้นำาระดับภูมิภาคด้านพลาสติก

ชีวภาพ	 หรือ	Bioplastic	Hub	 ดร.วันทนีย์บอกว่า	 ถึงแม้ว่า	 คณะรัฐมนตรี	 จะอนุมัติแผน

ยุทธศาสตร์ของพลาสติกชีวภาพ	5	ปี	(พ.ศ.	2551-พ.ศ.	2555)	แต่พอทำางานมาได้ระยะหนึ่ง	

สนช.	ร่วมกับภาคเอกชน	เห็นสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรี	ปรับขยายแผนที่นำาทางฯ	ออกไป

ถึงปี	2558	ภายใต้กรอบวงเงินเดิมคือ	1,800	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นเงินจำานวน	300	ล้านบาท	

สำาหรับสร้างโรงงานต้นแบบ	เพ่ือการเรียนรู้และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์	

ออกมาสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว	 และเมื่อวันที่	28	 ธันวาคม	2553	 ได้รับการอนุมัติเห็นชอบ	

แผนที่นำาทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	ระยะที่	2	(พ.ศ.	2554-2558)	

จากคณะรัฐมนตรี	
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	 ในขณะนี้	ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเกือบทุกด้าน	

ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	ยกเว้นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ	ดังนั้นถ้าประเทศไทย	

สามารถผลิตเม็ดพลาสติกได้ในระดับแสนตัน	จะเกิดรายได้กว่าหมื่นล้านบาท	สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับมันสำาปะหลังหรือน้ำาตาลได้มากกว่า	6	เท่า

	 สนช.	ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	ในรูปแบบของคณะ

อนุกรรมการพลาสติกชีวภาพแห่งชาติ	เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเดินหน้าภายใต้	

4	กลยุทธ์	ได้แก่

1.	สร้างความพร้อมด้านวัตถุดิบชีวมวล	โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพื่อเร่งเพิ่ม	

	 ผลผลิตมันสำาปะหลังให้ได้ไม่ต่ำากว่า	4	ตันต่อไร่	เพื่อให้การเกิดของอุตสาหกรรมพลาสติก	

	 ชีวภาพ	ไม่ไปแย่งวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมแป้งมันหรือน้ำาตาล	ซึ่งใช้เป็นอาหาร	ซึ่งเป็น	

	 อุปสรรคในอนาคต

2.	เร่งรัดและสร้างเทคโนโลยี	โดยเน้นการวิจัย	ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณพันล้านบาท		

	 ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	ภายใต้โครงการให้ทุนวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพ	

	 ทั้งในระดับต้นน้ำา	กลางน้ำา	และปลายน้ำา	ทำาให้สามารถรวมกลุ่มนักวิจัย	ต่อเนื่องได้ถึง	

	 200	คน	ภายใต้งบประมาณ	122	ล้านบาท	ซึ่งผลจากงานวิจัยดังกล่าว	จะเป็นฐานองค์	

	 ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในตลาดโลก

3.	สร้างอุตสาหกรรม	และธุรกิจนวัตกรรม	ผ่านกลไกด้านวิชาการและการเงินของ	สนช.	ด้วย	

	 การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา	 รวมทั้งสิ้น	 48	 โครงการ		

	 งบประมาณรวม	42	ล้านบาท	งบลงทุน	448	ล้านบาท	รวมทั้งริเริ่มและสนับสนุนให้เกิด	

	 การก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย	ที่ร่วมดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	ภายใต้	

	 แผนที่นำาทางแห่งชาติฯ	 เพื่อการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้เกิดขึ้น	

	 อย่างยั่งยืนในประเทศไทย

4.	สร้างโครงการสร้างพื้นฐาน		สนช.	ร่วมกับบีโอไอ	สนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านภาษีในการ	

	 ลงทุน	ไปพร้อมกับการพัฒนามาตรฐานและห้องปฏิบัติการการทดสอบพลาสติกชีวภาพ	การ	

	 สร้างนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้งานในประเทศ	เช่น	โครงการนำาร่องในการนำาถุง	

	 พลาสติกชีวภาพไปคัดแยกขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้เป็นปุ๋ยหมัก	 โครงการนำาร่องการใช้ถุง	

	 พลาสติกชีวภาพสำาหรับการเพาะชำากล้าไม้

	 ดร.วันทนีย์ย้ ำาว่า	วันนี้ประเทศไทยได้มีการวางรากฐานของโครงสร้างพื้นฐานด้าน

พลาสติกชีวภาพที่แข็งแกร่งไว้แล้วในระดับหนึ่ง	ได้แก่	ด้านเทคโนโลยี	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

และทดสอบ	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	และสิทธิประโยชน์ด้านภาษี	ถึงแม้การลงทุนในอุตสาหกรรม

นวัตกรรม	เช่น	อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	จะมีความเสี่ยง	แต่	สนช.	ได้พยายามบริหารความ	

เสี่ยงโดยใช้แผนที่นำาทางแห่งชาติฯ	เป็นหลักในการทำางานร่วมกับทุกภาคส่วนควบคู่กับกลไก	

สนับสนุนภาคเอกชนด้านการเงินและวิชาการ	เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม	

พลาสติกชีวภาพในประเทศ	 เนื่องจากศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยที่จะเกิด

อุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมใน

ระดับประเทศ	ระดับภูมิภาค	และระดับโลก
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	 อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องอาศัยนวัตกรรม	ซึ่งนับเป็น	

กุญแจสำาคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าในตลาด	และช่วยเพิ่มอำานาจต่อรองด้านการ	

แข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งแต่ปัญหาของการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพท่ีผ่านมา	

คือนักวิจัยและผลงานวิจัยยังมีจำานวนจำากัดเมื่อเทียบกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	

“สุนันทา	สมพงษ์”	ผู้อำานวยการภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย	สำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยบอกว่า	

“ทุนวิจัยสร้างนวัตกรรม”
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) 

	 วช.	ได้เห็นความสำาคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	

จึงได้จัดสรรทุนให้กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย	 และสถาบันวิจัย

ต่างๆ..ที่มีความสนใจ..ตั้งแต่ปี..พ.ศ..2550..โดยมองว่าพลาสติก

ชีวภาพจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศได้ในอนาคต	ตลอดจน

มีการใช้งานพลาสติกชีวภาพในรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายใน

ทุกหน่วยงาน

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-561 2445 โทรสาร: 02-940 5744 
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“อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ยังต้องการงานวิจัยหลายด้าน

เพื่อตอบโจทย์ วช. ได้มองถึง

การปรับแนวทางในการให้ทุน 

จากอดีตที่การกำาหนดโจทย์วิจัย

ไม่ได้เริ่มต้นจากความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่

ปัจจุบันเริ่มให้ความสำาคัญมากขึ้น”
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	 ทั้งนี้	เนื่องจากพลาสติกจากปิโตรเลียมต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า	300	ปี

ทำาให้มีพลาสติกเหลือตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำานวนมาก	ส่งผลทำาให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม

ตามมา

	 ในขณะที่พลาสติกชีวภาพเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้	 และผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถ	

หาได้ง่ายในประเทศ	เช่น	มันสำาปะหลัง	และอ้อย	ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย

ของประเทศที่ยังคงต้องการการสนับสนุน	ในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำา	ถ้าสามารถเพิ่มมูลค่า

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้จะช่วยลดต้นทุนได้อย่างน่าสนใจ

“การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร นับเป็นการสร้างเสถียรภาพทาง 

การตลาด ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยแก้ปัญหา 

ที่เกิดขึ้นจากพลาสติกจากปิโตรเลียม”	สุนันทาบอกว่า	ที่ผ่านมา	วช.	ได้ให้ทุนวิจัย	

สนับสนุนกับนักวิจัยท่ีทำางานด้านพลาสติกชีวภาพ	ในวงเงิน	50-70	ล้านบาทต่อปี	เพ่ือสนับสนุน	

งานวิจัยทั้งในระดับต้นน้ำา	กลางน้ำา	และปลายน้ำา	แต่สิ่งที่หน่วยงานให้ทุนพบเจอคือ	งานวิจัย

ที่เสนอขอทุนเข้ามายังมีคุณภาพไม่ถึง	ทั้งจากศักยภาพของนักวิจัย	และตัวนักวิจัยเองที่ยัง	

ไม่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนางานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพเท่าที่ควร
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“ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพยังเป็นเรื่องใหม่ ทำาให้การหา 

นักวิจัยและให้ทุนไม่ใช่เรื่องง่าย”

	 อย่างไรก็ตาม	ความร่วมมือระหว่าง	วช.	และสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การ	

มหาชน)	 ที่ได้ร่วมกันตั้งโครงการสนับสนุนทุนวิจัย	 ภายใต้ชื่อ	 “โครงการสานเกลียววิจัยคู	่

นวัตกรรม”	หลังจากได้การดำาเนินงานมาระยะหนึ่งจึงเริ่มเห็นความชัดเจนได้ในระดับหนึ่ง	

สนช.	ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรได้พยายามนำางานวิจัยที่มีอยู่ออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม	

แม้ในช่วงต้นจะติดขัด	แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากที่มีการทำายุทธศาสตร์นโยบายวิจัย	

ด้านพลาสติกชีวภาพ	หรือกำาหนดโจทย์วิจัยให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด	สุนันทามองว่าความ	

ร่วมมือครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่จะกระตุ้นนักวิจัยไทยให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและสร้างนักวิจัย	

เช่นเดียวกับแนวทางที่หลายๆ	ประเทศกำาลังเดินหน้า

	 นอกจากน้ี	วช.	ยังได้ปรับวิธีการดำาเนินงานให้สนองตอบอย่างรวดเร็ว	เพ่ือเฟ้นหาและ	

เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามาทำางานมากขึ้น	ด้วยการให้ทุนบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจ	

ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องสุนันทามองว่า	งานวิจัยจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของ	

ผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น	 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ	 หลอด	 และขวดจาก	

พลาสติกชีวภาพ	 ท่ีหลายคนอาจมองว่าเป็นเร่ืองเล็ก	 แต่แท้จริงและผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีมีปริมาณ	

การใช้งานจำานวนมหาศาล

	 โดยงานวิจัยหลายชิ้นที่	วช.	ให้การสนับสนุนมีความโดดเด่น	เช่น	พลาสติกชีวภาพ	

ทางการแพทย์ท่ีนักวิจัยไทยสามารถพัฒนาได้ถึงขั้นสร้างโรงงานต้นแบบแต่สิ่งท่ีต้องเพ่ิมเติม	

จากนี้คือ	การสนับสนุนให้มีสร้างสารตั้งต้น	และการสร้างต้นแบบผลิตถัณฑ์ชีวภาพให้มากขึ้น	

โดยภาครัฐจะต้องรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพมากข้ึน	 ตลอดจน	

สร้างมาตรการด้านภาษีให้กับภาคเอกชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพได้	โดยที่

เอกชนเองต้องยอมลงทุนเพื่อกระตุ้นการตลาด

“ท้ายที่สุดแล้วความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ จะทำาให้อุตสาหกรรม 

พลาสติกชีวภาพสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด โดยเทคโนโลยี 

บางอย่างท่ีสามารถทำาได้ก็ควรลงมือทำาในทันที เพราะการรออาจไม่ใช่ผลดี 

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นควรรีบแก้ไขโดยเร็ว”

	 ความสำาเร็จจากงานวิจัยหลายชิ้น	ชี้ให้เห็นว่านักวิจัยไทยมีความสามารถไม่แพ้นักวิจัย	

จากต่างชาติ	แต่สิ่งที่	วช.	ต้องการเห็นคือ	งานวิจัยที่ครบถ้วนทั้งต้นน้ำา	กลางน้ำา	และปลายน้ำา	

ซึ่งปัจจุบันยังขาดทั้งตัวนักวิจัย	รวมถึงการค้นหาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตสารตั้งต้น	

ในกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ	ซึ่งทั้ง	2	ปัจจัยจะทำาให้งานวิจัยสามารถพัฒนาต่อไปได้

อย่างก้าวกระโดด	และนำาไปสู่ความสำาเร็จได้ในอนาคต
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	 ก้าวสำาคัญของอุตสาหกรรมคือการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีช่วยผลักดันให้

เดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงด้วยมาตรการต่างๆ	ที่ช่วยลดภาระความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจ

ในการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่	“หิรัญญา	สุจินัย”	ที่ปรึกษาการลงทุน	สำานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน	บอกว่า

	

“ส่งเสริมการลงทุน”
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 

	 BOI	 มีหน้าที่ในการคัดเลือกการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ	

ประเทศในระยะยาว	 โดยอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนับเป็น	

เทรนด์ของโลก	ที่มีแนวโน้มการพัฒนาไปในทิศทางบวกการพัฒนา

ที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายของ	BOI	ทำาให้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

กลายเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการสนับสนุนให้มีการลงทุน	

เกิดขึ้น	ความร่วมมือดังกล่าวเริ่มต้นมาประมาณ	5	ปี	ที่หน่วยงาน	

ภาครัฐได้ร่วมกันหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำา

นโยบาย	 ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเกิดขึ้นได้	

โดยแต่ละหน่วยงานต้องมีบทบาทที่ชัดเจน

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-553 8111 โทรสาร: 02-553 8222
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“หากต้องการให้

อุตสาหกรรมเกิดจริง

จำาเป็นต้องผลักดันเต็มที่ 

โดยสิ่งที่ BOI ทำาได้คือ 

การส่งเสริมโดยใช้เครื่องมือ 

การยกเว้นภาษี ทำาให้

โครงการมีความเป็นไปได้

ต่อการลงทุน มากขึ้น” 



32

	 BOI	ได้ให้สิทธิเต็มที่ตามที่กฎหมายระบุ	เช่น	ยกเว้นภาษีเครื่องจักรและยกเว้นเงินได้

นิติบุคคล	เป็นเวลา	8	ปี	หลังจากนั้นให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก	50%	เป็นเวลา	

5	ปี	เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมเกิดได้	โดยสิ่งที่	BOI	ให้การสนับสนุนจะช่วยสร้างแต้มต่อให้

กับนักลงทุน

	 ที่ปรึกษาการลงทุน	 ยอมรับว่า	 BOI	 ไม่ใช่ปัจจัย	 100%	 ที่ทำาให้เกิดการลงทุน	

เนื่องจากเครื่องมือ	BOI	เป็นการยกเว้นภาษีจากกำาไร	ขณะที่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพใน

ปัจจุบันยังมีต้นทุนสูง	 โอกาสในการทำากำาไรยังมีอยู่อย่างจำากัด	 ในหลายประเทศได้สนับสนุน

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้เกิดข้ึนโดยการสนับสนุนเงินกู้แบบให้เปล่าเพ่ือทำาให้เกิด

การลงทุน	 ซึ่งอาจเป็นข้อจำากัดด้านกฎหมายของประเทศไทย	 เพราะการที่รัฐจะเอาเงินไปให้

เอกชนลงทุนไม่สามารถทำาได้	 จึงต้องมองในทิศทางอื่น	 เช่น	 การสนับสนุนแหล่งวัตถุดิบที่มี

ความได้เปรียบด้านราคาที่ช่วยลดต้นทุนได้	โดยมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“โดยหลักของไทยการนำางบประมาณของรัฐไปให้กับบริษัทใดบริษัท 

หนึ่งนั้น ทำาไม่ได้ ซึ่งต่างจากประเทศอื่น การสนับสนุนจึงออกมาในรูปแบบ

การประสานความร่วมมือและให้การช่วยเหลือมากกว่า การช่วยเหลือใน

ลักษณะตัวเงิน”

	 ท่ีปรึกษาการลงทุน	ยอมรับว่า	ในช่วง	5	ปีท่ีผ่านมา	การลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก	

ชีวภาพยังจำากัด	แม้จะมีการลงทุนจากพูแรค	บริษัทใหญ่จากเนเธอร์แลนด์	ที่เป็นเจ้าของ

เทคโนโลยี	ในขณะที่กลุ่มอื่นยังรีรอ

“ตลาดพลาสติกชีวภาพในประเทศ หรือแม้แต่ตลาดในอาเซียนยังมีขนาดเล็ก 

การลงทุนอาจจะไม่คุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยีที่มีราคาสูง ทำาให้มีนักลงทุนใน

อุตสาหกรรมนี้อยู่จำานวนจำากัด เอกชนส่วนใหญ่ที่สนใจก็อยู่ระหว่างการ

ศึกษาความพร้อมของเทคโนโลยีเป็นหลัก”

	 หิรัญญาหวังว่า	 ในอนาคตประเทศไทยจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	

ที่มากขึ้นหลังจากที่มีการต้ังโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพในประเทศแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้	

และนับเป็นปัจจัยของความสำาเร็จคือจะต้องสร้างความต้องการของตลาดให้เกิด	 เนื่องจาก	

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ยังมีราคาแพงกว่าพลาสติกท่ัวไป	ดังน้ันถ้ารัฐบาลใช้วิธีชดเชย	

และกระตุ้นให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพในประเทศมากข้ึน	 เช่ือว่าในอนาคต	

อุตสาหกรรมการผลิตจะตามมาได้ไม่ยากเธอกล่าวว่า	BOI	ยังให้ความสำาคัญกับการสนับสนุน	

ภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง	เท่าที่ทำาได้	โดยมองว่าการแก้กฏหมายการลงทุน	

จะช่วยเอื้อต่อการผลักดันให้เกิดอุตสาหรรมที่เป็นเป้าหมายของประเทศได้ในอนาคต	รวมถึง	

มองหาเครื่องมือการสนับสนุนอื่นๆ	เช่นขยายเวลาการสนับสนุน	จาก	8	ปีเป็น	10	ปี
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“วันน้ีเราผลักดันเต็มท่ีตามกฎหมายท่ีสามารถทำาได้ ด้วยอยากเห็นอุตสาหกรรม 

พลาสติกชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในบ้านเราอย่าลืมว่า 

ประเทศไทยมีแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสม สามารถทำาให้เกิดการมูลค่าเพิ่มสูง 

ต่างจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่วัตถุดิบส่วนใหญ่ยังต้องนำาเข้าอยู่ 

	 การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยอาจต้องใช้เวลาปรับตัวใน	

ช่วงแรก	สำาหรับในอนาคตเช่ือว่าเม่ือตลาดมีปริมาณสูงมากข้ึน	ราคาจะสามารถปรับลดลงมาได้	

รวมทั้งเมื่อประชาชนเริ่มมีความตระหนัก	ทำาให้ความต้องการใช้งานพลาสติกชีวภาพจะเพิ่ม	

มากขึ้นที่ปรึกษาการลงทุนย้ำาว่า	วันนี้ประเทศไทยมีแผนที่นำาทางแห่งชาติ	ซึ่งได้เดินมาตาม	

แผนแต่ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายเพราะกว่าจะทำาให้อุตสาหกรรมเติบโตได้ต้องใช้เวลา	10-20	ปี	

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	และยานยนต์	สำาหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพยังอยู่

ในจุดเริ่มต้นที่ต้องช่วยกันผลักดันให้เดินหน้าต่อ

	 วันนี้ประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง	 จำาเป็นต้องเรียนรู้เพื่อสร้างฐานให	้

แข็งแรง	 ในขณะที่ผู ้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมที่สนใจอาจจะเริ ่มต้นที่ขั ้นปลายของ

อุตสาหกรรมก่อน	 เนื่องจากการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีสูง	

และบอกว่า	อุตสาหกรรมต้นน้ำาคาดว่าจะเกิดได้ต้องใช้เวลาอีกประมาณ	5	ปี	โดยภาครัฐต้อง

มองว่าทำาอย่างไรที่จะกระตุ้นความต้องการให้เกิดขึ้น	รัฐต้องช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี	ช่วยลด

ต้นทุนให้กับผู้ประกอบการสามารถที่จะลงทุนได้โดยมีผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด

“การเริ่มต้นจากพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ก่อนน่าจะไป

ได้มากกว่า เพราะการ

ปรับเครื่องจักรเพื่อให้

รองรับไม่ซับซ้อนมากนัก 

เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาใช้

พลาสติกชีวภาพมากขึ้น” 
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ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดมชัยฟาร์ม 
64 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำาบลพระพุทธบาท
อำาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 
โทรศัพท์: 081-319 5690 โทรสาร: 036-266 429

	 ใบเบิกทางของอุตสาหกรรมท่ีต้องการส่งผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพออกไปจำาหน่าย	

ในต่างประเทศ	หนีไม่พ้นมาตรฐานที่รองรับ	แม้พลาสติกชีวภาพจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่	แต่

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานโดยตรงอย่าง	 สำานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 ได้เข้ามาร่วมวงผลักดันมาตรฐานให้เกิดในประเทศไทย

อย่างเป็นรูปธรรม	 “กรรณิการ์	 โตประเสริฐพงศ์”	 นักวิชาการมาตรฐาน	7	สำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 บอกว่า	 อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศไทยถือ	

เป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เนื่องจากแนวโน้มการรณรงค์

สนับสนุนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 เพ่ือลดการใช้ปิโตรเลียมเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง	

มาตรฐานอุตสาหกรรม
สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (สมอ.) 

สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
75/42 พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-683 3300 โทรสาร: 02-202 3495

	 สมอ.	ในฐานะหน่วยงานกำาหนดมาตรฐานและกำากับดูแล

ผลิตภัณฑ์ให้กับภาคเอกชน	โดยให้เคร่ืองหมายมาตรฐาน	มอก.	เพ่ือ

คุ้มครองผู้บริโภคให้ม่ันใจว่าได้สินค้ามีคุณภาพ	 ตลอดจนสร้างความ

เป็นธรรมในการซ้ือขาย	ขจัดปัญหาและอุปสรรคทางการค้า
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“ต้องยอมรับว่า

พลาสติกชีวภาพในบ้านเรา

เป็นเรื่องใหม่ ยังมีความไม่

เข้าใจว่าพลาสติกชีวภาพที่

ย่อยสลายได้ และย่อยสลาย

ไม่ได้แตกต่างกันอย่างไร

ความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในมุมของ

นักวิชาการ ทำาให้เราต้อง

เรียนรู้ใหม่ทั้งหมด โดยมี

เป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐาน

ให้เกิดขึ้นในประเทศ”



36



37

	 กรรณิการ์บอกว่า	สมอ.	เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานหน่ึงเดียวของประเทศท่ีเป็น

สมาชิกของ	ISO	ในการกำาหนดมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานระดับสากล	โดยมีบทบาท

ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมด้วยการจัดทำามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(มอก.)	 ท่ีเก่ียวกับ	

พลาสติกชีวภาพ	ซึ่งได้เริ่มต้นทำามาตรฐานพลาสติกย่อยสลายได้ตั้งแต่ปี	2551	ตามแผนที่

นำาทางพลาสติกชีวภาพของประเทศ	

	 การจัดทำามาตรฐานดังกล่าวก็เพ่ือแสดงเคร่ืองหมายบนพลาสติกว่าสลายตัวได้ด้วย

จุลินทรีย์แล้วไม่มีส่วนท่ีเป็นพลาสติกเหลืออยู่ในระดับท่ีอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ	

ส่ิงแวดล้อม	ตามมาตรฐานท่ี	ISO	กำาหนด
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	 นักวิชาการมาตรฐาน	บอกว่า	พลาสติกชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เงินลงทุนสูง	

หลายคนอาจมองว่าไม่คุ้มค่า	เมื่อเทียบการพลาสติกจากปิโตรเลียมในขณะที่ปัญหาของการ

จัดทำามาตรฐานในแต่ละเรื่องจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลา	เนื่องจากในแต่ละกระบวนการมีขั้นตอน

ที่ต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกำาหนด	 ตั้งแต่การตั้งกรรมการวิชาการ	 การค้นคว้ามาตรฐานที่จะ

ใช้เป็นแนวทาง	ข้ันตอนการร่างมาตรฐานการพิจารณา	รวมถึงกระบวนการทดสอบเพ่ือยืนยันผล

	 กรรณิการ์บอกว่า	 ประเทศไทยเป็นผู้นำาด้านพลาสติกชีวภาพในอาเซียน	 โดยแนวโน้มใน

อนาคตการใช้เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพท่ีข้ึนรูปแล้วในประเทศ	 รวมถึงการส่งออกจะมี

ทิศทางท่ีดีข้ึน	จากความเช่ือม่ันของหลายประเทศในฐานะท่ีไทยผู้นำา

	 ดังน้ันถ้าประเทศไทยสามารถทำาให้อาเซียนเห็นประโยชน์ได้	จะทำาให้มีตลาดรองรับ	ซ่ึง

การท่ีบริษัทเอกชนตัดสินใจลงทุนต้ังโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกข้ึนในประเทศ	แสดงว่าต้องมีความ

ม่ันใจในตลาด	และศักยภาพของฐานการผลิต

“ในอนาคตพลาสติกต้องมีทางเลือก ตราบใดที่ปิโตรเลียมกำาลังจะหมดไป 

ประเทศไทยจำาเป็นต้องทำา CSR ที่เข้มข้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ

หน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องทำาให้เห็นเป็นรูปธรรม มีการนำาพลาสติกชีวภาพ

ไปใช้ให้เห็นผล เพื่อลดการใช้ปิโตรเลียมอย่างแท้จริง”

	 หากผลิตภัณฑ์ชีวภาพน้ันเป็นไปตามมาตรฐานสากลอุตสาหกรรมแล้วผู้ผลิตสามารถ

แสดงเคร่ืองหมาย	มอก.	บนผลิตภัณฑ์น้ันๆ	ได้	 ซ่ึงปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวอยู่ระหว่างดำาเนิน

การโดย	สมอ.	ได้เพ่ิมการจัดทำามาตรฐานอ่ืนท่ีเป็นตัวผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม	อาทิ	ภาชนะพลาสติก

สลายตัวได้สำาหรับอาหาร	 ถุงพลาสติกรองรับมูลฝอย	 และหลอดพลาสติกสลายตัวได้สำาหรับ

อาหาร	เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ	และระดับ

สากล	ซึ่งขณะนี้ได้เดินหน้าไปกว่า	70-80%	และคาดว่าจะประกาศใช้ได้จริงภายในปี	2557

 ปัจจุบันท่ัวโลกมีความสนใจทำามาตรฐานพลาสติกชีวภาพกว่า	20	ประเทศ	โดยในภูมิภาค

อาเซียนไทยเป็นผู้นำา	ตามมาด้วยประเทศมาเลเชีย	ขณะท่ีในภูมิภาคเอเชีย	ประเทศญ่ีปุ่นเป็น

ผู้นำาด้านเทคนิคการทดสอบ	ตามมาด้วยอินเดีย	 ขณะที่หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจ	 เช่น

เกาหลี	และจีน

“การทำามาตรฐานต้องทำาแยกเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงขยะ โดยดูว่าย่อย

สลายได้จริงหรือไม่ ยืดดึงได้ไหม รับน้ำาหนักได้เท่าไหร่” 
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ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดมชัยฟาร์ม 
64 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำาบลพระพุทธบาท
อำาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 
โทรศัพท์: 081-319 5690 โทรสาร: 036-266 429

	 ความม่ันใจท่ีว่า	พลาสติกชีวภาพจะสามารถย่อยสลายได้จริงภายใต้ในสภาวะท่ีเหมาะสม	

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมนั้นสามารถทำาได้โดยการตรวจพิสูจน์	 และทดสอบโดย	

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบท่ีได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ	ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ	

วัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	ได้ดำาเนินการพัฒนาเครื่องมือ	และเทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลาย	

สำาหรับใช้ทดสอบพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับเช่น	ISO	ASTM	และ	EN			

ห้องปฏิบัติการพิสูจน์คุณภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564 6500 ต่อ 4425 โทรสาร: 02-564 6501

	 ย้อนกลับไปเมื่อ	8	ปี	ก่อน	“ดร.ธนาวดี	ลี้จากภัย”	นักวิจัย	

จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 และคณะ	 ได้เริ่มต้นการ	

วิจัยและพัฒนาพลาสติกท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	ท้ังพลาสติกรีไซเคิล	

และพลาสติกย่อยสลายได้	จนกระทั่งพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่	

หลากหลาย	แต่คำาถามที่ตามมาคือข้อสงสัยที่ว่า	ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา	

ขึ้นมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำาหนดตามมาตรฐานสากลหรือไม่	

แม้ผลิตภัณฑ์จะเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้	 แต่เมื่อนำาไป

ผ่านกระบวนการผลิต	การเติมสารอ่ืนๆ	เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติ	อาจส่งผล	

ต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้	ซ่ึงจะส่งผลต่อการสลายตัวทาง	

ชีวภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย
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 “ผลที่ได้จากงานวิจัย

ในระดับห้องปฏิบัติการนี้ 

สามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางใน

การพิจารณาว่ากระบวนการ

ผลิตจริงจะเป็นไปได้มากน้อย

แค่ไหน ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมี

คุณสมบัติด้านการใช้งาน

เหมาะสมตามวัตถุประสงค์

หรือไม่ และมีคุณสมบัติด้าน

การสลายตัวทางชีวภาพ

สอดคล้องกับข้อกำาหนด

มาตรฐานสากลหรือไม่ นั่นคือ

คำาถามที่เราสามารถตอบให้ได้

ในเบื้องต้น”
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	 คณะวิจัยจึงได้เริ่มต้นทำาการศึกษามาตรฐาน	และวิธีการทดสอบพลาสติกชีวภาพที่เป็น	

ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	 และดำาเนินการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการทดสอบในเวลาต่อมา	

เพื่อใช้พิสูจน์คุณภาพด้านความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีวิจัยและ

พัฒนาขึ้น	โดย	ดร.ธนาวดี	และคณะ	มุ่งมั่นทำางานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานกำาหนดมาอย่างต่อเนื่อง

	 “โดยทั่วไปการพัฒนาพลาสติกชีวภาพจะพัฒนาให้มีสมบัติทางกายภาพอย่างไรก็ได้	

อาศัยองค์ความรู้ในการเลือกใช้ชนิดของเรซินท่ีเหมาะสม	เลือกใส่สารเติมแต่งเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติ	

ในด้านต่างๆ	และปรับปรุง	ดัดแปลงเครื่องมือในกระบวนการขึ้นรูปให้เหมาะสม	แต่งานวิจัยที่	

เราทำาอยู่น้ัน	เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีนอกจากจะมีสมบัติทางกายภาพเหมาะสมต่อการนำาไป	

ประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ	แล้ว	ยังให้ความสำาคัญต่อคุณสมบัติด้านการสลายตัวทางชีวภาพ	

ของผลิตภัณฑ์ที่วิจัยขึ้นด้วย”	 เธอกล่าว	และบอกว่าการเติมหรือเพิ่มประสิทธิภาพของ	

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพด้วยสารบางตัวหรือเลือกกรรมวิธีบางวิธีอาจส่งผลกระทบทำาให้	

ผลิตภัณฑ์มีสมบัติด้านการสลายตัวทางชีวภาพไม่ผ่านตามเกณฑ์กำาหนดซึ่งควรหลีกเลี่ยง	

ไม่ดำาเนินการ	 ยกเว้นแต่จะเป็นความต้องการของลูกค้า	 ดร.ธนาวดี	 กล่าวว่า	 โดยพื้นฐาน	

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีทำาอยู่จะเน้นไปท่ีการควบคุมต้ังแต่จุดเร่ิมต้นของการเลือกใช้วัตถุดิบ	

กระบวนการผลิต	 ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย	 ซึ่งต้องผ่านมาตรฐานตามข้อกำาหนดที่มี	

รายละเอียดค่อนข้างมาก	ซ่ึงต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ถูกต้อง	
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	 ปัจจุบันนี้งานวิจัยส่วนใหญ่ได้เน้นไปที่การร่วมวิจัย	 และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใน	

ระดับห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานวิจัย	 และพัฒนาต่างๆ	 ทั้งจากภาครัฐ	 และเอกชนเพื่อ

วิเคราะห์ทดสอบ	 หรือเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับลูกค้าก่อนการผลิตใน

ระดับอุตสาหกรรม	ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบจำานวนมาก	รวมถึงการวิจัย	และพัฒนาเครื่องมือ	และ

เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบผลิภัณฑ์ใหม่ๆ	ที่ทันสมัย

	 ดร.ธนาวดีมองว่า	พลาสติกชีวภาพเป็นแนวโน้มของโลกและเป็นโอกาสของอุตสาหกรรม	

ที่จะต้องติดตามข้อมูล	และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตลอดเวลา	เมื่อโลกมีความ	

ต้องการใช้	อุตสาหกรรมสามารถหยิบย่ืนหรือตอบสนองความต้องการน้ันได้ทันที	อุตสาหกรรม	

ที่เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก็จะประสบความสำาเร็จก่อน	แต่ถ้ารอให้มีความต้องการแล้วพึ่ง

เริ่มต้นอาจช้าเกินไป	

	 ปัจจุบันความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้น	 ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง	

กระแสอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตามลำาดับ		ดังนั้นถ้าบริษัทไหนสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้	 แม้ปริมาณในระยะแรกจะยังไม่มากนัก	 แต่จะช่วย

เปิดทางให้ลูกค้าตัดสินใจและพร้อมที่จะติดต่อซื้อขายกับบริษัทที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการได้ทั้งหมด	ทั้งพลาสติกชีวภาพ	และพลาสติกจากปิโตรเลียม

	 ในมุมของนักวิจัยมองว่า	สิ่งแวดล้อม	พลังงาน	ไบโอแมส	ไบโอเบส	น่าจะเป็นแนวโน้ม	

ของโลกที่จะต้องทำาการวิจัยและพัฒนาไปในทิศทางนั้น	โดยวันนี้เอ็มเทคได้เตรียมความพร้อม	

ในหลายๆ	ด้าน	ทั้งด้านการทดสอบ	และข้อมูลทางวิชาการ	เพื่อช่วยให้ทั้งผู้ผลิต	และผู้บริโภค



44

	 ดร.ธนาวดีกล่าวเพิ่มเติมว่า	ความต้องการของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของ	

ประเทศในขณะนี้	 คือความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ	 และ	

สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้เป็นวัตถุประสงค์หลัก	 จึงมีความจำาเป็นต้องส่ง

ผลิตภัณฑ์ไปทดสอบสมบัติด้านการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากลก่อน	 ซึ่งแต่เดิม

ต้องส่งไปทำาการทดสอบยังต่างประเทศ	ในปัจจุบันเอ็มเทคได้ผ่านการประเมินรับรองให้เป็น

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานในระบบ	ISO17025	 จากสถาบัน	DIN	CERTCO	 ประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี	ซึ่งครอบคลุมการทดสอบมาตรฐาน	EN13432	และ	ASTM	D6400	ซึ่ง	

เป็นการทดสอบการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ	โดยมีห้องปฏิบัติการจาก	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	และกรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	ร่วมเป็นหน่วยงาน

สนับสนุน	 อันนับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกและแห่งเดียว	 ไม่เพียงเฉพาะของประเทศไทย	

เท่าน้ัน	 แต่เป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกและแห่งเดียวของท้ังภูมิภาคอาเซียนท่ีได้รับการรับรอง	

ดังกล่าว	รายงานผลจากการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการของเอ็มเทค	สามารถนำาไปใช้ประกอบ	

การพิจารณาของการติดตราสัญลักษณ์	มอก.	 ของสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

(สมอ.)	 และของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย	(TBIA)	 ทางด้านการย่อยสลาย

พลาสติกชีวภาพ	 รวมไปถึงตราสัญลักษณ์ของสถาบัน	DIN	CERTCO	 ทั้งนี้สำานักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	 และ	TBIA	 เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ของการตรวจประเมิน	และการสนับสนุนด้านที่ปรึกษาจากองค์กรความร่วมมืระหว่างประเทศ

ของเยอรมัน	(German	International	Cooperation,	GIZ)

“จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าลูกค้ามีความต้องการการทดสอบการ

ย่อยสลายของพลาสติกที่หลากหลายแตกต่างๆกัน ตามวัตถุประสงค์ของ

การนำาไปใช้งาน และการกำาจัด ทางห้องปฏิบัติการจึงมักต้องสอบถาม

ลูกค้าก่อนเสมอว่าต้องการทดสอบตัวอย่างด้วยมาตรฐานการทดสอบใด 

และมีวัตถุประสงค์ในการนำาผลการทดสอบไปใช้เพื่อประกอบการขาย ขอการ

รับรอง หรือเพื่อการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ทางเรายังต้องการทราบ

ว่าลูกค้าต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปที่ประเทศใด เนื่องจากมาตรฐานและ 

ข้อกำาหนดของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน”	หลังจากทราบข้อมูลแล้ว	ทางห้อง	

ปฏิบัติการจะให้คำาแนะนำา	เลือกวิธีการทดสอบที่เหมาะสม	และอธิบายข้อมูลที่สำาคัญเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการดำาเนินการแก่ลูกค้า

	 ถึงแม้ว่าปัจจุบันเอ็มเทคจะมีความสามารถในการทดสอบความครอบคลุมหัวข้อการ

ทดสอบที่สำาคัญและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว	แต่ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพยังได้

รับมีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่ดีข้ึนและเหมาะสมสำาหรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นใน

อนาคต	 การวิจัยและพัฒนาในมุมของการวิเคราะห์ทดสอบจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับการ

ผลิต	การใช้งานและวิธีการกำาจัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในอนาคตด้วย
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	 ในการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของพลาสติกชีวภาพ	 หรือคำาที่ถูกต้องตาม	

ราชบัณฑิตจะต้องใช้ว่า	การแตกสลายทางชีวภาพ	(Biodegradation)	น้ัน	วิธีการทดสอบตามหลัก	

มาตรฐานสากล	อาทิ	ISO	14855-1	ต้องใช้เวลานานถึง	6	เดือน	ทำาให้นักวิจัยหรือผู้ประกอบการ	

ท่ีศึกษาสูตรคอมพาวนด์เพ่ือพัฒนาสูตรผสมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่	 ต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบ	

สมบัติการสลายตัวได้ทางชีวภาพ	และมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการที่ค่อนข้างสูง

“ทดสอบการย่อยสลายทาง
ชีวภาพแบบรวดเร็ว”
สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

	 ด้วยเหตุนี้	ดร.อัญชนา	พัฒนสุพงษ์	นักวิจัยอาวุโส	สถาบัน	

วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(วว.)	นักเทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อม	

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการย่อยสลายวัสดุโดยชีววิธี	ได้เริ่มศึกษา	

การย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ	ตั้งแต่ปี	2551	โดยทำางานร่วมกับ	

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	มหาวิทยาลัย	

นเรศวร	และได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากสำานักงานคณะกรรมการ	

วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
35 ม.3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์: 02-577 9057 โทรสาร: 02-577 9062
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	 โดยได้ประสบความสำาเร็จในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสมบัติทาง	

กายภาพเคมี	และชีวภาพเมื่อเกิดการสลายตัวของพลาสติกชีวภาพทั้งในสภาวะธรรมชาติและ	

ในระดับห้องปฏิบัติการภายใต้หลักการที่ว่า	เมื่อพลาสติกชีวภาพเกิดการย่อยสลายจะเห็น	

การเปลี่ยนแปลงทางการกายภาพที่สังเกตได้	เช่น	การเปลี่ยนแปลงของสี	พื้นผิว	และน้ำาหนักที่	

สูญหายไป	โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	จะสอดคล้องกับการตรวจสอบการย่อยสลายในห้อง	

ปฏิบัติการตามหลักการที่ธาตุคาร์บอนในสารอินทรีย์ถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์โดยกิจกรรมของกลุ่มจุลินทรีย์ในปุ๋ยหมักในการย่อยสลายวัสดุทดสอบ	

ในระหว่างการทดสอบ

“ผลการดำาเนินการโครงการวิจัยที่ผ่านมา ทำาให้เราเข้าใจกระบวนการ 

ย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ ทำาให้สามารถพัฒนาวิธีการตรวจสอบและ 

ประเมินอัตราเร็วในการย่อยสลายได้ ซ่ึงเป็นวิธีการทดสอบท่ี วว. พัฒนาข้ึน 

และได้ดำาเนินการยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว  ทำาให้มีห้องปฏิบัติการที่ ให้บริการ

ทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบรวดเร็วขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศ 

ซ่ึงสามารถตรวจสอบสมบัติการสลายตัวของพลาสติกชีวภาพในเบื้องต้น

ได้ภายใน 1 เดือนเท่านั้น”
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	 ห้องปฏิบัติการฯ	 น้ี	 ให้บริการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพในเบ้ืองต้น	(Preliminary	

Biodegradation	Test)	 ท้ังพลาสติกชีวภาพและวัสดุอ่ืนๆ	 ต้ังแต่ปีงบประมาณ	2553	 เป็นต้นมา	

เพื่อยืนยันสมบัติการย่อยสลายตัวได้ของพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็น	

ประโยชน์อย่างย่ิงต่องานวิจัยและพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์ชีวภาพท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	

เน่ืองจากเป็นวิธีการทดสอบท่ีรวดเร็ว	แม่นยำา	และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทดสอบตามมาตรฐาน	

สากล	อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำากัดของเครื่องมือ	และสถานที่	ที่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ควบคุม

อุณหภูมิการทดสอบ	2	ช่วง	ทำาให้สามารถรับทดสอบชิ้นงานได้เพียงครั้งละ	10	ตัวอย่าง	และ

ต้องใช้เวลาในการทดสอบประมาณ	3	 เดือนจึงจะทราบผลได้	 ขณะนี้	 ทาง	 วว.	 จึงได้มีการ

ดำาเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพที่คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ

ปี	2560	ซึ่งจะทำาให้งานบริการทดสอบการสลายตัวได้ทางชีวภาพในเบื้องต้นจะสามารถรับ	

ตัวอย่างทดสอบได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนี้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	70	และลดระยะเวลาการทดสอบ

เหลือเพียง	1	เดือน	

	 ดร.อัญชนา	ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า	เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ในประเทศไทย	สอดคล้องกับนโยบายสำาคัญของรัฐบาล	ทั้งนี้	วว.	 ในฐานะหน่วยงานด้าน

การวิจัยและพัฒนาของประเทศ	จึงได้ทำาการศึกษาวิจัยศักยภาพและการพัฒนาอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพของประเทศไทยตั้งแต่ปี	 2550	 โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลทาง

วิชาการด้านปริมาณและราคาของวัตถุดิบและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	 ที่จะนำาไปใช้เป็น

สารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ	 และอุตสาหกรรมต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างครบห่วงโซ่

มูลค่าการผลิต	รวมถึงการจัดประชุมระดมความคิดกับนักวิจัย	นักอุตสาหกรรม	นักธุรกิจ	ได้

ข้อสรุปว่าภาคอุตสาหกรรมต้องการให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

และมีหน่วยงานบริการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
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	 ดังนั้น	ด้วยความพร้อมในศักยภาพขององค์ความรู้	และบุคลากร	รวมทั้งเครื่องมือและ

อุปกรณ์	จึงได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกชีวภาพใน

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ISO	17088	EN13432	และ	ASTM	D6400	โดยครอบคลุมท้ัง	4	

หัวข้อการทดสอบหลัก	ซึ่งในช่วงแรกเพื่อให้เกิดการเข้าใจในมาตรฐานการทดสอบที่ชัดเจน	จึง

ได้มีความร่วมมือกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	และสมาคมอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพไทย	ในการสนับสนุนให้สถาบัน	DIN	CERTCO	ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี	มาตรวจประเมินรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	โดย	วว.	จะรับผิดชอบการทดสอบ	

ด้านการแตกเป็นส่วนระหว่างการหมัก	(Disintegrations)	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	

รับผิดชอบด้านการแตกสลายทางชีวภาพ	(Biodegradation)	และความเป็นพิษหลังจากการ

หมัก	อีกทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ	รับผิดชอบด้านการวัดปริมาณโลหะหนักและสารพิษ	ซึ่ง

ทั้ง	3	ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองจาก	DIN	CERTCO	เมื่อเดือนกันยายน	2556	ที่ผ่านมา	

“จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ผ่านมา วว. จึงได้พัฒนาห้อง 

ปฏิบัติการให้สามารถทดสอบครบท้ัง 4 การทดสอบตามมาตรฐานสากล ซ่ึง

ในขณะน้ีได้ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากสถาบัน DIN CERTCO 

เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 สำาหรับผู้ประกอบการที่ต้องการผลการทดสอบ

เพื่อขอการรับรองการย่อยสลายของพลาสติกชีภาพในกลุ่มสหภาพยุโรป 

สามารถส่งตัวอย่างมาให้กับทาง วว. ได้โดยตรง ซึ่งประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย 

และระยะเวลาในการดำาเนินงาน” 

	 นอกจากน้ี	จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในโลกและในประเทศ	

วว.	 จึงมีโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพที่ได้รับการรับรองระบบ

คุณภาพ	ISO/IEC	17025	ขึ้นในปีงบประมาณ	2558	นี้	 สำาหรับดำาเนินงานบริการวิจัย	 งาน

บริการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล	 ซึ่งนอกจากการทดสอบพลาสติก

ชีวภาพแล้ว	สามารถขยายการทดสอบการย่อยสลายสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งม	ี

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม	อาทิ	สารกำาจัดศัตรูพืช	ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคในครัวเรือนและอาคาร	

เพื่อรองรับการกีดกันทางการค้าของโลกทางด้านสิ่งแวดล้อม

	 ดร.อัญชนา	 กล่าวทิ้งท้ายว่า	 การจัดตั้งศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของ	 วว.	

เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในการรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ	

อุตสาหกรรมด้านวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพของประเทศไทยท่ีกำาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว	และ

เป็นการสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีทำา

จากวัสดุที่สลายตัวได้ทางชีวภาพของประเทศไทย	ว่าได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล	ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคและคู่ค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	

ซึ่งการรับรองผลิตภัณฑ์จะช่วยอำานวยความสะดวกทางการค้า	เพิ่มขีดความสามารถในการ	

แข่งขันและการส่งออก	รวมถึงรองรับมาตรการกีดกันทางการค้าด้านส่ิงแวดล้อมท่ีหลายประเทศ	

ในโลกให้ความสำาคัญอย่างมาก		อันจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำาทางของ	

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
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ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดมชัยฟาร์ม 
64 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำาบลพระพุทธบาท
อำาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 
โทรศัพท์: 081-319 5690 โทรสาร: 036-266 429

	 หัวใจสำาคัญของการผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ	 หรือไบโอพลาสติกให้ได้มาตรฐานส่งออก	

หนีไม่พ้นคำายืนยันจากห้องปฏิบัติว่าเป็นไบโอพลาสติกแท้	100%	หรือไม่	ซึ่งผลจากการใช้	

เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ทดสอบท่ีได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล	จะช่วยการันตีคุณภาพของ	

พลาสติกได้อีกทางหน่ึง	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สทน.	นับเป็น	

หน่ึงในหน่วยงานภาครัฐท่ีได้เร่ิมต้นพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ	

โดย	“เกียรติพงษ์	คำาดี”	นักวิจัย	สทน.	บอกว่า	หนึ่งในภารกิจของ	สทน.	คือการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการศึกษาวิจัยและให้บริการ	โดยเฉพาะการทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติก

ชีวภาพ	ท่ีเทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถใช้ในการตรวจสอบได้เช่นเดียวกัน

ไบโอพลาสติก 100%
สถ�บันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์: 02-401 9889 โทรสาร: 037-392 913

	 นักวิจัยบอกว่า	ในต่างประเทศมีการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบ	

ปริมาณสารชีวมวลในพลาสติกชีวภาพ	(biobased	content)	 ซึ่ง

กำาหนดเทคนิคการวิเคราะห์ไว้	3	ประเภท	ได้แก่	เทคนิคการดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรง	 เทคนิคการสังเคราะห์เป็นแผ่น

ฟิล์ม	และเทคนิคการตรวจวัดโดยใช้เครื่องเร่งอนุภาค	ซึ่งตัวเขาเอง

มองว่า	แต่ละเทคนิคมีความน่าสนใจ
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“การทดสอบด้วยเทคนิคดังกล่าวใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 1 ปี 

เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต โดยนำาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้

ทดสอบพลาสติกชีวภาพ และพัฒนาให้มีความแม่นยำามากขึ้น จากปัจจุบัน

ที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่ 15% โดยเป้าหมายของการวิจัยคือลดความ

คลาดเคลื่อนให้ไม่เกณฑ์ 3% สามารถแยกได้ละเอียดขึ้นว่าพลาสติก

ชีวภาพมีการผสมกับพลาสติกสังเคราะห์จากปิโตรเลียมในสัดส่วนเท่าใด”



54

	 เกียรติพงษ์	 มีแนวคิดในการต้ังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบพลาสติกชีวภาพ	 ข้ึนมา	

โดยพัฒนาจากห้องปฏิบัติการท่ีมีอยู่เดิม	เน่ืองจากมีเทคนิคในการทดสอบไม่แตกต่างกัน	การ

จะบอกได้ว่าเป็นพลาสติกชีวภาพ	100%	หรือไม่	ตรวจสอบได้จากปริมาณสารชีวมวลในพลาสติก	

ด้วยการวัดปริมาณคาร์บอน	14	ในพลาสติก	หากเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผสมกับพลาสติกจาก

ปิโตรเลียม	ปริมาณสารชีวมวลท่ีวัดได้จะมีสัดส่วนลดลง	ข้ึนอยู่กับปริมาณส่วนผสม	
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“พลาสติกจากปิโตรเลียม 100% จะไม่มีปริมาณคาร์บอน 14 อยู่”	เขากล่าว	

และบอกว่า	นั่นเป็นหลักการที่ทำาให้เขามองว่า	การทดสอบพลาสติกชีวภาพไม่ใช่เรื่องยากจน

เกินไป	เนื่องจากปัจจุบันเทคนิคการตรวจวัดปริมาณคาร์บอน	14	ถูกนำามาใช้ในการวิเคราะห์	

หาอายุวัตถุโบราณ	พระเครื่อง	ถ่าน	และไม้ตามแหล่งที่มีการขุดค้นพบ	นักวิจัยบอกว่าที่ผ่าน

มาประเทศไทยไม่มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบในลักษณะนี้มาก่อน	 ทั้งที่การวิเคราะห์ทดสอบ	

มีความจำาเป็น	 เพราะการที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตพลาสติกชีวภาพในภูมิภาค

อาเซียน	จำาเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ	
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“ตอนนี้เราเลือกวิธีการดูดซับแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงกับการสังเคราะห์ 

เบนซิน ซึ่งเป็นวิธีที่ลงทุนน้อย มีราคาถูก 

แต่ให้ความถูกต้องแม่นยำาสูง เทียบเท่า 

กับเทคนิคการใช้เครื่องเร่งอนุภาค” 
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	 เพื่อสร้างศักยภาพให้กับภาคธุรกิจ	ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างไปทดสอบใน	

ต่างประเทศ	แต่เนื่องจากการวิเคราะห์ทดสอบต้องใช้เทคนิคเฉพาะ	ซึ่งแต่ละเทคนิคมีความ

แตกต่างกันออกไป	ทั้งความยากในการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่ได้	และงบประมาณที่ต้องลงทุน

	 ท้ัง	2	เทคนิคเป็นวิธีการท่ี	สทน.	ทำาอยู่เดิม	โดยมีเคร่ืองมือและความเช่ียวชาญอยู่ระดับหน่ึง	

สำาหรับวิธีการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรง	สามารถพัฒนาต่อเพื่อนำาไปใช้งานได้	

แต่ค่าความคลาดเคลื่อนจะสูงกว่าวิธีการวิเคราะห์ด้วยเบนซิน	 โดยมีต้นทุนในการทดสอบ	

ประมาณ	7,000	บาทต่อตัวอย่าง	ขณะที่เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ทดสอบพลาสติกชีวภาพ	

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ขึ้นอยู่กับงบประมาณการลงทุน	เช่น	ถ้าต้องการพัฒนาเทคโนโลยี

ที่สูงขึ้นระดับเครื่องเร่งอนุภาค	จะต้องใช้เงินลงทุนระดับ	200-300	ล้านบาท	เพื่อให้ได้ค่า

ความถูกต้องสูงสุดเมื่อเทียบกับอีก	2	เทคนิค

	 นักวิจัยบอกว่า	สทน.	เป็นหน่วยงานปลายน้ำาที่พร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือหรือ

บริการ	เป้าหมายคือพลาสติกส่งออก	เช่น	สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย	และ

บริษัทเอกชนที่ต้องการส่งออกหรือนำาเข้าพลาสติกชีวภาพที่มีความต้องการเข้ามา	ตลอดจน

ตลาดในประเทศที่จะแสดงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนที่ชัดเจนว่า	ที่แตกต่างจาก

ผลิตภัณฑ์ทั่วไป	

	

	 อย่างไรก็ตาม	เขาเชื่อว่าในอนาคตแนวโน้มการใช้งานพลาสติกชีวภาพจะมีมากขึ้น	

เนื่องจากพลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้	 อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	

การนำาวัตถุดิบที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพได้ในราคาถูกลง	ทั้งนี้	ในอนาคตเขาเชื่อว่า	

ถ้ามีการพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบให้เทียบเท่าพลาสติกท่ีมาจาก

ปิโตรเลียม	หรือใกล้เคียงกัน	จะทำาให้คนตัดสินใจหันมาใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้น
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	 ด่านสำาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพให้ออกสู่ตลาดได้นั้นมากจาก

ความมั่นใจของผู้ซื้อ	และผู้ผลิตที่สามารถตอบคำาถามเรื่องการย่อยสลายได้อย่างชัดเจน	ซึ่ง

กลายเป็นข้อจำากัดให้กับอุตสาหกรรมที่ต้องการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพไปสู่

ตลาดโลก

“ระบบรับรองผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพ”
สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

	 ในขณะที่ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งได้เดินหน้า

พัฒนาระบบการทดสอบท่ีได้มาตรฐาน	ภายใต้ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับ	

การยอมรับในระดับสากล	ดังเช่นภารกิจที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	กำาลังเดินหน้า

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
35 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์: 02-577 9373 โทรสาร: 02-577 9062
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 “หน้าที่ของหน่วยรับรองคือ

พิจารณาจากข้อมูลทางวิชาการ

เพื่อดูคุณสมบัติให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ถ้าผ่านก็จะออกใบรับ

รองให้ โดยมีสมาคมอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพไทยเป็น 

เจ้าของโลโก้ที่ผนึกบนตัวสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็น 

อีกขั้นตอนหนึ่งเรามองไว้

เพื่อรองรับตลาดในประเทศ”
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	 ดร.จิตรา	วรรณวิจิตร”	 ผู้อำานวยการสำานักรับรองระบบคุณภาพ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	 บอกว่า	 ผู้ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมที่ผลิต

สินค้าจากพลาสติกชีวภาพในปัจจุบัน	 มีความต้องการการรับรองหรือประกาศว่าผลิตภัณฑ์

นั้นๆ	มีคุณสมบัติในการย่อยสลายทางชีวภาพได้หรือไม่อย่างไร	เพื่อทำาให้เกิดการยอมรับ	

จึงต้องการหน่วยงานที่เข้ามาช่วยให้คำาตอบดังกล่าว	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จึงได้เข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	 ใน	2	 ส่วน	คือการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐาน	ได้ผลการทดสอบที่สามารถ

ประกาศได้ว่าเป็นไปตามที่กำาหนด
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	 ทั้งนี้	เนื่องจากการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพโดยบริษัทผู้ผลิตเองไม่สามารถ

ทำาได้	จึงจำาเป็นต้องมีหน่วยงาน	ในฐานะนิติบุคคลที่สามารถรับรองให้ในรูปแบบของหน่วย

รับรองมาตรฐาน	 ดร.จิตรา	 บอกว่า	 วว.	 มีการทำางานทั้ง	2	 ส่วน	 ทั้งในส่วนของห้องปฏิบัติ

การวิเคราะห์ทดสอบและหน่วยรับรอง	 โดยในส่วนที่เธอรับผิดชอบเป็นงานด้านหน่วยรับรอง	

ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำาการรับรองมาตรฐาน	ISO	 ในด้านต่างๆ	 เช่น	 สิ่งแวดล้อม	และอาหาร	แต่

เมื่อมีความต้องการหน่วยรับรองในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเข้ามา	วว.	จึงได้ตัดสินใจ

ขยายงานออกมา	



62

	 ในเบ้ืองต้น	วว.	ได้ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	และหน่วยงาน

รับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมนี	หรือ	ดินเซิร์ทโก	(DIN	CERTCO)	ท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุน	

ข้อมูลด้านวิชาการ	 โดยในเบ้ืองต้น	 วว.	 ได้มีการทำาบันทึกข้อตกลงกับ	DIN	CERTCO	 ในการ

สร้างบุคลากร	 ให้มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการการรับรอง	 โดย	 วว.	 คาดว่าจะเร่ิมให้

บริการการรับรองได้เต็มรูปแบบในปี	2557

	 นอกจากน้ี	วว.	 ยังได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย	 ซ่ึงมีผู้ประกอบ

การในวงการพลาสติกชีวภาพเป็นสมาชิกจำานวนมาก	 เพ่ือเข้ามาช่วยเร่ืองการส่งเสริมให้เกิดการ

ใช้บริการระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพในประเทศไทย	โดย	วว.	พร้อมทำา

หน้าท่ีเป็นหน่วยรับรอง	ในกรณีท่ีผู้ประกอบการมีความสนใจ การท่ี	DIN	CERTCO	เข้ามาพัฒนา

บุคลากรให้กับ	วว.	นั้น	เป็นการมองถึงการยอมรับในระดับสากล	เพราะการที่ห้องปฏิบัติการ	

ของประเทศไทยจะเป็นท่ียอมรับได้ในระดับสากลน้ันจะต้องนำามาตรฐาน	ISO	เข้ามาใช้	และมี

การตรวจประเมินตามระบบในฐานะท่ี	วว.	เป็นหน่วยรับรอง	ต้องทำางานท่ีได้มาตรฐานเดียวกัน	

โดยทำาหน้าท่ีรับรองผลิตภัณฑ์	(Product	Certification)	 ซ่ึงหน่วยรับรองต้องนำา	ISOIEC17065	

มาประยุกต์ใช้	

	 “ปัจจุบัน	วว.	อยู่ระหว่างดำาเนินการเพื่อให้สมบูรณ์และรับรองได้ว่าเป็นหน่วยรับรองที่

ได้มาตรฐานสากล	สามารถเปิดให้บริการการรับรองวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพได้เต็มรูปแบบ”	

เธอกล่าว	และมองว่า	พลาสติกชีวภาพเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจ	 เป็นตลาดที่หลายคนจับตามอง	

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและส่ิงแวดล้อมเพราะสามารถย่อยสลายได้ตามเวลา	 ไม่กลายเป็น	

ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้และสร้างปัญหาในอนาคต	ปัจจุบันประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา

พยายามส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพมาระยะหนึ่ง	 เพียงแต่ประเทศไทยอาจต้องมามองถึง

แนวทางการสนับสนุนท่ีมากข้ึนจากข้อจำากัดท่ีมีอยู่

“พลาสติกชีวภาพไม่มีข้อเสีย แต่ทำาให้โตได้ลำาบาก เนื่องจากการสร้าง 

วัสดุย่อยสลายที่ทางชีวภาพมีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุน และราคาแพง ทำาให้ 

ผู้บริโภคยังเกิดความลังเล เนื่องจากปัจจุบันในสภาวะต่างๆ คนยังมอง

เรื่องราคาเป็นหลัก ยกเว้นกลุ่มที่มีกำาลังซื้อที่อาจตัดสินใจใช้สินค้าราคา

พิเศษที่มากกว่า”

	 นักวิจัยมองว่า	กลไกทางการตลาดเป็นสิ่งที่สำาคัญ	ขณะที่ภาครัฐต้องเข้ามาช่วย

สนับสนุนในระยะหน่ึงเพ่ือให้อุตสาหกรรมเดินหน้าไปได้ตามกลไกของตลาด	นักวิจัยกล่าว	และ

ย้ำาว่า	ตลาดมีความน่าสนใจถ้าได้รับการสนับสนุนถูกทาง	มีการวางนโยบายและกลยุทธ์ที่เข้า

มาช่วยสนับสนุน	 มีการวางแผนเป็นระยะ	 ว่าในช่วงไหนต้องการการสนับสนุนอย่างไร	 ช่วงไหน

สามารถปล่อยไปตามกลไกของตลาดได้	 ก็เป็นเร่ืองท่ีควรทำาอย่างย่ิง	 เพราะถ้าประเทศไทยยังไม่

เร่ิมทำาในตอนน้ี	ปัญหาส่ิงแวดล้อมจะย่ิงหนักข้ึนทุกวัน
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 “ถ้ารัฐมองระยะยาว 

การแบกรับค่าใช้จ่าย

ส่วนหนึ่งที่ไม่สูงนัก

การจ่ายแพงขึ้นไม่มาก

เชื่อว่าผู้บริโภครับได้ 

หากมองทั้งวงจรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์และ

มีค่าใช้จ่ายในการกำาจัด

ถูกกว่า พลาสติกทั่วไป” 
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	 จากกระแสความต้องการพลาสติกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	ท่ีเห็นได้จากปัญหาการตกค้าง	

ขยะพลาสติกจำานวนมากที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายมากกว่า	300	ปี	และการลดลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติ	โดยเฉพาะน้ำามันและแก๊สที่นำามาใช้ผลิตเป็นพลาสติกในปัจุบัน	พลาสติก

ชีวภาพจึงเป็นนวัตกรรมที่เป็นคำาตอบดังกล่าวที่จะสร้างวัสดุพลาสติกชนิดใหม่ที่ย่อยสลาย

ทางชีวภาพได้	และผลิตมาจากทรัพยากรที่ปลูกใหม่ทดแทนได้โดย	เฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่ม

สินค้าทางการเกษตรของประเทศไทย

“เครือข่ายอุตสาหกรรม”
สม�คมอุตส�หกรรมพล�สติกชีวภ�พ 

	 ดร.พิพัฒน์	 วีระถาวร	 นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก	

ชีวภาพ	กล่าวว่า	 “ประเทศไทย	มีความพร้อมและศักยภาพสูงมาก	

ในการสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทย	

เน่ืองจากมีความพร้อมทั้งด้านอุตสาหกรรมต้นน้ำาที่ผลิตแป้งมัน	

สำาปะหลังและน้ำาตาลจากอ้อยได้เป็นจำานวนมากในอันดับต้นๆ	

ของโลก	อุตสาหกรรมปลายน้ำามีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก

มากกว่า	3,000	โรงงาน	ส่วนอุตสาหกรรมกลางน้ำาหรือการผลิตเม็ด	

พลาสติกชีวภาพในประเทศ	ในขณะน้ีอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานผลิต	

เม็ดพลาสติกชีวภาพและระหว่างการตัดสินในการลงทุนคาดว่าจะเริ่ม

ดำาเนินการผลิตได้ในเร็วๆ	นี้”

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 31 แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-617-6406 โทรสาร: 02-617 6407
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“สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพไทย เป็นเครือข่าย

ภาคอุตสาหกรรมที่ความเข้มแข็งมาก 

ที่เกิดจากการรวมตัวของบริษัทผู้นำา

ด้านพลาสติกชีวภาพโดยการ 

ประสานงานระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบ 

ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ผู้ขึ้นรูป

พลาสติก ผู้ค้า รวมทั้งผู้บริโภค 

ในบรรยากาศที่เอื้ออำานวยให้เกิด

ความร่วมมือในการทำางานเพื่อ

สนับสนุนอุตสาหกรรม 

พลาสติกชีวภาพ โดยสร้าง 

ความตระหนักถึงประโยชน์ของ

พลาสติกชีวภาพแก่สาธารณชน”
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	 ดังนั้น	กลุม่อตุสาหกรรมพลาสติกทั้งต้นน้ำาและปลายน้ำาทีเ่ห็นความสำาคญักบัการรักษา	

สิ่งแวดล้อม	และการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ	 โดยมีวิสัยทัศน์และเห็นโอกาสของ	

ประเทศไทยที่จะเป็นผู้นำาด้านพลาสติกชีวภาพในภูมิภาค	จึงได้เริ่มต้นพัฒนาอุตสาหกรรม	

พลาสติชีวภาพร่วมกับ	สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	จึงได้สนับสนุน	

การก่อตั้ง	“ชมรมพลาสติกชีวภาพไทย”	ขึ้น	ในวันที่	10	สิงหาคม	2548	โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง	

เริ่มต้น	5	 บริษัท	 ได้แก่	 บริษัท	 ทานตะวันอุตสาหกรรม	 จำากัด	(มหาชน)	 บริษัท	 นิปปอน	

แพ็ค	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย	 จำากัด	 บริษัท	

ยูนิตี้	ไทยโปรดักส์	จำากัด	และบริษัท	ควอลิตี้	มิเนอรัล	จำากัด	ต่อมาจึงได้ปรับเปลี่ยนสถานะ

เป็นนิติบุคคล	จดทะเบียนเป็นสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย	(Thai	Bioplastics	

Industry	Association,	TBIA)	เมื่อวันที่	29	พ.ย.	2550	โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลาง	

ความรู้ข่าวสาร	 ข้อมูลด้านการตลาด	 ตลอดจนเทคโนโลยีในการผลิตพลาสติกชีวภาพสำาหรับ	

ผู้ประกอบการไทย	ปัจจุบันสมาคมฯ	ประกอบด้วยสมาชิก	45	บริษัท

	 ดร.	พิพัฒน์	กล่าวเพ่ิมเติมว่าในการดำาเนินงานเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	

นั้น	สมาคมฯ	ได้มีการวางกลยุทธและกิจกรรมของสมาคมฯ	ไว้ดังนี้

1.	เร่งการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของ	

	 พลาสติกชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 รวมทั้งการพัฒนาระบบ	

	 ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ

2.	ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพท้ังห่วงโซ่อุปทาน	(Value	

	 Chain)	ขึ้นในประเทศไทยโดยการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ	

3.	เร่งพัฒนาตลาดของผู้บริโภคภายในประเทศไปพร้อมกับการผลักดันให้ภาครัฐกำาหนด	

	 นโยบายสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม	เช่น	นโยบายการจัดการขยะพลาสติกและขยะอินทรีย	์	

	 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐสำาหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ	ซึ่งเป็นมิตรต่อ	

	 สิ่งแวดล้อม	

4.	เร่งผลักดันให้มีระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของพลาสติกชีวภาพ	และห้อง	

	 ปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้และ	

	 การส่งออก

5.	เร่งสร้างความเข้มแข็งขององค์กรทั้งด้านความสามารถในเชิงบริหารจัดการและการจัดหา	

	 รายได้	ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและเสียสละของสมาชิกอย่างเข้มแข็ง
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	 ที่ผ่านมา	สมาคมฯ	ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพ	ร่วมกับ	สนช.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	เช่น	การจัดประชุม	สัมมนา	

การแสดงนิทรรศการ	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพแก่ผู้บริโภคและ	

ประชาชน	การรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด	การส่งเสริมการสร้างมาตรฐาน	

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของพลาสติกชีวภาพและห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน	สร้าง	

เครือข่ายด้านพลาสติกชีวภาพระหว่างสมาชิกและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	การพัฒนาความร่วมมือ	

กับสมาคมพลาสติดชีวภาพของประเทศต่างๆ	 ในระดับนานาชาติ	 รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐ	

และหน่วยงานต่างๆเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพข้ึนใน

ประเทศไทย	ซึ่งจะสอดคล้องตามแผนการดำาเนินงานใน	 “แผนที่นำาทางแห่งชาติการพัฒนา

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	(พ.ศ.	2551-	2558)”	

	 สมาคมฯ	ยังร่วมกับ	สนช.	จัดทำาโครงการนำาร่องที่สำาคัญ	เพื่อผลักดันให้เกิดความรู้

ความเข้าใจรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ	ดังต่อไปนี้

โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ PBS คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

ณ เกาะเสม็ด

	 สมาคมฯ	 สนช.	 บริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	Mitsubishi	Chemical	

Corporation	จำากัด	ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	จัดทำา	“โครงการ	

นำาร่องการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ	PBS	คัดแยกขยะอินทรีย์เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ณ	เกาะเสม็ด”

เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการรณรงค์และสนับสนุนการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพในการ	

คัดแยกขยะอินทรีย์ให้เกิดการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ

ขยะอินทรีย์	เพราะสามารถใช้ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์	ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

จากขยะ	โดยเฉพาะอาจเริ่มใช้ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติ	
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โครงการการใช้และการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ในงาน BOI Fair 2011

	 สมาคมฯ	ร่วมกับ	สนช.	ส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในงาน		“บีโอไอ	

แฟร์	2011”	ในงานนิทรรศการครั้งนี้ได้มีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพประเภทต่างๆ	เช่น	

จาน	ชาม	ช้อน	แก้วน้ำา	ฯลฯ	แทนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้	 เช่น	ถาด	แก้วน้ำา	

พลาสติก	กล่องโฟม	ฯลฯ	นอกจากนี้ยังมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	โดยใช้ถุงขยะพลาสติก	

ชีวภาพในการคัดแยกขยะพลาสติกชีวภาพออกจากขยะท่ัวไป	 และนำาไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป	

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพให้

ได้มาตรฐานสากล

	 สนช.	ได้ร่วมมือกับสมาคมฯ	สนับสนุนให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	

(MTEC)	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(TISTR)	กรมวิทยาศาสตร์	

บริการ	(DSS)	 ได้รับการรับรองจาก	DIN	CERTCO	ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน	

พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพในระดับสากลดำาเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเพื่อรองรับ	

ผู้ประกอบการในการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการทดสอบในประเทศได้อย่างรวดเร็ว

และลดค่าใช้จ่าย	โดยไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ	

	 ปัจจุบัน	ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ	ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติก	

ชีวภาพมากขึ้น	 การที่ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ	 ให้การส่งเสริมและตระหนักถึงความสำาคัญ

ของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนั้น	จะเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	ประเทศไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบทางการเกษตร

ซึ่งใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ	มีผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถ	อีกทั้งภาครัฐยังให้	

การส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมาน้ี	ทำาให้ประเทศไทยสามารถ	

ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคได้ในอนาคตอันใกล้นี้	
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“แม้การใช้พลาสติกชีวภาพ

ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ยังมีปริมาณน้อยเพียง

500-1,000 ตันต่อปี ซึ่งถือว่า

เป็นตลาดในประเทศยังมี

ขนาดเล็ก เนื่องจากยังขาด

ความสมดุลของราคา เมื่อ

เทียบกับพลาสติกทั่วไปถึง 

1-3 เท่า ขึ้นอยู่กับชนิดของ

ผลิตภัณฑ์ แต่ก็มีแนวโน้ม

การใช้ที่หลากหลายมากขึ้น 

และต้องใช้เวลาในการพัฒนา

เทคโนโลยี และการลงทุน

ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อม

สูงมาก ที่จะสร้างอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพ เป็น

นวัตกรรมคลื่นลูกใหม่ของ

อุตสาหกรรมสีเขียวของ

ประเทศไทย”
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•	พลาสติกชีวภาพด้านบรรจุภัณฑ์	
10.	ถุงจากพลาสติกชีวภาพรายแรกของไทยที่ได้มาตรฐานสากล: 
 บริษัท มัลติแบกซ์ จำ�กัด (มห�ชน)
11.	บรรจุภัณฑ์โยเกิร์ตอินทรีย์รักษ์โลก:
 บริษัท แดรี่โฮม จำ�กัด
12.	ฟิล์มกันสนิม: 
 บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำ�กัด
13.	บรรจุภัณฑ์เพื่อความงาม: 
 บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
14.	จับกล้วยตากใส่ซองรักษ์โลก:	
 ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด จิร�พร
•	พลาสติกชีวภาพด้านสิ่งทอ
15.	เส้นใยชีวภาพ: 
 สถ�บันพัฒน�อุตส�หกรรมสิ่งทอ
16.	พลิกโฉมเส้นใยธรรมชาติ: 
 สหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีส�น จำ�กัด
•	พลาสติกชีวภาพด้านวัสดุทางการแพทย์
17.	วัสดุแห่งความหวัง:	
 ศูนย์เทคโนโลยีท�งทันตกรรมขั้นสูง
18.	พลาสติกชีวภาพเกรดคุณภาพสูงเพื่อใช้ทางการแพทย์:
 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
•	พลาสติกชีวภาพด้านการเกษตร
19.	พลาสติกคลุมดิน:	
 มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย
20.	ถุงปุ๋ยพลาสติกชีวภาพ: 
 บริษัท ไอออนิก จำ�กัด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

พลาสติกชีวภาพออกสู่ตลาด 

๒
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	 วันน้ีพลาสติกชีวภาพอยู่ในความสนใจของนักธุรกิจไทย	แต่ด้วยข้อจำากัดในการผลิตท่ีต้อง	

นำาเข้าเม็ดพลาสติกท่ีมีต้นทุนสูง	กลายเป็นอุปสรรคให้กับอุตสาหกรรมในช่วงเร่ิมต้น	แต่ในมุมมอง	

ของ	“พิสุทธ์	เลิศวิไล”	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	มัลติแบกซ์	จำากัด	(มหาชน)	กลับม่ันใจว่า	

ประสบการณ์จากการผลิตถุงพลาสติกมาเป็นเวลานาน	จะทำาให้บริษัทสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพได้ไม่ยากเกิน	

“ถุงจากพลาสติกชีวภาพรายแรก
 ของไทยที่ได้มาตรฐานสากล”

บริษัท มัลติแบกซ์ จำ�กัด (มห�ชน) 

	 ดังนั้นจึงทำาให้บริษัทฯ	เริ่มวิจัยและพัฒนาด้านพลาสติก	

ชีวภาพตั้งแต่	7	ปี	ก่อนโดยใช้เงินลงทุนไปประมาณ	80	ล้านบาท	

แม้วันน้ีจะยังไม่ได้ผลตอบแทนท่ีคืนมาเท่าใดนัก	แต่บริษัทฯ	มองว่า

พลาสติกชีวภาพเป็นทิศทางท่ีมีศักยภาพชัดเจน	และจะต้องเดินหน้า	

ในงานวิจัยควบคู่ไปกับงานด้านการขายต่อ	 เมื่อวันใดที่พลาสติก	

ชีวภาพเติบโตบริษัทจะเข้าสู่กระแสธุรกิจได้ทันที	 โดยได้พัฒนาสูตร	

การผลิตถุงพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนประกอบของแป้งมันสำาปะหลัง	

ปริมาณสูงเพื่อลดต้นทุนการผลิต

บริษัท มัลติแบกซ์ จำากัด (มหาชน) 
456 ซ.โชคชัยจงจำาเริญ พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-683 3300 โทรสาร: 02-683 3800
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“ประเทศไทยมีศักยภาพใน

ด้านวัตถุดิบเพียงพอ หากนำา

มันสำาปะหลังมาผสมกับเม็ด

พลาสติกชีวภาพ ทำาเป็นถุง

พลาสติกชีวภาพ ในสูตรของ

เราเอง โดยเติมส่วนผสมของ

มันสำาปะหลังในปริมาณที่สูงจะ

ทำาให้ต้นทุนพอแข่งขันได้” 
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	 โดยถุงพลาสติกชีวภาพท่ีผลิตได้ยังมีคุณสมบัติความแข็งแรงเทียบเท่ากับพลาสติกท่ีใช้	

งานกันอยู่ในปัจจุบัน	 รวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานการย่อยสลายจากสถาบันในเยอรมัน	

เบลเยี่ยม	ฟินแลนด์และสหรัฐอเมริกา	ทำาให้สามารถแข่งขันด้านต้นทุนและคุณภาพกับคู่แข่ง	

รายอ่ืนๆ	 จากต่างประเทศได้	 จนได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	 รองรางวัลชนะเลิศอันดับหน่ึง	

ประจำาปี	พ.ศ.	2555

	 น่ันเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้บริษัทต่อยอดเร่ิมทำานวัตกรรมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	ภายใต้โครงการ	“M-Bio2”	เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพสำาหรับผลิต	

ถุงพลาสติกชีวภาพ	และได้รับการสนับสนุนในโครงการ	นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบ้ีย	เพ่ือพัฒนา	

และออกแบบกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพสำาหรับผลิตถุงพลาสติก	

ชีวภาพกำาลังการผลิต	1,800	ตันต่อปี	ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการคอมพาวนด์พลาสติก	

ชีวภาพผสมแป้งมันสำาปะหลังและสารตัวเติมอนินทรีย์ให้มีคุณสมบัติคงที่	โดยมีราคาต้นทุน	

การผลิตที่เหมาะสมสามารถแข่งขันได้	และพัฒนากระบวนการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก

ชีวภาพด้วยวิธีการเป่าฟิล์มเป็นถุงรูปร่างต่างๆ

	 คอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพสำาหรับถุงพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้	 นับเป็นอีกหนึ่ง

นวัตกรรมท่ีได้ถูกพัฒนาข้ึนด้วยเทคโนโลยีของคนไทย	ท่ีทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกชีวภาพ

ท่ีมีคุณภาพ	มีต้นทุนการผลิตไม่สูง	สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 ปัจจุบันบริษัทฯ	มีเครื่องผลิตคอมพาวนด์พลาสติก	2	เครื่อง	ที่พร้อมจะขยายงานการ

ผลิตพลาสติกชีวภาพให้มากขึ้น	ในโครงการนวัตกรรมที่ไม่เกิน	40	ล้าน	ซึ่งเป็นทิศทางดีกว่า	

ขอรับการสนับสนุนทุนสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก	โครงการใหญ่ซึ่งเป็นไปได้ยากกว่า	

เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีต้องอาศัยงานวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างสูง

	 นอกจากน้ี	การพัฒนาถุงพลาสติกชีวภาพยังสอดคล้องกับแนวทางในการดำาเนินงานของ	

รัฐบาลที่ได้กำาหนดนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	 ให้เป็นอุตสาหกรรมคลื่น	

ลูกใหม่	(New	Wave	Industry)	 ของประเทศไทย	และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำาในภูมิภาคด้าน

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร	

	 อย่างไรก็	ตามเขามองว่า	ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังแจกถุงพลาสติก

ให้ใช้ฟรี	 ทำาให้โอกาสการใช้ถุงพลาสติกชีวภาพซ่ึงยังมีต้นทุนสูงกว่าพลาสติกธรรมดาเป็นไปได้

ยาก	ในขณะท่ีหลายประเทศเร่ิมมีกฎหมายรองรับ	ท่ีสนับสนุนให้ใช้พลาสติกชีวภาพอย่างเต็มท่ี

เช่นในยุโรป	และอเมริกา

	 พิสุทธ์บอกว่า	 ปัญหาและอุปสรรคของบริษัทขนาดเล็ก	 คือเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีมี	

อยู่อย่างจำากัด	ทำาให้ในช่วง	5	 ปีแรกของการพัฒนานวัตกรรมเต็มไปด้วยความเส่ียง	 ในขณะท่ี

ราคาต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพยังสูงเม่ือเทียบกับพลาสติกท่ัวไป	ขณะท่ีกฎหมายของไทย

ยังไม่เก้ือหนุนให้เกิดการใช้ถุงพลาสติกชีวภาพโดยท่ัวไปอีกด้วย

“การท่ีบริษัทขนาดกลางจะลงทุนทำาวิจัยและพัฒนาไม่ใช่เรื่องง่าย การลงทุน

เต็มไปด้วยความเส่ียง และอาจจะไม่เห็นผลตอบแทนในระยะ 4-5 ปีแรก” 
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“ประเทศไทยสามารถก้าวข้ึนเป็นไบโอพลาสติกฮับ

ได้แน่นอน เพียงแต่เอกชนต้องลงแรงมากข้ึน ขณะท่ี

กลไกจากภาครัฐจะช่วยหนุนให้เอกชนกล้าลงทุนทำาวิจัย

มากข้ึน กู้เงินได้ง่ายข้ึน สถาบันการเงินมีความม่ันใจ” 
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	 	 เขาแนะว่า	 หากรัฐมีนโยบายชัดเจนที่จะหนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต	

พลาสติกชีวภาพของอาเซียน	 สิ่งที่ควรทำาเพิ่มคือการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยที่มีภาครัฐเป็น

ตัวแทนเข้ามาช่วยดูอย่างจริงจัง	เช่น	กรุงเทพมหานคร	ที่ต้องเปิดโครงการนำาร่องสร้างระบบ

รับรองการจัดการขยะอินทรีย์และส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง	โดยให้มีช่องทางที่	

ถุงพลาสติกชีวภาพจะสามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยได้อย่างไม่มีขีดจำากัด	 อุตสาหกรรมน้ีถึง

จะเป็นไปได้	ไม่เช่นน้ันสินค้าท่ีผลิตได้ก็จะต้องส่งออกอย่างเดียว	เพราะมีต้นทุนแพงกว่า

	 นอกจากน้ี	 การสนับสนุนจากภาครัฐยังต้องให้ความสำาคัญกับการหักค่าใช้จ่ายด้านการ

วิจัยและพัฒนามากข้ึนเช่น	จากเดิม	2	เท่า	เพ่ิมข้ึนเป็น	3	เท่า	รวมถึงมาตรการอ่ืนๆ	เช่น	ให้เงินกู้

ดอกเบี้ยต่ำา	 รวมทั้งโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐที่จะช่วยผลักดันงานวิจัยและเป็นตัวกลางให้	

เอกชนทำางานกับมหาวิทยาลัย	รับโจทย์จากเอกชนไปต่อยอดซ่ึงจะช่วยได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่

		 ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา	แต่เขามองว่า	จะขาย	

พลาสติกชีวภาพอย่างเดียวจะอยู่รอดลำาบาก	 ต้องดำาเนินธุรกิจด้านพลาสติกปัจจุบันด้วย	

โดยเอากำาไรมาบางส่วนจากพลาสติกเดิมน้ีมาเก้ือหนุนพลาสติกชีวภาพให้พออยู่รอดได้	

“ตอนแรกที่พลาสติกชีวภาพออกมาราคา 6-7 เท่าของพลาสติกธรรมดา 

แต่วันนี้ราคาลดลงมาอยู่ที่เกือบ 3 เท่า ทำาให้เริ่มเห็นโอกาสและความเป็นไป

ได้ของพลาสติกชีวภาพมากขึ้น โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีความเห็น

ว่าพลาสติกชีวภาพเป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต”
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	 กระแสต่ืนตัวของพลาสติกชีวภาพกำาลังถูกจับตามองโดยนักธุรกิจหัวใจสีเขียว	ท่ีนอกจาก	

จะให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวัตถุดิบและกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับ	

สิ่งแวดล้อมแล้ว	 บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ยังเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเติมเต็มความเป็นกรีน	

ในทุกองศา

“บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก”
บริษัท แดรี่โฮม จำ�กัด

	 “พฤฒิ	 เกิดชูชื ่น”	หนึ่งในผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจ	

บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิชวีภาพ	เชือ่วา่บรรจภุณัฑ์ทีย่อ่ยสลายได้จะชว่ย	

ลบบางสิ่งที่ค้างคาใจออกไป	 ในฐานะผู้ก่อตั้งแดรี่โฮม	 ความตั้งใจ	

จริงในการวิจัยและพัฒนาการผลิตนมด้วยวัตถุดิบปลอดสารพิษหรือ	

ออร์แกนนิค	ท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม	ภายใต้กระบวนการ	

ผลิตที่ลดการใช้พลังงาน	 แต่สิ่งที่แดรี่โฮมยังปฏิเสธไม่ได้คือภาชนะ

บรรจุที่ยังคงต้องพึ่งพาพลาสติกที่ทำาจากปิโตรเลียม	 ตราบใดที่ยัง

ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่ามาแทนที่ได้

บริษัท แดรี่โฮม จำากัด
100/1 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30320
โทรศัพท์: 044-322 245 โทรสาร: 044-322 230
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“โจทย์ใหญ่ของการ

เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์

พลาสติก ให้เป็น

พลาสติกที่ย่อยสลาย

ได้นั้น หัวใจสำาคัญคือ

การปรับปรุงคุณสมบัติ

ของไบโอพลาสติกให้มี

คุณสมบัติใกล้เคียงกับ

พลาสติกทั่วไป”
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	 พฤฒิ	บอกว่า	ด้วยตัวผลิตภัณฑ์หลักของแดรี่โฮมที่ส่วนใหญ่เป็นของเหลว	ประเภทนม	

และโยเกิร์ต	จึงต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	สามารถบรรจุของเหลวได้และทน	

ต่อการแช่แข็งในอุณภูมิต่ำา	โดยในต่างประเทศเริ่มมีการประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์สลายตัวได้กับ	

ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตบ้างแล้ว	 อาทิ	 แบรนด์	Danon	Stonyfield	 ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภท

หมุนเวียนเร็วและมีอายุการใช้งานเพียง	1-2	สัปดาห์	

	 เขาบอกว่า	ที่ผ่านมาตัวเขาเองได้ติดตามข่าวการพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากวัตถุดิบ

ธรรมชาติ	 เช่น	 อ้อย	 และข้าวโพดมาพอสมควร	ทำาให้เกิดความสนใจ	 และเริ่มศึกษาอย่าง

จริงจัง	ด้วยหวังที่จะนำามาปรับใช้กับธุรกิจ

	

	 แดรี่โฮมต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์โยเกิร์ตอินทรีย์ที ่ย่อยสลายได้	 โดยได้ร่วมกับ	

ผศ.ดร.	นวดล	เพ็ชรวัฒนา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ต่อยอดผลงานวิจัย	ภายใต้การ	

สนับสนุนจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	ในโครงการบรรจุภัณฑ์โยเกิร์ต

อินทรีย์จากพลาสติกชีวภาพ	 โดยได้รับเงินอุดหนุนในโครงการ	 “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”	

โดยมีเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ถ้วยโยเกิร์ตอินทรีย์จาก	

เดิมเป็นพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน	(polypropylene,	PP)	ซ่ึงเป็นพลาสติกท่ีได้จากปิโตรเคมี	

เป็นพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิด	(polylactic	acid,	PLA)	ที่ผลิตมาจากพืช	และมี	

คุณสมบัติย่อยสลายได้เมื่อนำาไปฝังกลบ
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“ถ้าสามารถผลิตคอมพาวนด์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่

ต้องการ ก็สามารถทำาไปผลิตในในโรงงานผลิต 

บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วไปได้ แต่อาจจะยากกว่า หรือต้อง

ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตบางส่วน” 

	 พฤฒิ	บอกว่า	พลาสติกชีวภาพใช้ได้ดีกับผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ของเหลว	แต่เม่ือต้องการนำา

มาบรรจุของเหลวอย่างโยเกิร์ต	ที่ผลิตขึ้นภายใต้กระบวนการผลิตแบบเปียก	จึงไม่ใช่เรื่องง่าย	

ดังนั้นโครงการนี้	จึงเน้นไปที่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โยเกิร์ตอินทรีย์จากพลาสติกชีวภาพ	โดย

ใช้เทคโนโลยีคอมพาวนด์ระหว่างพลาสติกชนิดพอลิแล็กติกแอซิด	 และสารเติมแต่งประเภท

สารเพิ่มความเหนียว	 (impact	 modifier)	 ประเภทยางคอร์เชลล์	 เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้

เทียบเท่ากับพอลิโพรพิลีนที่สามารถรับแรงกระแทก	 และใช้งานได้ที่อุณหภูมิแช่เย็นโดยไม่

แตกหักระหว่างผ่านกระบวนการแช่เย็น	การบรรจุและการขนส่ง

	 การท่ีได้ทำางานวิจัยร่วมกับอาจารย์จากในมหาวิทยาลัย	 เป้าหมายก็เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติ	

ของพลาสติกให้สูตร	หรือส่วนผสมคอมพาวนด์	ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำาหรับผลิตบรรจุภัณฑ์	

พลาสติกชีวภาพ	ที่สามารถทนความร้อนได้ดีในระดับหนึ่ง	แต่ยังคงย่อยสลายได้	ซึ่งแตกต่าง	

จากพลาสติกทั่วไป

	 พฤฒิ	 ยอมรับว่า	 การเปล่ียนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพอาจทำาให้ต้นทุนการผลิต	

สูงข้ึน	แต่เป็นต้นทุนท่ีแดร่ีโฮมพร้อมท่ีจะแบกรับไว้เอง	โดยเช่ือว่าราคาท่ีเพ่ิมข้ึนยังอยู่ในเกณฑ์	

ท่ีรับได้	และในอนาคตมีความเป็นไปได้ท่ีราคาต้นทุนถูกลงหากมีการใช้งานท่ีแพร่หลายมากข้ึน	

สำาหรับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตของบริษัท	แดรี่โฮม	จำากัด	มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ	0.88%	ซึ่ง	

ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก	หากมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างจุดขายให้กับสินค้า
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	 ในอนาคตท่ีพลังงานกำาลังหมดไป	ต้นทุนของพลาสติกจากปิโตรเลียมจะสูงข้ึนเช่นเดียว	

กับราคาน้ำามันที่ปรับขึ้น	 ทำาให้เขามั่นใจว่า	 ในอนาคตราคาของพลาสติกชีวภาพกับพลาสติก

ทั่วไปจะไม่แตกต่างกันมากนัก	 ในขณะที่ประเทศไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำาคัญของพลาสติก

ชีวภาพ	 โดยวัตถุดิบที่ตกเกรดไม่เหมาะกับการบริโภค	 สามารถนำามาแปรรูปเป็นพลาสติก

ชีวภาพในทั้งหมด	ด้วยเหตุผลดังกล่าว	ทำาให้เขาเชื่อมั่นว่า	พลาสติกชีวภาพเป็นเทคโนโลยีที่

มีอนาคต	และเป็นทางออกให้กับเกษตรไทย

	 พฤฒิ	บอกว่า	ปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้	และหันมาให้ความสนใจกับปัญหาส่ิงแวดล้อม	

เพิ่มขึ้น	แม้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะขายในราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป	แต่ก็ยังได้รับ

การยอมรับ	ด้วยความมั่นใจว่า	อย่างน้อยสิ่งที่บริโภคก็ไม่ได้มีส่วนในการทำาลายสิ่งแวดล้อม

	 ปัจจุบัน	แดรี่โฮม	ยังคงเน้นผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำาหน่ายในประเทศ

เป็นหลัก	 แม้จะมีลูกค้าในต่างประเทศให้ความสนใจ	 แต่สินค้าหลักก็ยังคงขายอยู่ในประเทศ		

100%	เนื่องจากปัจจุบันโรงงานผลิตของแดรี่โฮมยังผลิตสินค้าได้ในปริมาณที่จำากัด	แต่ใน

อนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะจำาหน่ายสินค้าบางส่วนไปยังกลุ่มประเทศเออีซี	

	 พฤฒิบอกว่า	เขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าทั้งหมดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำา	

จากพลาสติกชีวภาพ	 แต่เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่มีข้อจำากัด	 บรรจุภันฑ์แบบถ้วย

ทำาได้ง่ายกว่า	บรรจุภัณฑ์แบบขวด	แต่ก็ยังมีความพยายามศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีนี้

อย่างต่อเนื่อง

	 ตราบใดที่พลาสติกชีวภาพยังสามารถพัฒนาเพื่อใช้ได้หลายแอพพลิเคชั่น	 เช่น	 ฟิล์ม

ห่ออาหารที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง	ให้ความรู้สึกปลอดภัยตรงกับความรู้สึกของผู้บริโภค	ซึ่ง

ในมุมของการตลาดมีความเป็นไปได้สูง

“ผมเชื่อว่านักวิจัยไทยมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมไม่แพ้ต่างชาติ 

เพียงแต่รัฐบาลต้องให้การส่งเสริมเร่ืองการลงทุนในทุกสายการผลิต 

ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำา เพื่อกระตุ้นการผลิตไบโอพลาสติกให้ขยายตวั 

มากขึ้น”

	 ปัจจุบัน	นอกจาก	ปตท.	จะมีแผนลงทุนตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพแล้ว	ควรจะ

มีผู้ประกอบการรายอื่นให้ความสนใจ	โดยในอนาคตประเทศไทยควรมีโรงงานผลิตอย่างน้อย	

2-3	โรงงาน	เพื่อให้มีปริมาณการใช้ที่สูงขึ้น	ซึ่งเขาเชื่อว่า	ถึงวันนั้นพลาสติกชีวภาพจะ	

สามารถแข่งขันได้	และเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าที่เริ่มตระหนักกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	

สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
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	 ในอดีตคราบสนิมจากความชื้น	สามารถแก้ได้ด้วยน้ำายากันสนิมป้องกันการกัดกร่อน

ของโลหะ	แต่วิธีการดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการล้างด้วยสารเคมี	ที่นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่

เพิ่มขึ้นแล้ว	ของเสียจากกระบวนการล้างน้ำามันยังเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	และ

ยากต่อการกำาจัด

“ฟิล์มกันสนิม”
บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำ�กัด

	 แม้จะเติบโตอยู่ในธุรกิจผู้ผลิตน้ำายากันสนิมมากว่า	12	ปี	แต่	

“สันติ	พรหมศร”	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอส.ที.ไรซิ่ง	จำากัด	ไม่เคย	

มองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้น	โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีนโยบายสนับสนุน	

การคิดค้น	วิจัย	และพัฒนาผลิตภัณฑ์กันสนิมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	

บริษัทได้เริ่มทำาวิจัยโดยพัฒนากระดาษกันสนิมขึ้นมาทดแทน

ผลิตภัณฑ์น้ำามันกันสนิม	ก่อนท่ีจะต่อยอดเป็นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ	

กันสนิมสำาหรับชิ้นส่วนยานยนต์	

บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำากัด  
300/3-4 หมู่ 11 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-174 7160-2 โทรสาร: 02-174 7159
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“จากผลิตภันฑ์เดิมที่เป็นน้ำายา

เคมีก่อให้เกิดน้ำาเสีย อากาศเสีย

และมีกลิ่นเหม็น ผมเชื่อว่าถ้าเรา

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น เช่นมี

กลิ่นที่ลดลงก็จะช่วยสิ่งแวดล้อม

ได้อีกทางหนึ่ง” 
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	 ในปัจจุบันมีวิธีการแก้ปัญหาการกัดกร่อนด้วยเทคโนโลยีการการยับยั้งการกัดกร่อน

ด้วยสารระเหย	(Volatile	Corrosion	Inhibitor,	VCI)	 โดยการเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน

ลงบนกระดาษหรือใส่ลงบนพลาสติก	เพื่อปลดปล่อยโมเลกุลในลักษณะเป็นไอเคลือบผิวโลหะ

เพื่อไม่ให้ทำาปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก	 โดยสามารถใช้ได้ซ้ำาและมี	

อายุการใช้งานอย่างต่ำา	6	เดือน	ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายในท้องตลาดใน	

ลักษณะของกระดาษป้องกันสนิม	และพลาสติกป้องกันสนิม	ท่ีผลิตจากพลาสติกชนิดพอลิเอททิลีน	

ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมีและไม่ย่อยสลาย

	 สิ่งที่เกิดขึ้นทำาให้เขามองว่า	เทคนิคนี้จะสามารถประยุกต์ใช้กับพลาสติกชีวภาพและ

ผลิตภัณฑ์กันสนิมที่มีอยู่เดิม	ซึ่งเป็นสารป้องกันสนิมกลุ่มสารประกอบเบนโซเอท	(benzoate	

compound)	 ที่ทางบริษัทฯ	 พัฒนาขึ้นมา	 เมื่อนำามาเคลือบลงบนกระดาษ	 และจำาหน่ายเป็น	

กระดาษป้องกันสนิมให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย	 จะสามารถลดการใช้น้ำามัน	

ทาเคลือบลงบนชื้นงานได้อย่างนา่สนใจ	นัน่เปน็เหตผุลใหเ้ขาตดัสนิใจขอรบัการสนบัสนนุเพือ่	

ทำานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพในโครงการ	 “ไบโอ-เฟอโรเทค”	ฟิล์มพลาสติกชีวภาพกันสนิม	

สำาหรับชิ้นส่วนยานยนต์	จาก	สนช.	โดยที่บริษัทฯ	มีความสนใจพัฒนาพลาสติกชีวภาพ	

ป้องกันสนิมโดยเลือกใช้พลาสติกชีวภาพเป็นฐานวัตถุดิบเน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ	

ส่ิงแวดล้อม	เพราะมีสมบัติการแตกสลายได้ทางชีวภาพ	ดังนั้นเมื่อผลิตภัณฑ์สิ้นสุดการใช้งาน

จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา

	 โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท	เอส.ที.ไรซิ่ง	จำากัด	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี	และ	สนช.	ในการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตมาสเตอร์แบทช์ของสารป้องกันสนิม	และการขึ้นรูปเป็นฟิล์มพลาสติก	

ชีวภาพกันสนิม	เพื่อให้เกิดการกระจายตัวที่ดีของสารป้องกันสนิมบนฟิล์ม	และมีประสิทธิภาพ	

การป้องกันสนิมของชิ้นส่วนโลหะได้อย่างสมบูรณ์	
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	 สันติมองว่า	พลาสติกชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคต	เนื่องจากปัจจุบันพลาสติก

ชีวภาพได้เข้ามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมในประเทศมากข้ึน	ไม่เร็วก็ช้า	ภายใน	3-5	ปีข้างหน้า	

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะหันมาให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพมากขึ้น	ในมุมของ

ธุรกิจ	เขามองว่า	พลาสติกชีวภาพมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	และเพิ่มมูลค่าให้กับ

ผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าเดิม	

	 โดยปัจจุบันโครงการนวัตกรรม	ไบโอ-เฟอโรเทค	ฟิล์มพลาสติกชีวภาพกันสนิมสำาหรับ	

ชิ้นส่วนยานยนต์		ได้ปรับปรุงรูปแบบจากเดิมที่ใช้สารกันสนิมที่เป็นแบบผง	เปลี่ยนมาทดลอง	

ทำามาสเตอร์แบทช์คอมพาวนด์เม็ดพลาสติกชีวภาพ	 และเปลี่ยนจากสารกันสนิมชนิดผงเป็น

สารกันสนิมชนิดที่เป็นของเหลว	เพื่อเพิ่มการกระจายของสารกันสนิมยังทำาให้ดียิ่งขึ้น	และการ	

ผสมที่ได้ง่ายกว่า	

	 สันติมองว่า	อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศยังมีข้อจำากัด	ต่างจากในสหรัฐ	

อเมริกาท่ีมีการส่งเสริมให้ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพ	 ในขณะท่ีประเทศ	

ไทยอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพต้นน้ำายังไม่เกิด	สิ่งที่ทำาได้ตอนนี้คือการนำาเข้าเม็ดพลาสติก	

จากต่างประเทศเข้ามาผลิตเป็นสินค้าทำาให้มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงทั้งนี้	 อุปสรรคเรื่องราคาที	่

แตกต่างเป็นส่ิงท่ีต้องแก้ให้ได้	เพราะปัจจุบันพลาสติกชีวภาพมีราคาแพงกว่าพลาสติกทั่วไปถึง	

2-4	เท่า	ดังน้ันการส่ือสารถึงคุณประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์จึงเป็นส่ิงสำาคัญ	ซ่ึงตัวเขาเองมองว่า	

ตลาดส่งออกจะมีความได้เปรียบมากกว่า	เนื่องจากลูกค้าในต่างประเทศให้ความสนใจกับ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก

	 สันติยอมรับว่า	การทำานวัตกรรมไม่ง่าย	และมีอุปสรรคเกิดข้ึนตลอดเวลา	แต่ด้วยเหตุผล	

ที่บริษัทต้องการยกระดับองค์กร	 สร้างความเชื่อมั่น	 การที่มีองค์ความรู้เป็นของตัวเอง	 จะทำา	

ให้บริษัทฯ	มีความได้เปรียบ	ถ้างานวิจัยสำาเร็จตัวเขาเองมองว่า	ผลิตภัณฑ์ของเขาจะเป็นทาง

เลือกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์	รวมถึงเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่	

ต้องการเปล่ียนตัวเองไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	เป็นผู้นำาหรือมีส่วนร่วมกันในการรักษาส่ิงแวดล้อม	

เดินตาม	 สันติมองว่า	 นวัตกรรมฟิล์มพลาสติกชีวภาพกันสนิมเริ่มจากอุตสาหกรรมยานยนต์

ก่อน	จากนั้นต่อไปโลหะทุกอย่างที่ต้องการเก็บรักษาปกป้องจากสภาวะการกัดกร่อนจะมีความ	

ต้องการใช้งานมากขึ้น	 เช่นในอเมริกาที่ปัจจุบันเริ่มเห็นการประยุกต์ใช้ฟิล์มพลาสติกชีวภาพ	

กับเคร่ืองประดับที่ต้องการเก็บรักษา	

	 เขากล่าวทิ้งท้ายว่าสิ่งที่อยากเห็นในอนาคตคือการสนับสนุนที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ

กับผู้ประกอบการที่มากกว่าการช่วยทำาวิจัย	 แต่หน่วยงานสนับสนุนจะต้องมีส่วนร่วมในการ

ผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ขึ้นมาให้ได้		โดยผู้ประกอบการเองมีความสนใจทำานวัตกรรม

มากขึ้น	 โดยมองว่านวัตกรรมเป็นโอกาสสำาคัญในการพัฒนาธุรกิจเดิมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน	

อย่างเช่น	 การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

อย่างจริงจัง	เพื่อให้เกิดการเติบโตของตลาดในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง	
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 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

พลาสติกชีวภาพเป็นเรื่องที่

ต้องทำา โดยกำาหนดเป็นทิศทาง

ของบริษัทเพื่อให้ลูกค้ามี

ทางเลือก ทำาให้ทุกคนตระหนัก

ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมลักษณะนี้อยู่ 

จะเลือกใช้หรือไม่ ซึ่งตัวผม

เชื่อว่ามีกลุ่มลูกค้าที่มีความ

ต้องการอยู่พอสมควร”
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	 จุดเร่ิมต้นของความสำาเร็จมาจากความกล้าท่ีจะเปล่ียน	แม้จะอยู่ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์	

มากกว่า	20	ปี	แต่ก็ไม่ทำาให้บริษัท	ท้อปเทร็นด์	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	ติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์

พลาสติกสำาหรับเครื่องสำาอางทั่วๆ	ไป	เท่านั้น	ด้วยมุมมองที่แตกต่างของผู้บริหารทำาให้บริษัท	

เริ่มหันมาผลิตบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างเพื่อเปิดตลาดใหม่

“บรรจุภัณฑ์เพื่อความงาม”
บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด 

	 “ดร.อุษา	 สมนึก”	 ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา	 บริษัท	

ท้อปเทร็นด์	แมนูแฟคเจอร่ิง	จำากัด	บอกว่า	ประสบการณ์จากการผลิต	

บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำาหรับเครื่องสำาอางและสินค้าประเภท	house-

hold	ตั้งแต่ปี	2532	จนถึงวันนี้ทำาให้บริษัทฯ	มีเทคโนโลยีการผลิตที่	

สมบูรณ์	ทั้งกระบวนการฉีดพลาสติก	กระบวนการเป่าพลาสติก		

กระบวนการรีดหลอด	และกระบวนการประกอบหรือตกแต่งบรรจุภัณฑ์	

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและความสวยงาม	 โดยมีความพร้อมท่ีจะขยายรูปแบบ	

การผลิตให้ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 
334 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 8 
ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 038-480 848-51 โทรสาร: 038-760 763
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“ในขณะที่ภาครัฐมีบทบาทอย่างยิ่ง

ในการสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการ

และเทคโนโลยี ในฐานะผู้ร่วมลงทุน 

และสนับสนุนด้านการเงิน ตลอด

จนการผลักดันผลิตภัณฑ์จาก

พลาสติกชีวภาพไปสู่เชิงพาณิชย์

อย่างเต็มรูปแบบ และมีศักยภาพ

ด้านการแข่งขันกับอุตสาหกรรม

พลาสติกจากปิโตรเลียมได้ด้วย”
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	 ในปี	พ.ศ.	2554	บริษัทได้ขยายตลาด	เดินหน้าผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางที่มีแนวโน้ม	

รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น		ซึ่งช่องทางการตลาดที่มีอยู่	

ทำาให้บริษัทฯ	กล้าตัดสินใจเปิดตลาดในวัสดุใหม่	โดยเลือกพลาสติกชีวภาพเป็นเป้าหมายสำาคัญ	

ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	 แม้จะรู้ดีว่าพลาสติกชีวภาพมีข้อจำากัดบางประการ	 ท่ีอาจเป็นข้อจำากัด	

และไม่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์เป้าหมาย	 แต่เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้	 บริษัทจึงได้เริ่มทำา	

โครงการนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ตลับแป้งจากพลาสติกชีวภาพ	 ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	และร่วมดำาเนินงานกับนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

	 บริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางประเภทพลาสติก	จาก

พลาสติกชีวภาพ	 ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดทำามาก่อน	 โดยตั้งเป้าเหมาย	

ของธุรกิจมุ่งสู่ความเป็น	 “Green	Packaging”	 เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาด้าน	

ส่ิงแวดล้อมท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน	 เธอบอกว่า	 การพัฒนานวัตกรรมด้านพลาสติก	

ชีวภาพ	เป็นสิ่งจำาเป็นในการพัฒนาประเทศไทย	เนื่องจากในประเทศไทยมีแหล่งวัตถุดิบสำาคัญ	

ต่อการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ	 เช่น	 พืชจำาพวกแป้งและน้ำาตาลเป็นจำานวนมาก	 ฉนั้น	

สิ่งที่สำาคัญคือ	 ทำาอย่างไรให้คนไทยคิดที่จะสร้างและพัฒนามากกว่าคิดที่จะบริโภคเทคโนโลยี

แบบเบ็ดเสร็จจากต่างประเทศ	

	 เรารู้ดีว่าพลาสติกชีวภาพมีข้อจำากัดบางประการ	การที่บรรจุภัณฑ์ได้สัมผัสโดยตรงกับ	

เนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำาหอม	น้ำายา	และสารเคมีบางประเภท	ทำาให้เราไม่แน่ใจว่า	

ศักยภาพของเนื้อพลาสติกชีวภาพจะสามารถทนทานได้มากแค่ไหน	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำา	

ให้บริษัทฯ	เลือกพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทตลับแป้ง	ซ่ึงไม่ได้สัมผัสโดยตรง	ซ่ึงมีความเป็นไปได้	

มากกว่า	โดยมองว่าแม่พิมพ์ที่มีอยู่ในไลน์การผลิตมีศักยภาพ	ทำาให้ตลับแป้งเป็นบรรจุภัณฑ์

เป้าหมายที่น่าสนใจ	สำาหรับส่งออกไปต่างประเทศ	ในอุตสาหกรรมเครื่องสำาอางทั้งในและต่าง

ประเทศที่มีตลาดอยู่เดิม
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	 เธอบอกว่า	ท่ีผ่านมาบริษัทฯ	ได้พยายามหาข้อมูลการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์	แต่กลับ	

พบว่าเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางจากพลาสติกชีวภาพยังไม่เคยมีในตลาดมาก่อน	 เพราะแม้	

ว่าประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพจะใกล้เคียงกับพลาสติกจากปิโตรเลียม	แต่ที่ยังสู้ไม่ได้คือ	

เรื่องราคาที่แตกต่างกันหลายเท่าตัว	

	 ในช่วงแรกของการดำาเนินโครงการยังต้องปรับปรุงคุณสมบัติหลายประการ	 เพ่ือให้ผลิต	

ได้เป็นจำานวนมาก	และไม่เสียหายในกรณีที่โดนความร้อน	โดยคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ตลับ	

แป้งชีวภาพมีความใกล้เคียงกับพลาสติกท่ัวไปให้ได้มากท่ีสุด	 จนกระท่ังได้บรรจุภัณฑ์ตลับแป้ง	

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งได้จากการคอมพาวนด์ระหว่างพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติก	

แอซิด	 (PLA)	 และสารก่อให้เกิดผลึกและพลาสติกไซเซอร์	 ทำาให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

ที่ผลิตได้มีความแข็งแรง	และสามารถทนความร้อนได้สูงขึ้นได้จากปกติไม่เกิน	55	องศา-

เซลเซียส	 เป็น	85	 องศาเซลเซียส	 รวมทั้งลดระยะเวลาการตกผลึกให้ต่ำากว่าหรือเท่ากับ		

1	นาที	เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานฉีดได้รวดเร็วขึ้น

	 ตอนนี้โครงการได้พัฒนาในเฟสแรกทำาให้ได้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ีมีความแข็งแรงใน	

ระดับหน่ึง	แต่ยังติดอยู่ท่ีต้นทุนในประเทศไทยท่ียังไม่สามารถผลิตเม็ดพลาสติกได้เอง	การลงทุน	

จึงยังไม่เกิด	 ทำาให้วัตถุดิบที่นำามาใช้ทั้งหมดต้องนำาเข้าจากต่างประเทศอย่างไรก็ตาม	 ใน	

มุมมองของผู้บริโภคในประเทศยังไม่ให้ความสำาคัญกับบรรจุภัณฑ์ว่าทำาจากพลาสติก

ชีวภาพหรือไม่	อย่างไร	แต่กลับให้ความสำาคัญในเรื่องราคาที่แตกต่าง	ทำาให้บริษัทฯ	 เห็นว่า	

ประเทศไทยยังไม่ใช่ตลาดนิชมาร์เก็ตที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากนัก	 และอาจเป็นเรื่องยากหาก

จะเริ่มสร้างตลาดจากในประเทศ	ในขณะนี้	อุษาบอกว่า	แม้กลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ	จะเป็น

บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำาอางรายใหญ่	แต่เท่าที่เริ่มทำาการตลาดก็พบว่า	ลูกค้ายังไม่มั่นใจ	อีกทั้ง

ต้นทุนที่สูงเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ไม่กล้าตัดสินใจ
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	 ปัจจุบันต้องยอมรับว่า	ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในเร่ืองของการทดสอบบรรจุภัณฑ์	

พลาสติกชีวภาพ	ทำาให้ได้เพียงให้ข้อมูลพื้นฐานของเม็ดพลาสติก	พลาสติกชนิดฟิล์ม	ขณะที่	

ลกูคา้ตอ้งการรายละเอยีดทีม่ากกวา่	อษุาบอกว่า	ตลบัแปง้จากพลาสตกิชวีภาพเปน็บรรจภุณัฑ	์

ประเภทใช้แล้วทิ้ง	 ที่ต้องการความคงทน	ความหนากว่า	3	มิลลิเมตร	ซึ่งมีความยากในการ	

พัฒนา	และยังไม่ค่อยมีใครทำา	แต่โจทย์ของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองสำาอางคือต้องอยู่ในกระเป๋าได้นาน	

โดยอายุการใช้งานต้องไม่ต่ำากว่า	2-3	 เดือน	 ซึ่งเป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้ลูกค้าตัดสินใจกลับ

มาซื้อซ้ำาด้วยความมั่นใจในประสิทธิภาพ	และความเชื่อมั่นต่อแบรนด์

	 อย่างไรก็ตาม	แม้ในกระบวนการผลิตสามารถทำาได้เทียบเท่ากับพลาสติกทั่วไป	จากนี้	

ต้องขึ้นอยู่กับการรับรอง	ที่จะต้องผ่านตามข้อกำาหนด	พิสูจน์ได้ว่าจะไม่ทำาให้เกิดปฏิกิริยาหรือ	

เนื้อพลาสติกย่อยสลายได้เร็วทันทีที่สัมผัสกับตัวยาหรือสารเคมีในภายหลัง	

“รัฐต้องช่วยตั้งแต่การผลิตต้นน้ำา เพื่อให้ต้นทุนถูกลง มีการใช้งานเพ่ิมข้ึน 

พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชน วันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำาเร็จของธุรกิจ 

ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ถ้าทำานวัตกรรมแล้วแข่งขันได้ในตลาดก็ไม่จำาเป็น

ต้องกลับไปผลิตในรูปแบบเดิม”

		

	 ในตอนนี้บรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางพลาสติกชีวภาพ	 เริ่มมีสั่งซื้อและผลิตขายกับลูกค้า	

2-3	บริษัท	โดยมีกลุ่มสินค้าท่ีสำาคัญคือ	เคร่ืองสำาอางออร์แกนิค	และกลุ่มท่ีต้องการนำาพลาสติก	

ชีวภาพ	เป็นจุดเด่นส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		โดยราคาจะ

เป็นปัจจัยที่สำาคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

	 ในส่วนของบริษัทฯ	ผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนานวัตกรรม	ธุรกิจที่เป็น

สินค้าแฟชั่นจำาเป็นต้องพัฒนาในนำาเทรนด์	 การหยุดนิ่งอาจทำาให้ล้าหลัง	 ถ้าไม่พัฒนาก็จะสู่

กับคู่แข่งได้ยาก	 “การขายสินค้าในปัจจุบันต้องแลกเปลี่ยนว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร	ทำาอะไรได้

แค่ไหน”อุษากล่าว	และบอกว่า	คำาถามจากลูกค้าในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	คือบริษัทฯ	ได้พัฒนา

อะไรไปบ้าง	 แม้จะไม่สำาเร็จแต่ก็หมายถึงศักยภาพที่ลูกค้าตัดสินใจร่วมทุนในฐานะพันธมิตร

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จะช่วยรองรับตลาดใหม่	 แต่ถ้าไม่มีการพัฒนา	 โอกาสที่

อุตสาหกรรมจะย้ายฐานการผลิตและการลงทุนไปที่อื่น	ซึ่งมีความพร้อมมากกว่า	
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“ในขณะที่ตลาดต่างประเทศบรรจุภัณฑ์จาก 

พลาสติกชีวภาพค่อนข้างตอบโจทย์ได้รับการยอมรับดี 

แต่วัตถุดิบที่ใช้ต้องมีความทนทาน เทียบเท่าเม็ด

พลาสติกทั่วไป อีกทั้งต้องสามารถรับรองได้ว่า

พลาสติกที่ใช้ย่อยสลายได้ในระยะเวลาเท่าไหร่ 

ด้วยกระบวนการอะไร”
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	 แนวคิดการนำาเสนอคุณค่าของกล้วย	 และชูจุดเด่นเรื่องการเก็บกล้วยที่ปลูกครบ	110	

วันเท่านั้น	เพื่อให้ได้คุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุด	ทำาให้กล้วยตากจิราพร	เริ่มเป็นที่รู้จักของ	

ผู้บริโภคมากขึ้น

“จับกล้วยตากใส่ซองรักษ์โลก”
ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด จิร�พรฟู๊ด 

	 	 คุณจิราพร		พงศ์รุจิกรพันธ์	กรรมการผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วน	

จำากัด	จิราพร	ฟู๊ด	เจ้าของผลิตภัณฑ์กล้วยตากจิราพร	ได้กล่าวว่า	

กว่า	20	ปีในธุรกิจนี้	บริษัทได้มีการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอด	โดย	

เฉพาะเร่ืองของการผลิต	ทำาให้สินค้าได้รับมาตรฐานและรางวัลต่างๆ	

มากมาย	เช่น	มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	OTOP		5	ดาวมาตรฐาน

การผลิต	Good	Manufacturing	Practice	GMP	มาตรฐานฮาลาล	

และมาตรฐาน	 Hazard	 Analysis	 and	 Critical	 Control	 Point	

(HACPP)	จึงทำาให้สามารถส่งสินค้าวางจำาหน่ายในระดับห้างชั้นนำา

ของประเทศ	และส่งออกไปต่างประเทศ	

ห้างหุ้นส่วนจำากัด จิราพรฟู๊ด 
174/1 หมู่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม 
จ.พิษณุโลก 65110
โทรศัพท์: 055-391 024 โทรสาร: 055-391 284



97

 ด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจ

การพัฒนาสินค้าออร์แกนิค 

จึงได้เริ่มมองหาแนวทางด้าน

ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมความเป็นกรีนให้กับ

ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น จึงได้สนใจ

ในพลาสติกชีวภาพ ที่จะมา

ตอบสนองแนวทาง ดังกล่าว 

และพยายามค้นหาผู้ผลิต

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

สำาหรับกล้วยตากออร์แกนิค 

เพื่อให้เกิดการบรรจบกันของ

เกษตรอินทรีย์และ

พลาสติกชีวภาพที่เป็น

ยุทธศาสตร์คู่กันเพื่อความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อมโลก
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	 กระบวนการผลิตกล้วยตากของจิราพร	ใช้นวัตกรรมกระบวนการตากกล้วยด้วยโรงอบแห้ง	

พลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์	 ที่เรียกว่า	 พาราโบราโดม	 ทำาให้ช่วยลดความสูญเสียและ

สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพของ	 สินค้าที่มีความสะอาดและถูกหลักอนามัย	

ปัจจุบันบริษัทฯ	มีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดจำานวน	9	โดม	

	 จากแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สูงขึ้นทุกๆ	ปี	ทำาให้บริษัทมีแนวทาง

ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า	โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นกล้วยตากออร์แกนิคที่ได้รับการ	

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 โดยร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกกล้วยในพื้นที่	 อำาเภอบางกระทุ่ม	

อำาเภอบางระกำา	จังหวัดพิษณุโลก	และจังหวัดใกล้เคียง	ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	

โดยใช้ชื่อ	กลุ่มกล้วยตากจิราพร	รวมเป็นพื้นที่มากกว่า	100	ไร่	ปัจจุบัน	บริษัทได้รับการรับรอง

เป็นสวนกล้วยออร์แกนิค	และได้นำาผลิตภัณฑ์จากกล้วยตากออร์แกนิคเข้าสู่ตลาดสำาเร็จเป็น	

รายแรกของประเทศ

	 คุณจิราพร	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 งานวิจัยของ	 รศ.ดร.อนงค์นาฏ	 สมหวังธนโรจน์	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และคณะ	สามารถตอบโจทย์ที่เราต้องการได้เป็น	

อย่างดี	ด้วยการพัฒนาสูตรคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง	

และความเหนียวใกล้เคียงบรรจุภัณฑ์เดิมที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไป	 อีกทั้งยังให้คุณสมบัติ	

ต้านการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนได้เพียงพอต่อระยะเวลาการเก็บรักษากล้วยตากอินทรีย์	

ส่งผลให้มีเนื้อสัมผัสและรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค	
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	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	จึงได้ร่วมกับ	สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	หรือ	

สนช.	 ต่อยอดการงานวิจัยดังกล่าว	 เพื่อให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตต้นแบบในระดับ	

อุตสาหกรรม	โดยทางคณะวิจัย	ผลิตคอมพาวนด์ส่งให้กับ	บริษัท	อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย	จำากัด		

ทำาหน้าที่ในการขึ้นรูปฟิล์มพลาสติกชีวภาพ	จากนั้นบริษัทฯ	จะนำาขึ้นรูปเป็นซองใส่กล้วยตาก	

ออร์แกนิค	เพื่อบรรจุและจำาหน่ายต่อไป

“การเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพนั้น เราต้องใส่ใจและดูแลการ 

ผลิตในช่วงแรกเป็นพิเศษ เนื่องจากพนักงานยังไม่คุ้นเคย ก็จะบอกว่า ฟิล์ม

น่ิมมาก บรรจุยากมาก ต้องควบคุมความร้อนในซีลให้สม่ำาเสมอ รวมท้ังการ 

บรรจุท่ีต้องใช้เวลานานข้ึน แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจและทุ่มเทของพนักงาน 

ทำาให้เกิดการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

สำาหรับกล้วยตากออร์แกนนิคที่มีคุณภาพของเรา”

		

	 บริษัทฯ	ได้เริ่มนำาผลิตภัณฑ์กล้วยตากออร์แกนิค	ที่บรรจุด้วยพลาสติกชีวภาพทดสอบ	

ตลาดแล้ว	 โดยได้เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการอาหารและงานบริการอินทรีย์ช้ันนำาของโลก	 งาน	

Biofach	ประจำาปี	2014	ณ	เมืองนูเรมเบิร์ก	ประเทศเยอรมนี	ที่ผ่านมา	พบว่ามีลูกค้าทั้งใน	

และต่างประเทศหลายรายให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดของสินค้า	ส่งผลให้กล้วยตาก	

อินทรีย์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจิราพร	เป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากขึ้น

	 คุณจิราพร	กล่าวท้ิงท้ายว่า	การสร้างความรู้และความเข้าใจของการใช้พลาสติกชีวภาพ	

ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ	ทั้งการผลิตจากพืช	พลังงานการผลิตต่ำา	การย่อย	

สลายไม่เหลือส่ิงตกค้างในส่ิงแวดล้อม	ตลอดจนมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าพลาสติก	

ทั่วไป	กับความคุ้มค่าทางด้านราคาที่ในขณะนี้ยังมีราคาสูงมาก	จากต้นทุนของเทคโนโลยี	

การผลิตและปริมาณการผลิตน้อย	แต่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้น	ซึ่งถ้าผู้บริโภค	

เข้าใจและเรียนรู้ถึงประโยชน์และข้อดีของการรักษ์โลกของพลาสติกชีวภาพ	ก็จะเริ่มมีสินค้า	

พลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกหลายอย่างตามขึ้นมา	 ในช่วงแรกนี้	คงต้องให้	

หน่วยงานภาครัฐ	กำาหนดนโยบายเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีส่ิงแวดล้อม	เพ่ือสร้างแรงจูงใจ	

ให้มีการใช้พลาสติกชีวภาพทดแทนพลาสติกท่ัวไปมากข้ึน	 และเกิดผู้ประกอบการท่ีมีวิสัยทัศน์	

ในการทำาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศเพิ่มมากขึ้น
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	 อุตสาหกรรมส่ิงทอกำาลังเปลี่ยนโฉมไปจากเดิมเมื่อพลาสติกชีวภาพเข้ามามีบทบาท

มากขึ้น	ด้วยคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับเส้นใยพลาสติก	อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ทำาให้

คนในวงการสิ่งทอมั่นใจว่า	 ในอนาคตสิ่งทอจากเส้นใยชีวภาพจะถูกนำาไปใช้งานในรูปแบบ

ที่หลากหลายมากขึ้น

“เส้นใยชีวภาพ”
สถ�บันพัฒน�อุตส�หกรรมสิ่งทอ

	 ดร.ชาญชัย	 สิริเกษมเลิศ	 ผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี	

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ	กล่าวว่า	จากเส้นใยพอลิเอสเทอร์และ	

เส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ	 ที่ได้มาจากวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	

และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	ซึ่งได้รับความนิยมในการผลิตเสื้อผ้าและ	

สิ่งทอ	ปัจจุบันมีความพยายาม	ที่จะหาวัตถุดิบจาก	sustainable	

resource	ที่มีสมบัติการแตกสลายทางชีวภาพ	(biodegradable)		

หรือเส้นใยพลาสติกชีวภาพชนิด	polylactic	acid	 หรือ	polylactide	

(PLA)	ที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ	 เช่น	ข้าวโพด	

อ้อย	มันสำาปะหลัง	เป็นต้น

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อาคารอำานวยการ ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามท่ี 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-713 5492-9 โทรสาร: 02-712 4526
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“ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการผลิตเส้นใย

พลาสติก ซึ่งใช้ปิโตรเลียมหรือน้ำามันเป็น

ตัวตั้ง ถ้าหากเราสามารถหาวัตถุดิบใหม่

ในประเทศมาทดแทนได้อย่างเหมาะสม

จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอยู่ใน

ความสนใจของผู้ผลิตและผู้บริโภค”
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	 เหตุผลสำาคัญท่ีทำาให้นวัตกรรมสิ่งทอจากพลาสติกชีวภาพเป็นที่ยอมรับคือสามารถ	

ตอบโจทย์ได้ใน	2	ประเด็น	ท้ังการใช้ผลิตผลทางการเกษตรซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ	

เป็นฐานวัตถุดิบ	ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสิ่งทอได้	และคุณสมบัติของเส้นใยที่เป็น	

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ	ได้เร่ิมต้นวิจัยและพัฒนาเส้นใยส้ันจากพลาสติกชีวภาพ	

ด้วยวิธีการฉีดเส้นใยเพ่ือทำา	Non	Woven	ท่ีไม่ต้องการความแข็งแรงมาก	เช่น	ส่ิงทอสำาหรับทำา

ผ้าปิดจมูก	ผ้าสำาหรับทำาความสะอาด	และผ้าปิดแผล	ซึ่งได้ผลน่าพอใจ	ความสำาเร็จดังกล่าว	

นำามาสู่การพัฒนาต่อยอด	โดยเป้าหมายของการวิจัยคร้ังใหม่	คือการพัฒนาเส้นใยยาวท่ีสามารถ	

ใช้งานได้หลากหลายขึ้น	ภายใต้โครงการ	“Texio”	กระบวนการผลิตเส้นใยยาวและผลิตภัณฑ์

สิ่งทอจากเส้นใยชีวภาพ	พอลิแล็กไทด์ในเชิงพาณิชย์	ระยะที่	1	การพัฒนากระบวนการขึ้นรูป	

เส้นใย	และระยะท่ี		2	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอพลาสติกชีวภาพ	ดร.ชาญชัยบอกว่า	การพัฒนา	

กระบวนการผลิตเส้นใยยาวจากพลาสติกชีวภาพชนิด	PLA	และผลิตภัณฑ์ส่ิงทอพลาสติกชีวภาพ	

ในโครงการน้ีเป็นการศึกษาข้อมูลจนครบห่วงโซ่การผลิต	 คือกระบวนต้นน้ำาเพ่ือศึกษาและพัฒนา	

คุณสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเส้นใยยาวจากเม็ดพอลิเมอร์	PLA	ในระดับห้อง

ปฏิบัติการ	และการขึ้นรูปเส้นใยยาวในระดับอุตสาหกรรม	

	 ตลอดจนกระบวนการผลิตกลางน้ำา	เป็นการศึกษาการผลิตจากเส้นใยยาวนำามาผลิตเป็น	

เส้นด้าย	ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการข้ึนรูปเป็นผืนผ้าในกระบวนการปลายน้ำา	และกระบวนการ	

ตกแต่งสำาเร็จเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สิ่งทอพลาสติกชีวภาพให้มีสมบัติที่ดี

เหมาะกับการใช้งานกับผู้บริโภค	 เขายอมรับว่า	 โจทย์ของการพัฒนาพลาสติกชีวภาพในรูป

เส้นใยมีความแตกต่างจากการผลิตบรรจุภัณฑ์	หรือแผ่นฟิล์ม	ที่ขึ้นรูปได้ง่ายกว่า	

“ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีการผลิตเส้นใยพลาสติก ซ่ึงใช้ปิโตรเลียมหรือน้ำามัน 

เป็นตัวตั้ง ถ้าหากเราสามารถหาวัตถุดิบใหม่ในประเทศมาทดแทนได้อย่าง

เหมาะสม จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ผลิต

และผู้บริโภค” ดร.ชาญชัยกล่าว
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“การผลิตเส้นใยพลาสติกมีความ

ละเอียดอ่อน ต้องฉีดพลาสติกให้เป็น

เส้นเล็ก ทำาให้กระบวนการผลิต 

ค่อนข้างซับซ้อน ต้องปรับ

กระบวนการผลิตจนกว่าจะได้

เส้นใยที่สมบูรณ์”
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“ภาครัฐต้องช่วยเอสเอ็มอีให้ผลิตวัตถุดิบ

ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ได้ รวมถึงการตลาด ซึ่งจะช่วย

ผลักดันให้ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิต

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดตลาดในประเทศ 

ต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสให้สิ่งทอไทย” 
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	 สำาหรับโครงการที่เริ่มทำากับ	สนช.	เป็นการผลิตเส้นใยยาว	ที่มีความแข็งแรงเพียงพอ

กับการนำาไปใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น	โดยทดลองใช้วัตถุดิบที่มีความแตกต่าง	เช่น

เม็ดพลาสติกที่นำาเข้าจากอเมริกา	 และยุโรป	 เพื่อทดสอบว่าเม็ดพลาสติกแบบใดที่ฉีดออกมา

แล้วได้ความแข็งแรงทำาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่ากัน	

	 การดำาเนินโครงการนี้นับเป็นการทดลองผลิตเส้นใยในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือพิสูจน์

ว่าจะทำาได้หรือไม่	 โดยศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยยาวจากพอลิแล็กติกแอซิดใน

ระดับห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม	 ตลอดจนศึกษาและพัฒนากระบวนการ	 สภาวะ	

และการขึ้นรูปผืนผ้าทั้งการทอผ้า	ถักผ้า	การฟอกย้อม	การตกแต่งสำาเร็จ	รวมถึงการวิเคราะห์

ทดสอบสมบัติของเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอพลาสติกชีวภาพ

	 โครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งของนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

ผลิตเส้นใยยาวและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิด	(polylactic	

acid,	 PLA)	 โดยการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอในการผลิต

เส้นใยยาวต่อเนื่อง	(multifilament)	กระบวนการต่อเนื่องในการผลิตเส้นด้าย	(yarn)	และการ

ข้ึนรูปเป็นผืนผ้า	ตลอดจนกระบวนการฟอกย้อมตกแต่งสำาเร็จ	ดร.ชาญชัยบอกว่า	ผลของการ

ดำาเนินโครงการจะสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการสิ่งทอในระดับการผลิตระดับอุตสาหกรรม		

นับเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างให้เกิดการใช้งาน	 และสร้างตลาดของพลาสติกชีวภาพ	

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่สร้างจุดขายด้านความเป็นมิตร	

ต่อสิ่งแวดล้อม	หนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาค	

(Bioplastics	hub)	ได้อย่างยั่งยืน

	 อีกท้ังเช่ือว่า	 ความสำาเร็จของพลาสติกชีวภาพจะช่วยพลิกโฉมวงการส่ิงทอเส้นใย	 ท่ีเป็น	

มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	ทันทีที่ผลิตเส้นใยได้ผู้ผลิตสิ่งทอจะได้นำาไปใช้ต่อ	ซึ่งตัวเขาเอง	

มองว่ามีความเป็นไปได้	และจะเป็นโอกาสสำาหรับประเทศไทย	ถ้าสามารถผลิตเสื้อผ้าที่เคลม	

ได้ว่าเป็นส่ิงทอท่ีเป็นเส้นใยชีวภาพ	เน่ืองจาก	ขณะน้ียังไม่มีเส้นใยประดิษฐ์แบบไหนท่ีสามารถ	

เคลมว่าย่อยสลายได้มาก่อน	 “ถ้าทำาสำาเร็จก็เหมือนจุดเร่ิมต้นท่ีประเทศไทยจะผลิต 

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยที่ราคาไม่แพงจนเกินไป และสามารถทำา 

ดีไซน์ในรูปแบบท่ีแตกต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อจำากัดมากนัก” เขากล่าว	และย้ำาว่าส่ิงทอ	

จากพลาสติกชีวภาพจะต้องย่อยสลายได้ในอุณหภูมิและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม	 ระหว่างใช้งาน	

ไม่มีปัญหา	และย่อยสลายเมื่อนำาไปทิ้ง	หรือฝังกลบในสภาวะที่เหมาะสมเท่านั้น

	 เขามองว่า	ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจ	และให้การตอบรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

ค่อนข้างมากอย่างที่อเมริกามีการใช้ผ้าอ้อมเด็กใช้แล้วทิ้ง	เสื้อผ้าเด็กที่ย่อยสลายได้		ตลอดจน	

ผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น	 ในอนาคตสิ่งที่เขาอยากเห็น	 คือการส่งเสริมและ

สนับสนุนจากภาครัฐให้มากขึ้นและต่อเนื่อง	 เพราะอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมของ

คนไทย	มีผู้ประกอบการจำานวนมากโดยส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอีที่ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิด

จากการวิจัยและพัฒนา	
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	 ความโดดเด่นของเส้นใยธรรมชาติเมื่อผสานเข้ากับฝีมือการทอผ้าท่ีละเอียดอ่อน	

ทำาให้ผ้าทอจากฝีมือของคนไทยเป็นท่ีต้องการมาจนถึงปัจจุบัน	 แต่การจะพัฒนาสินค้าให้คงอยู่	

ในตลาดได้อย่างยั่งยืนนั้น	จำาเป็นต้องสร้างนวัตกรรมให้สิ่งทอมีความน่าสนใจ	และเป็นได้มาก	

ว่าผ้าทอทั่วไปที่ขายอยู่ในท้องตลาด	“ละมุน		เร่งสมบูรณ์”	ประธานสหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์	

อีสาน	จำากัด	หนึ่งในผู้ประกอบการผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ	 มองว่า	 ยังมีอีกหลายเทคโนโลยีที่

สามารถยกระดับการพัฒนาเส้นใยให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

“พลิกโฉมเส้นใยธรรมชาต”ิ
สหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีส�น จำ�กัด

	 ตัวเธอเองมีความสนใจในนวัตกรรมเส้นใยจากพลาสติก

ชีวภาพที่ทำามาจากพืช	เช่น	มันสำาปะหลัง	อ้อย	และข้าวโพด	ที่

สามารถนำามาผลิตป็นเส้นใยสำาหรับผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ	ซึ่ง

กำาลังได้รับความนิยม	

สหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน จำากัด 
85/7-8 ถ.อุดร-สกล ต.เชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-730 119 โทรสาร: 042-730 119
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	 ละมุนบอกว่า	 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	 มีผลิตผลทางการเกษตรเป็น	

จำานวนมาก	แต่จะขายได้ราคาหรือไม่น้ันต้องข้ึนอยู่กับผู้ซ้ือ	ซ่ึงตัวเธอเองมองว่า	น่าจะมีทางเลือก	

ที่ดีกว่า	 หากวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ถูกนำาไปป้อนเข้าสู่โรงงานในรูปของเส้นใย	 และ

ทอเป็นผืนผ้าออกสู่ตลาดได้	รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอนอก

ฤดูกาล	และลดการปลดปล่อยน้ำาสีย้อมที่มีการผสมโลหะหนักเพื่อให้สีติดในเส้นใยได้ดีออกสู่

สิ่งแวดล้อมด้วย	

	 เหตุผลดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้สหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน	 หันมาทำา	

โครงการสิ่งทอพลาสติกชีวภาพผสมเส้นใยธรรมชาติตกแต่งด้วยสีธรรมชาติแบบพ่น	 ร่วมกับ	

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	จากประสบการณ์ที่ทำางานร่วมกับชาวบ้านใน	

ชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจนสามารถฟื้นฟู	ผ้าย้อมสีครามธรรมชาติในจังหวัดสกลนคร	

มานานกว่า	15	 ปี	 ประกอบกับกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมในผ้าทอ	

มือย้อมสีครามธรรมชาติและสีธรรมชาติ	 จึงหาแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมบนฐาน	

ความรู้ด้วยการสร้างองค์ความรู้อย่างย่ังยืน	 จึงได้ประสานงานกับ	 รศ.ดร.	 สุพรรณี	 ฉายะบุตร	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ซึ่งได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนงานสหกรณ์ฯ	

เสมอมา	ในการต่อยอดผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สีครามธรรมชาติและสีธรรมชาติ	มาพ่น	

สกรีน	ฯลฯ	ร่วมกับการพัฒนาสิ่งทอจากเส้นใยพลาสติกชีวภาพร่วมกับเส้นใยธรรมชาติให้เกิด	

เป็นสินค้าในรูปแบบใหม่คงเอกลักษณ์ของสหกรณ์ฯ	โดยใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนำาสู่ตลาด	

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 ละมุนบอกว่า	 ในปัจจุบันมีการพัฒนาเส้นใย	PLA	 เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม	

ส่ิงทอท่ีหลากหลาย	 เน่ืองจากเส้นใยดังกล่าวเป็นเส้นใยพอลิเอสเตอร์ชนิดใหม่สำาหรับอุตสาหกรรม	

สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และมีสมบัติหลายประการที่เหมาะสมในการนำามาผลิต

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	
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	 เส้นใย	PLA	มีลักษณะเฉพาะคือดูดซึมความชื้นต่ำา	และส่งผ่านน้ำาได้ดี	ทำาให้เส้นใยดัง

กล่าวถูกนำามาใช้ในการผลิตเส้ือผ้ากีฬาหรือเส้ือผ้าท่ีต้องการสมรรถนะสูงๆ	สวมใส่ง่าย	สบายตัว	

“ข้อดีของเส้นใยพลาสติกชีวภาพ คือ ไม่สร้างมลภาวะให้ส่ิงแวดล้อม แต่พอ

ทำาจริงเราพบว่าเส้นใยมีความเปราะบางมาก ซึ่งทำาให้ยากและต้องมีความ

ระมัดระวัง ซึ่งจากความเชี่ยวชาญของกลุ่มชาวบ้าน สามารถเรียนรู้และนำา

มาถักทอตามแบบที่ต้องการได้”

	

	 ปัญหาที่สำาคัญประการหนึ่งของการใช้เส้นใยพลาสติกชีวภาพ	คือ	กระบวนการตกแต่ง

เส้นใยด้วยวิธีการย้อมสีธรรมชาติในแบบเดิมมีการเติมสารเคมี	 ร่วมกับการต้มท่ีอุณหภูมิสูงถึง	

100	องศาเซสเซียส	อุณหภูมิและสารเคมีที่ใช้จะส่งผลกับการยึดติดที่ไม่สม่ำาเสมอของสีลง

บนเส้นใย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นใย	PLA	ซึ่งมีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว	(Glass	

transition	temperature,	Tg)	ต่ำา	ประมาณ	60	องศาเซลเซียส	ทำาให้เกิดการเปลี่ยนรูปร่าง

และส่งผลต่อการย้อมติดสี

	 แต่นั่นก็ไม่ได้ทำาให้เธอย่อท้อ	 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเริ่มมองถึงการนำาเส้นใยมา	

ทดลองย้อมสีธรรมชาติให้อยู่อารมณ์เดียวกัน	ทั้งสีครามธรรมชาติ	และสีธรรมชาติอื่น	ซึ่ง

เส้นใยพลาสติกชีวภาพสามารถติดสีธรรมชาติได้ดี	โดยสหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน	ใน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสีธรรมชาติแบบพ่นจากมหาวิทยาลัยศิลปากร	 ในการตกแต่ง

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอสำาเร็จรูปแทนการย้อมสีธรรมชาติแบบเดิม	 โดยการพัฒนาสีธรรมชาติให้อยู่

ในรูปผง	 สารข้น	 และสารละลาย	 ไม่ใช่การเตรียมน้ำาย้อมแบบดั้งเดิม	 ซึ่งจะทำาให้สามารถ

สร้างสรรเฉดสีที่มีความสม่ำาเสมอและมีมาตรฐานมากขึ้น	
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	 ละมุนบอกว่า	 ข้อจำากัดของผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตด้วยเส้นใย	 PLA	 ที่ทนความร้อน

ต่ำา	 ทำาให้ต้องระวังด้านการดูแลรักษา	 การรีดที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงทำาให้ผ้าเกิดการเสียหาย	

ผิวหน้าผ้าหลอมได้	 ดังนั้นสิ่งทอจาก	PLA	 จึงเหมาะสมสำาหรับผลิตภัณฑ์ผ้าถัก	 ผลิตภัณฑ์

จากผ้าทอมือ	ผ้าพันคอ	ผ้าคลุมไหล่	เน็คไทล์	ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าตกแต่งกระเป๋าสูท	ที่ไม่จำาเป็น

ต้องใช้ความแข็งแรงมากนัก

	 นอกจากนี้	ยังมองว่าการพัฒนาเส้นใยผสมระหว่าง	PLA	และเส้นใยธรรมชาติ	จะเป็น	

ทางเลือกหน่ึงในการช่วยลดปัญหาเร่ืองการรีด	และทำาให้ต้นทุนในการผลิตถูกลง	ท้ังน้ี	การเตรียม	

เป็นเส้นใยผสมระหว่าง	PLA	และเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ	เช่น	เส้นใยฝ้าย	เส้นใยไหม	เป็นการนำา

สมบัติเด่นของเส้นใยทั้งสองชนิดมารวมกันคือ	การคืนตัวและการคงรูปจากเส้นใย	PLA	และ	

สมบัติด้านความแข็งแรงและการดูดซึมน้ำาของเส้นใยฝ้าย	 ทำาให้เสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยผสม

นี้มีความแข็งแรง	คงรูป	และไม่ยับง่าย	 รวมถึงสมบัติด้านความสบายในการสวมใส่เนื่องจาก

การระบายเหง่ือและความร้อน	เม่ือเทียบกับเส้ือผ้าท่ีผลิตจากเส้นใยฝ้ายหรือเส้นใย	PLA	เพียง	

ชนิดเดียวด้วย

	 ปัจจุบันทางสหกรณ์ฯ	ได้เตรียมใช้เส้นใยไหมกับเส้นใยฝ้ายเป็นเส้นยืน	ตีคู่กับเส้นใย

จากพลาสติกชีวภาพ	ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำาให้เส้นใยที่ได้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น	โดยมองว่า	

ในอนาคตเส้นใยจากพลาสติกชีวภาพจะสามารถทดแทนเส้นใยพลาสติกได้	เม่ือดูจากแนวโน้มของ	

ผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่เริ่มคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	และธรรมชาติ	ที่มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นปีละ	25%	

อีกทั้งคนรุ่นใหม่เริ่มเข้ามาสู่โหมดการใช้	สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

	 สหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสานจะเร่ิมผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอจาก

พลาสติกชีวภาพ	เพื่อเป็นของขวัญและฝากปีใหม่	โดยมุ่งไปที่ตลาดส่งออก	ที่มีแนวโน้มดีกว่า	

ตลาดในประเทศท่ีคนยังไม่สนใจเร่ืองส่ิงแวดล้อมมากนัก	โดยปัจจุบันสหกรณ์ฯ	มีความร่วมมือ	

กับบริษัทส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ	 ทำาให้มีสินค้าจำานวนหน่ึงออกไปเปิดตลาดอยู่บ้างแล้ว	

แต่ยังมีจำานวนไม่มากนักเน่ืองจากเป็นสินค้าทำามือที่มีข้อจำากัดคือไม่สามารถผลิตได้เป็น

จำานวนมาก

	 ละมุนมองว่า	ช่องทางการทำานวัตกรรมสิ่งทอพลาสติกชีวภาพน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่	

นำาพาผ้าทอไทยไปสู่ตลาดนิชมาร์เก็ต	หรือตลาดท่ีมีความต้องการ	และเฉพาะเจาะจง	ซ่ึงสามารถ	

เพิ่มมูลค่าสินค้าได้อย่างน่าพอใจ

	 แม้ในช่วงเริ่มต้นประเทศไทยอาจต้องนำาเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีข้ันสูงมาจากต่าง

ประเทศ	แต่เช่ือว่าอีกไม่นานไทยจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง	ซ่ึงจะทำาให้ต้นทุนการผลิต	

เส้นใยพลาสติกมีราคาต่ำากว่าเส้นใยไหมและฝ้าย	นำาไปสู่การใช้งานที่มากขึ้นในอนาคต
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	 ในอนาคตเครื่องมือแพทย์	อย่างอุปกรณ์ฝังในและชิ้นส่วนดามกระดูก	จะเป็นมากกว่า

วัสดุโลหะที่แม้จะมีความแข็งแรงและปลอดภัย	แต่ก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ในร่างกายเป็นเวลานาน	

ทำาให้ปัจจุบันนักวิจัยได้พัฒนาวัสดุทางการแพทย์ประเภทฝังในท่ีทำาจากพลาสติกชีวภาพย่อย

สลายได้	เพื่อเป็นความหวังใหม่ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคต

“วัสดุแห่งความหวัง”
ศูนย์เทคโนโลยีท�งทันตกรรมขั้นสูง

	 “วิวัฒน์	จันทรสาธิต”	จากศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมข้ันสูง	

หรือ	แอดเทค	บอกว่า	เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีเป็นวัสดุฝังในส่วนใหญ่	

ทำาจากโลหะไททาเน่ียมท่ีมีความแข็งแรง	คงทน	ใช้สำาหรับดามกระดูก	

ที่แตกหัก	แต่เมื่อถึงเวลาที่กระดูกเชื่อมติดกันแล้วจำาเป็นต้องเอา	

โลหะออก	แต่คนส่วนใหญ่กลับปฏิเสธเพราะกลัวว่าจะต้องเจ็บตัว	

ซ้ำาสอง	ทำาให้มีความพยายามในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่เป็น	

พลาสติกมูลค่าสูงเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์	 เนื่องจากพลาสติก	

ชีวภาพมีจุดเด่นด้านความแข็งแรง	แต่สามารถสลายตัวได้เมื่อเวลา	

ผ่านไป	ทำาให้พลาสติกชีวภาพมีข้อได้เปรียบ	และเป็นความหวังสำาหรับ	

ผู้ป่วยที่ไม่จำาเป็นต้องผ่าเอาวัสดุฝังในออกภายหลังการผ่าตัด

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง 
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 111 ชั้น3
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์: 02-564 6960-1 โทรสาร: 02-564 6962
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“พลาสติกชีวภาพเป็นอุตสาหกรรม

แห่งความหวังของประเทศ เนื่องจาก

สามารถเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจาก

พลาสติกชีวภาพที่ใช้ทำาบรรจุภัณฑ์

จากหลักร้อยบาทต่อกิโลกรัม มาเป็น

พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์ที่มี

มูลค่าถึงหลักแสนบาทต่อกิโลกรัม 

แต่กลับไม่มีใครกล้าทำาเพราะรู้สึกว่า

เป็นเรื่องยาก ซึ่งผมมองว่าถ้าไม่เริ่ม

ทำาตอนนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำาตอนไหน” 
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	 ด้วยเหตุน้ีแอดเทค	จึงได้ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพ	โดย

แบ่งเป็นงานวิจัยต้นน้ำา	 กลางน้ำา	 และปลายน้ำา	 วิวัฒน์บอกว่า	

งานวิจัยต้นน้ำา	คือการศึกษาตัวโพลิเมอร์	หรือพลาสติกชีวภาพ	

ทางการแพทย์ที่เหมาะสม	โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	สามารถ	

พัฒนากระบวนการผลิตและสารมารถผลิตได้คุณภาพเทียบเท่า	

จากต่างประเทศ	รวมท้ังสามารถอกแบบโครงสร้างของพอลิเมอร์	

ได้ตามต้องการ	ในขณะที่กลางน้ำาเป็นการนำาพลาสติกที่ได้จาก	

การวิจัยมาขึ้นรูปเป็นเครื่องมือแพทย์	 โดยใช้องค์ความรู้และ	

ความเชี่ยวชาญด้านการขึ้นรูป	 โดยผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์		

ส่วนงานวิจัยปลายน้ำา	คือการนำาไปใช้จริง	ซ่ึงจะผลิตให้ได้มาตรฐาน	

และผ่านการทดสอบในมนุษย์

	 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้เดินหน้าโดยการนำาเข้า	

พลาสติกชีวภาพจากต่างประเทศมาข้ึนรูป	 ซ่ึงเขาเช่ือว่ากว่างาน	

วิจัยจะเสร็จต้องใช้เวลานานพอสมควร	เมื่อใดที่ประเทศไทย

สามารถผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพได้เองก็สามารถนำามาใช้ต่อ

ได้ทันที	โดยไม่ต้องรอ
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“การวิจัยเคร่ืองมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยอยู่ ในช่วง

เริ่มต้น และยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ตลอดจนแหล่งวัตถุดิบภายใน

ประเทศ”

	 เขาบอกว่า	งานวิจัยพลาสติกชีวภาพในส่วนของการข้ึนรูปเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้เป็นวัสดุ	

ฝังในร่างกาย	อยู่ในรูปของเพลทดามกระดูก	และสกรูที่ใช้ยึดชิ้นส่วนเทียม	ที่สามารถละลาย	

ได้หลังจากที่กระดูกมีการประสานกัน	 ดังนั้นวัสดุที่นำามาใช้จึงจำาเป็นต้องทดสอบคุณสมบัติ

ของเครื่องมือแพทย์ว่ามีความแข็งแรงหรือไม่	 โดยการทดสอบทางกายภาพ	 และทดสอบ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ	

	 ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานทดสอบที่ได้มาตรฐาน	ISO	17025	ในขณะที่	

บางหน่วยงานมีศักยภาพแต่ก็ยังมีไม่สามารถทดสอบได้ครบทุกหัวข้อ	 จึงจำาเป็นต้องส่งช้ินงาน	

ไปทดสอบต่างประเทศ	 ทำาให้ต้นทุนของวัสดุชีวภาพทางการแพทย์มีราคาสูงมากนอกจากน้ี	

ประเทศไทยยังขาดหน่วยงานวิจัยที่ทำาหน้าที่ทดสอบในมนุษย์	อย่างไรก็ตาม	แอดเทค	สนช.	

และบรษิัทเอกชนผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์	 ได้หารือศึกษาเทคโนโลยีการขึ้นรูปท่ีมีความเป็นไป

ได้มากที่สุด	 เขาบอกว่า	 การขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพมี	2	 แนวทาง	คือวิธีการการฉีด	ซึ่งเป็น

วิธีที่ประหยัดและสามารถผลิตชิ้นงานได้มากตามที่ต้องการ	 และการขึ้นรูปด้วยเครื่องซีเอ็นซี	

หรือการกัดโลหะทีละชิ้น	ทำาให้ได้ชิ้นส่วนมีรูปร่างลักษณะเหมาะกับการใช้งาน	แต่มีต้นทุนสูง

	

	 แม้การวิจัยพลาสติกชีวภาพจะเป็นเรื่องยากในสายตาของคนทั่วไป	 แต่สำาหรับตัวเขา

เองมั่นใจว่าเป็นไปได้แต่ต้องใช้เวลา	ถ้ารู้ขึ้นตอนและวิธีการทำา	การผลิตพลาสติกชีวภาพทาง	

การแพทย์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกิน	แต่อาจต้องใช้หน่วยงานภายนอกจากต่างประเทศเข้ามาร่วม	

ทดสอบความปลอดภัย		นักวิจัยย้ำาว่า	ประเทศไทยมีศักยภาพ	แต่ท่ีผ่านมายังต่างคนต่างทำา	ถ้ามี	

นโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐ	พร้อมกับงบประมาณสนับสนุนก็เชื่อว่าจะเดินหน้าต่อได้ทันที
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	 วัสดุทางการแพทย์ย่อยสลายได้	 โจทย์ใหม่ท่ีท้าทายวงการพลาสติกชีวภาพไปอีกข้ันหน่ึง	

เมื่อพลาสติกชีวภาพไม่ได้จำากัดอยู่แค่บรรจุภัณฑ์	แต่สามารถนำาไปผลิตเป็นวัสดุคุณภาพสูง	

สามารถเพิ่มมูลค่าของเม็ดพลาสติกได้ถึง	1	แสนบาทต่อกิโลกรัม

“พลาสติกชีวภาพเกรดคุณภาพสูง
เพื่อใช้ทางการแพทย”์
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มทำาวิจัยเกี่ยวกับพอลิเมอร์ย่อย

สลายได้ทางชีวภาพมานานกว่า	30	ปี	เริ ่มต้นจาก	ดร.	โรเบิร์ต	

มอลลอย	อาจารย์ชาวต่างชาติที่เข้ามาสอนอยู่ที่ภาควิชาเคมี	คณะ

วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการ

สังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพอลิเอสเทอร์	 นำามาสู่	

การพัฒนาห้องปฏิบัติการผลิตพอลิเมอร์ที่ดูดซึมได้เกรดทางการ

แพทย์ที่ได้มาตรฐาน	ในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-943 345 ต่อ 312 โทรสาร: 053-892 277 
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“จากที่เคยผลิตมอนอเมอร์ได้เพียง 1 กิโลกรัมในห้องแล็ป สามารถขยาย

เป็น 22 กิโลกรัม และ 72 กิโลกรัม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของประเทศไทยเอง 

และมีการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดใหม่สำาหรับใช้ ในการสังเคราะห์ 

พอลิเมอร์และมอนอเมอร์”

	 “ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	วินิตา	บุณโยดม”	อาจารย์	สังกัดภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	บอกว่า	กลุ่มวิจัยพอลิเมอร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เร่ิมต้นงานวิจัยโดยได้รับ	

การสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 (MTEC)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	มาตั้งแต่ปี	2534	 เพื่อทำางานวิจัยด้านพอลิเมอร์ทางการแพทย์	และ

ในปี	2543	เมื่อ	ดร.	วินิตา	สำาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ	ได้เริ่มโครงการ	“พอลิเอสเทอร์	

ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำาหรับใช้เป็นท่อนำาเส้นประสาท”	 ประกอบกับรัฐบาลได้มองเห็น

การนำาผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าต่ำาของประเทศ	เช่น	มันสำาปะหลัง	ข้าวโพด	มาผลิตเป็น	

“บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ”	ภายใต้แผนที่นำาทางแห่งชาติ:	การพัฒนาอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพ	ภายใต้โครงการสานเกลียวคู่นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ	โดยความร่วมมือของ	

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 และ	 สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การ

มหาชน)	สนช.	
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	 การผลักดันให้เกิดข้ึนโดยหน่วยงานภาครัฐ	ทำาให้มีทุนรองรับการวิจัยให้กับกลุ่มนักวิจัย	

ที่มีความสนใจ	ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ที่ต้องการขยายกำาลังการผลิตจากการ

สังเคราะห์	 มอนอเมอร์	 ประเภทแลคไทด์	 และพอลิแลคไทด์	 ทำาให้งานวิจัยที่มีอยู่ได้ขยาย

ออกไปมากขึ้น

	 จากความร่วมมือกันในการทำางานวิจัยแบบสหสาขา	โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	พุฒินันท์	

มีเผ่าพันธ์	 ซ่ึงมีความเช่ียวชาญทางด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์	 ได้สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่	

ปัจจุบันตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวได้จดสิทธิบัตรท้ังในและต่างประเทศ	ซ่ึงข้อดีของตัวเร่งปฏิกิริยา	

ที่ได้	 คือช่วยพัฒนากระบวนการผลิตทั้งมอนอเมอร์และพอลิเมอร์โดยใช้เวลาสั้นลง	 แต่ได้

ผลผลิตที่มีความบริสุทธิ์สูง	 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตสูง	 ต้นทุนถูกลง	 และมีความแตกต่างจาก

กระบวนการผลิตของต่างประเทศ

	 นอกจากน้ี	 การท่ีหน่วยงานภาครัฐสร้างโอกาสให้นักวิจัยได้ทำาความรู้จักกับภาคเอกชน	

ทำาให้เกิดการสานต่อโครงการจากการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องจากสำานักงาน	

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	และ	การสานต่อนวัตกรรมใหม่ๆ	โดยสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำางานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

	 ดร.	วินิตามองว่า	มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านการผลิตเม็ดพอลิเมอร์	และความ	

สำาเร็จจากงานวิจัยสามารถพัฒนายอดในการผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายได้	 เกรดทางการแพทย์	

ซึ่งเป็นการผลิตในสเกลเล็กแต่มีความบริสุทธิ์สูง	 ตลอดจนการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อผลิต	

พอลิเมอร์ที่ดูดซึมได้เกรดทางการแพทย์	 ได้มาตรฐาน	ISO13485	 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ดำาเนินการ	โดยได้รับการสนับสนุนทุนก่อตั้งจากหลายฝ่าย	ไม่ว่าจะเป็น	สำานักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	

บริษัท	ปตท.	จำากัด	มหาชน	เพ่ือให้เกิดโรงงานต้นแบบผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพทางการแพทย์

ที่ได้มาตรฐาน	 รวมทั้งสามารถออกแบบโครงสร้างของพอลิเมอร์ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม	

ได้ตามต้องการ
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“ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่สามารถผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพเองได้ ส่วนใหญ่ 

เป็นการนำาเข้าเม็ดพลาสติกเพื่อมาข้ึนรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ ขณะท่ีนโยบายของ 

ประเทศต้องการให้มีเทคโนโลยีเป็นของเราเอง” เธอกล่าว	และย้ำาว่าพลาสติกชีวภาพ	

ท่ีอุตสาหกรรมต้องการในอนาคตมีท้ังเกรดท่ีใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์และเกรดการแพทย์	

“นับจากวันนี้รัฐบาลควรให้การสนับสนุนด้านนโยบายอย่างเข้มข้น ทำาให้

คนได้เห็นความสำาคัญของพลาสติกชีวภาพที่มากกว่าพลาสติกจาก

ปิโตรเลียมที่แม้จะมีราคาถูก แต่ผลสุดท้ายกลับสร้างปัญหาด้านการกำาจัด 

ทั้งต้นทุน และมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม”

	 ขณะเดียวกัน	 ในมุมของงานวิจัย	 เธอมองว่า	 สิ่งที่ต้องเดินหน้าต่อคือ	 การผลิตเม็ด

พลาสติกที่ดูดซึมได้ในร่างกาย	เพื่อนำาไปใช้งานทางการแพทย์	เช่น	ไหมเย็บแผล	เพลทและ

สกรูด้านทันตกรรม	ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าเม็ดพลาสติกได้มากถึงกิโลกรัมละ	1	แสนบาท	และ

การท่ีประเทศไทยสามารถผลิตเม็ดพลาสติกเกรดคุณภาพได้เองจะช่วยลดการนำาเข้าจาก	

ต่างประเทศได้อย่างมหาศาล

	 อยา่งไรก็ตาม	การทำางานวจิยัยังคงตอ้งการทนุวจิยัในการพฒันานวตักรรม	แตท่ีผ่า่นมา	

การให้ทุนของรัฐบาลยังไม่ได้ให้ความสำาคัญกับงานวิจัยในด้านน้ีมากนัก	รัฐบาลอาจจะต้องมอง	

ในมุมใหม่ที่มุ่งเข้าไปที่งานวิจัยที่มีศักยภาพ	ประสบความสำาเร็จสูง	และต้องการการต่อยอด

เพื่อให้เกิดการใช้งานได้จริง	และต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

	 ดร.วินิตา	กล่าวทิ้งท้ายว่า	พลาสติกชีวภาพเป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต	

จากที่เห็นกระแสความต้องการที่เกิดขึ้น	ณ	ปัจจุบัน	ตลอดจนแรงผลักดันจากเอกชน	ที่อยู่

ระหว่างเดินหน้าตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย	ความสำาเร็จจะเกิดขึ้นได้ถ้าได้รับการสนับสนุน

และส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง	และการที่ประเทศที่มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในการผลิต	

พอลิเมอร์เกรดทางการแพทย์	จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตอย่างแน่นอน
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	 เป้าหมายหลักของการพัฒนาพลาสติกชีวภาพคือพลาสติกที่ได้จะต้องนำามาใช้

ทดแทนพลาสติกในแบบเดิมได้ทุกรูปแบบ	นั่นเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายสำาหรับมูลนิธิเกษตร

อินทรีย์ไทย	 ที่กำาลังมองหาฟิล์มคลุมดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นปัจจัยการผลิต

เกษตรอินทรีย์	ที่ต้องปราศจากการปนเปื้อนจากเคมี	100%

“พลาสติกคลุมดิน”
มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ ไทย 

	 โครงการฟิล์มคลุมดินพลาสติกชีวภาพสำาหรับผักปลอดสารเคมี	

ได้เริ่มต้นขึ้นจากแนวคิดของ	“กษิดิส	อื้อเชี่ยวชาญกิจ”	รองประธาน	

มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย	ท่ีมองว่าการผลิตผักปลอดสารพิษและการ	

ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี	ยาฆ่าแมลง	และยาฆ่าหญ้าตามแนวทาง

เกษตรอินทรีย์	จำาเป็นต้องใช้พลาสติกคลุมดินทดแทน	เขาบอกว่า	

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมเป็นอันดับที่	48	ของโลก	

แต่กลับมีปริมาณการใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ	5	ของโลก	ซึ่งตัวเลข	

ดังกล่าวจะลดลงได้	ถ้ามีการใช้พลาสติกชีวภาพ	ซึ่งเป็นทางเลือกที่

น่าสนใจในการสนับสนุนแนวทางเกษตรอินทรีย์

มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 
อาคารสำานักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 
ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579 3820 โทรสาร: -
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“ถ้าพลาสติกชีวภาพใช้ได้ผลดี จะสามารถขยายผลผลิตเพื่อผลิตใน

ประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเกินไป อีกทั้งยังช่วยให้ราคามันสำาปะหลัง 

ข้าวโพด อ้อย มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อีกทั้งพลาสติกชีวภาพมีโอกาสสูงในการ

สร้างตลาดใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสนใจ

ด้านสิ่งแวดล้อมและกำาหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม” 
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	 ประโยชน์ของพลาสติกคลุมดิน	(muching	film)	 คือช่วยป้องกันและกำาจัดวัชพืชโดยไม่ใช้	

สารเคมี	สามารถช่วยป้องกันโรคและแมลงได้ดี	โดยอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใช้พลาสติกคลุมดิน	

2	องศาเซลเซียส	ช่วยให้รากพืชเจริญเติบโต	ป้องกันวัชพืชไม่ให้ข้ึนมารบกวน	ช่วยรักษาความช้ืน	

ในดินให้สม่ำาเสมอ	รวมท้ังรักษาโครงสร้างดินไม่ให้แน่นเกินไป	ความช้ืน	ความเป็นกรด-ด่าง	จะคงท่ี	

ทำาให้ผลผลิตเก็บเก่ียวได้เร็วและมากกว่า	 ช่วยป้องกันการพังทลายของแปลงปลูกและการชะล้างปุ๋ย	

ในดินได้ดี	 แต่เนื่องจากพลาสติกคลุมดินที่มีจำาหน่ายอยู่ทั่วไปทำามาจากปิโตรเลียม	 ประเภท	

พอลิเอทิลีนที่สลายตัวได้ยาก	 และคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนาน	 ทำาให้พลาสติกเหล่านี้ก่อให	้

เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยในต่างประเทศมีข้อกำาหนดที่ชัดเจนว่า	 แปลงผักที่ได้รับการ

รับรองเป็นเกษตรอินทรีย์จะต้องไม่มีการใช้ฟิล์มพลาสติกคลุมดิน

	 น่ันเป็นเหตุผลทำาให้เขามีแนวคิดในการหาพลาสติกคลุมดินชนิดใหม่ข้ึนมาทดแทน	โดย	

ขอรับการสนับสนุนโครงการนำาร่องการใช้ฟิล์มคลุมดินจากพลาสติกชีวภาพ	สำาหรับผักปลอดสาร	

เคมี	ซ่ึงเช่ือว่าฟิล์มชีวภาพท่ีผลิตจากพืช	จะสามารถย่อยสลายได้ง่ายด้วยจุลินทรีย์	ช่วยเพ่ิมปุ๋ย	

อินทรีย์ให้กับดิน	ทำาให้ดินมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น	รองประธานมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย	บอกว่า	

ในต่างประเทศได้มีการทดลองวิจัยฟิล์มพลาสติกชีวภาพในแปลงปลูกพืชแล้ว	เช่นในประเทศญ่ีปุ่น	

และสถาบันการเกษตรในยุโรปท่ีมีการทดลองพบว่า	ชนิดของฟิล์มท่ีใช้ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต	

และปริมาณผลผลิต	แต่การใช้ฟิล์มคลุมดิน	สามารถเพ่ิมผลผลิตได้	10-20%	ในขณะท่ีประเทศไทย

ฟิล์มคลุมดินจากพลาสติกชีวภาพยังเป็นเร่ืองใหม่ท่ีไม่มีใครเคยทำามาก่อน

“ถ้าฟิล์มคลุมดินจากพลาสติกชีวภาพมีประโยชน์ต่อภาคการเกษตรของ 

ประเทศประไทย และต่างประเทศสามารถผลิตและใช้ได้ ประเทศไทยก็ควรจะมีการ 

ทดลองเกิดขึ้น” 

	

	 กษิดิสบอกว่า	พลาสติกชีวภาพนับเป็นนวัตกรรมเชิงวัสดุพลาสติกท่ีผลิตจากสารอินทรีย์	

และมีสมบัติการแตกสลายได้ทางชีวภาพ	(biodegradability)	 เป็นอินทรียวัตถุท่ีไม่เป็นพิษต่อพืช

และดิน	จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม	ทำาให้เกษตรกรผู้ใช้ฟิล์มพลาสติกสลายตัวได้

ทางชีวภาพไม่จำาเป็นต้องนำาฟิล์มมากำาจัดหรือนำากลับมาใช้ใหม่หลังการเก็บเกี ่ยว	 เกษตรกร

สามารถไถดินกลบได้เลย	ซ่ึงเป็นการประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย	นอกจากน้ียังเพ่ิมความสะดวก

ให้กับผู้ผลิตฟิล์ม	 เนื่องจากกระบวนการที่ใช้ในการผลิตฟิล์มชนิดน้ีมีความคุ้มค่าในการลงทุน	

เม่ือคำานวณพลังงานท่ีใช้ในการผลิตมีค่าต่ำากว่าพลังงานท่ีใช้ในการผลิตฟิล์มชนิดพอลิเอทิลีน		



130

	 กษิดิสบอกว่า	 เป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้จะทดลองกับผักตัวแทนหลายชนิด	 ได้แก่	

ผักใบ	เช่นผักสลัด	ผักทานผล	เช่น	มะเขือเทศ	และผักทานหัว	เช่น	ผักกาดหัวหรือหัวไชเท้า	โดย

ทดสอบเปรียบเทียบกับการปลูกผักแบบไม่ใช้ฟิล์มคลุมดิน	 และแบบใช้ฟิล์มคลุมดินที่ผลิต	

จากพอลิเอทิลีน	และฟิล์มพลาสติกชีวภาพ	

	 ในส่วนของฟิล์มคลุมดินท่ีนำามาใช้ในการทดลองได้รับการสนับสนุนจาก	บริษัท	ทานตะวัน	

อุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งนำาเข้ามาจาก	บริษัท	Novamont	ประเทศอิตาลี	 ซึ่งมี

ประสบการณ์การผลิต	เทคโนโลยีการผลิตคอมพาวนด์และได้ทดสอบการใช้งานในต่างประเทศแล้ว	

	 รองประธานมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย	บอกว่า	การทดลองครั้งนี้ก็	เพื่อศึกษาการเจริญ	

เติบโตและผลผลิตของพืชผักผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของพืชผัก	และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	

ของการใช้งานพลาสติกชีวภาพ	เพื่อเป็นนำาข้อมูลที่ชัดเจนได้สนับสนุนให้เกิดการใช้งานฟิล์ม

พลาสติกชีวภาพคลุมดินอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

	 กษิดิสกล่าวและย้ำาว่า	ปัจจุบันพื้นดินที่ปลูกพืชผักในประเทศไทยมีอินทรีย์วัตถุต่ำา	

เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีอยางต่อเนื่องและไม่ได้บำารุงดิน	ซึ่งการที่ใช้พลาสติกชีวภาพจะช่วย	

เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินกลับมาฟื้นฟูและสมบูรณ์สามารถปลูกพืชผักได้งอกงามอีกครั้ง

	 กษิดิสมองว่า	 อนาคตของพลาสติกชีวภาพมีแนวโน้มสดใส	 เนื่องจากปัญหามลภาวะ

ที่เกิดขึ้น	ณ	ปัจจุบัน	 เห็นได้ชัด	 ตราบใดที่การใช้สารเคมี	 ยาฆ่าแมลงยังเป็นอันตรายต่อ

เกษตรกร	 สิ่งมีชีวิต	 พลาสติกชีวภาพจึงเป็นแนวทางของการปลูกผักปลอดสารเคมี	 ที่มี

ประสิทธิภาพช่วยลดการเกิดวัชพืชในแปลงผักแทนการใช้แรงงานคน	อีกทั้งสามารถเพิ่ม

ผลผลิตร้อยละ	10-20	และไม่จำาเป็นต้องนำาฟิล์มมากำาจัดสามารถไถพรวนไปพร้อมกับการ	

เตรียมดินใหม่สำาหรับการปลูกผัก	ที่ถึงแม้ว่าราคาของพลาสติกชีวภาพจะสูงกว่าพลาสติก

ทั่วไป	แต่ผลตอบแทนที่ได้ถือว่าคุ้มค่า	

	 อย่างไรก็ตาม	การใช้งานพลาสติกชีวภาพยังมีอุปสรรค	เนื่องจากมีความบาง	และไม่

ทนทาน	เมื่อเทียบกับพลาสติกทั่วไป	ซึ่งถ้าจะนำามาใช้จริงจำาเป็นต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

เทียบเท่า	โดยที่ราคาเหมาะสม	เพื่อให้เกษตรกรกล้าตัดสินใจลงทุน

	 ท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลต้องส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	 และสนับสนุนการใช้พลาสติกคลุมดิน	

โดยลงทุนตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ	เพิ่มมาตรการลดภาษีเพื่อให้ต้นทุนต่ำา	และม	ี

การใช้ในประเทศโดยไม่ขาดทุน	เช่นเดียวกับในต่างประเทศที่	รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตร	

อินทรีย์	 สำาหรับเกษตรกรในปีแรกที่การทำาเกษตรอินทรีย์ยังมีความเสี่ยงขาดทุน	 รัฐบาลออก

เงินชดเชยให้	15-20%	ซึ่งสิ่งที่ได้ตอบแทน	คือ	สิ่งแวดล้อมที่ได้กลับคืนมา	
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	 แม้จะเติบโตอยู่ในในธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากว่า	9	ปี	แต่	“กฤชนนท	์	

ห่อทองคำา“	มองว่าบริษัทน้องใหม่อย่าง	ไอออนิค	สามารถเปลี่ยนแนวทางการปลูกพืชใน	

ทิศทางใหม่ได้	ด้วยปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรคุ้นเคย	แต่เสริมด้วยนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ	

ท่ีช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานได้อย่างน่าสนใจ	

“ถุงปุ๋ยชีวภาพ”
บริษัท ไอออนิค จำ�กัด 

	 คุณกฤชนนท์	ห่อทองคำา	มองว่า	ประเทศไทยเป็นประเทศ

เกษตรกรรมที่จำาเป็นต้องพัฒนาปัจจัยทางการผลิตให้ดีขึ้น	ในฐานะ

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	ไอออนิค	จำากัด	เขาต้องการเห็น	

การพัฒนาเกิดข้ึนในประเทศ	 เน่ืองจากพืชแต่ละชนิดมีความต้องการ	

ธาตุอาหารที่ต่างกัน	โดยเฉพาะพืชที่มีอายุยาว	ไม้ยืนต้น	เช่น	ยาง	

พารา	ปาล์มน้ำามัน	ไม้ผลต่างๆ	ท่ีต้องการปุ๋ยหลายหลายแบบผสมกัน	

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการใช้	 คือ	 ไม่มีใครตอบได้ว่าพืช

แต่ละต้นได้รับปุ๋ยมากน้อยแค่ไหน	และได้รับเท่ากันทุกต้นหรือไม่

บริษัท ไอออนิค จำากัด 
71/13 ซ.บรมราชชนนี15 ถ.บรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 02-884 9155 โทรสาร: 02-884 9383
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	 เขาบอกว่า	วิธีการให้ปุ๋ยท่ีแน่นอน	คือ	การบรรจุปุ๋ยลงในถุงแล้วนำาไปวางท่ีใต้ต้นไม้เพ่ือรอ	

ให้ปุ๋ยค่อยๆ	ปลอดปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้าๆ	ซึ่งจะช่วยให้พืชได้รับประโยชน์จากสาร

อาหารอย่างเต็มที่	 ซึ่งจะช่วยควบคุมปริมาณได้แม่นยำา	 และตรวจสอบ	 ได้โดยเลือกใช้ถุงปุ๋ย

จากพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้แทนถุงปุ๋ยจากพลาสติก

	 แนวคิดดังกล่าวนำามาสู่จุดเร่ิมต้นของโครงการถุงปุ๋ยพลาสติกชีวภาพ	 โดยบริษัท	 ไอออนิค	

จำากัด	ได้ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ปุ๋ย

แบบใหม่ที่เหมาะสำาหรับพื้นที่ปลูกพืชแนวราบและลาดชัน	 ลดปัญหาการถูกชะล้างเมื่อฝนตก

หลังจากการให้ปุ๋ย	 ลดอัตราการสูญเสียธาตุอาหารภายในปุ๋ย	 ทำาให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่าง

เต็มที่และครบถ้วนตรงตามความต้องการ

	 กฤชนนท์บอกว่า	 ถุงปุ๋ยพลาสติกชีวภาพ	 เหมาะกับต้นไม้ใหญ่ที่ต้องการปุ๋ยจากธาตุ

อาหารที่หลากหลาย	แต่ถ้าต้นแม้ได้รับปุ๋ยโดยตรงและมากเกินกว่าความต้องการก็จะไมเ่ป็น

ผลดี	โดยแนวคิดของโครงการนี้	นอกจากจะใช้ถุงที่ย่อยสลายได้ในการบรรจุแล้ว	ยังศึกษาว่า

หากนำาถุงปุ๋ยไปวางใต้ต้นไม้และเจาะรูให้มีระยะห่างเท่าๆ	กัน	จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้ปุ๋ยได้มากน้อยแค่ไหนหลักการประยุกต์ใช้ถุงปุ๋ยพลาสติกชีวภาพบรรจุปุ๋ย	และให้ปุ๋ยกับพืช	

ทั้งถุง	ทำาได้โดยไม่ต้องฉีกถุงออก	ถุงปุ๋ยจากพลาสติกชีวภาพจะแตกสลายตัวพร้อมปลดปล่อย	

ปุ๋ยที่บรรจุอยู่ภายในออกมาอย่างช้าๆ

	 อย่างไรก็ตาม	เขามองว่า	น้ำาหนักของปุ๋ยท่ีบรรจุลงในถุงประมาณคร่ึงกิโลหรือ	300	กรัม	

ต่อถุง	เป็นปัจจัยที่ต้องคำานึงถึง	โดยน้ำาหนักของถุงปุ๋ยอาจมีผลต่อรากบริเวณโคนต้น	และ

เสี่ยงต่อการชะด้วยน้ำาฝน	 ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน	 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างการวิจัย	 ซึ่ง

บริษัทมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์เก่ียวกับธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์	และปุ๋ยอินทรีย์เคมี	จึงทราบ	

ถึงความต้องการและปัญหาของลูกค้าเป็นอย่างดี	 	
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	 กฤชนนท์มองว่า	หากทำานวัตกรรมได้สำาเร็จจะสามารถเปล่ียนโฉมรูปแบบการเกษตรได้	

โดยผลิตเป็นปุ๋ยสั่งตัดเฉพาะกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด	 และควบคุมให้อยู่ในพื้นที่

ต้องการได้

	

	 ซึ่งตัวเขาเองเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้มาก	อีกทั้งได้ประโยชน์เรื่องลดต้นทุน

แรงงานได้ด้วย	 วันนี้โครงการถุงปุ๋ยพลาสติกชีวภาพกำาลังอยู่ในขั้นการทดลองให้พลาสติก

ชีวภาพย่อยสลายไปตามเวลาที่ต้องการ	 ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย	 ซึ่งจะต้องมีข้อมูล

พื้นที่จากการประเมินผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยกับต้นไม้และดินแต่ละชนิด	 รวมถึงปฏิกิริยาที่

เกิดขึ้น

	 เขาบอกว่า	 โครงการวิจัยนี้เริ่มทดลองกับต้นปาล์ม	 ซึ่งต้องอาศัยการทดลองซ้ำาเพื่อ

เปรียบเทียบผล	ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำาหนด	ซึ่งต้องคาดว่าต้องใช้เวลานาน	4-6	 เดือน	

โดยความยากของการวิจัยนี้คือการควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารให้ตรงกับความต้องการ

ของพืชมากที่สุด	แต่ถ้าทำาได้จริงจะช่วยเปลี่ยนระบบการให้ปุ๋ย	ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนของ

เกษตรกรให้คุ้มค่ามากที่สุด

“พลาสติกชีวภาพในอนาคตต้องมาแน่นอน เพราะว่าพลาสติกธรรมดาที่มี

แหล่งกำาเนิดมาจากน้ำามัน มีแต่วันที่จะหมดไป ขณะที่ไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบ 

เพียงแต่ขาดแต่เทคโนโลยีที่ต้องช่วยกันพัฒนา”	เขากล่าว	และบอกว่า	ภาครัฐต้อง	

เข้ามาสนับสนุนนอกจากเทคโนโลยีการผลิต	เทคโนโลยีที่จะนำาไปประยุกต์เป็นสิ่งใหม่ก็สำาคัญ

ไม่แพ้กัน

	 อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพต้องเดินหน้า	ซึ่งตัวเขาเองมองว่า	ถ้าในอนาคตมีการใช้

งานพลาสติกชีวภาพมากขึ้น	โดยเฉพาะในภาคการเกษตรจะเป็นประโยชน์ต่อวงการปุ๋ย	และมี	

ส่วนทำาให้ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น

	 บริษัท	ไอออนิค	จำากัด	เน้นการทำานวัตกรรมมองหานวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา	โดยตั้งต้น	

จากแนวคิดที่ต้องการ	 สอดประสานกับนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้	 และเดินหน้าต่อเพื่อ

พิสูจน์ผลลัพธ์	ทำาให้ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์	ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีของบริษัทเป็นรายแรก	

ที่ได้การรับรองฮาลาล	ตามหลักศาสนาอิสลาม	ที่ห้ามไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสโดยตรงกับมูลสัตว์	หรือ

สิ่งปฏิกูล	ภายใต้กระบวนการผลิตที่ต้องถูกต้องตามหลักศาสนา	

	

	 กฤชนนท์กล่าวทิ้งท้ายว่า	 ยังมีอีกหลายนวัตกรรมที่บริษัทสนใจ	 โดยตั้งเป้าให้เกิดการ

พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทุกปี	เพื่อสร้างความได้เปรียบต่อสู้กับคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน	
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21.	ลงทุนหนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพระดับต้นน้ำา	: รัฐกร กัมปน�ทแสนย�กร 
 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำ�กัด
22.	เม็ดพลาสติกชีวภาพ	ความหวังของอุตสาหกรรม: กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)
23.	พลาสติกชีวภาพเพื่ออนาคต: รศ.ดร.พิฑรู ตรีวิจิตรเกษม 
 บริษัท ท�นตะวันอุตส�หกรรม จำ�กัด (มห�ชน) 
24.	จักรกลหนุนอุตสาหกรรม: สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล 
 บริษัท มินิม� (ไทยแลนด์) จำ�กัด 

มุมมองการลงทุน

๓
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	 20	กว่าปีที่ผ่านมา	โลกได้หันมาให้ความสำาคัญกับพลาสติกชีวภาพและการใช้พลังงาน	

หมุนเวียนมากข้ึน		โดยมีเป้าหมายเพ่ือการรักษาส่ิงแวดล้อม	อันเน่ืองมาจากปัญหาส่ิงแวดล้อม	

ทั้งจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น	จากการ

เผาทำาลายพลาสติกหลังการใช้	และปัญหาขยะล้นโลก	เป็นต้น

“ลงทุนหนุนอุตสาหกรรม
 พลาสติกชีวภาพระดับต้นน้ำา”
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำ�กัด

	 “รัฐกร	กัมปนาทแสนยากร”	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ

พาณิชยกิจ	บริษัท	พีทีที	เอ็มซีซี	ไบโอเคม	จำากัด	ให้ความเห็นว่า	

ปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และปัญหาขยะ	ทำาให้	

ทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาที่ตระหนักถึงความ

สำาคัญของคุณภาพส่ิงแวดล้อม	ได้กำาหนดนโยบายสนับสนุน	ลดการใช้	

พลาสติกที่ทำาจากปิโตรเลียม	และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาสนใจ	

พลาสติกชีวภาพที่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว

และแนวโน้มในอนาคตได้

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำากัด
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 14 
วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-140 3557 โทรสาร: 02-140 3556
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“พลาสติกชีวภาพสามารถนำามาใช้ทดแทน

พลาสติกที่ทำาจากปิโตรเลียมได้เป็นอย่างดี

ภายใต้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และปลดปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่ต่ำากว่า

จากกระบวนการผลิตพลาสติกทั่วไป 

ขณะที่พลาสติกชีวภาพบางชนิดย่อยสลายได้

ตามธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะ 

ซึ่งเกิดจากข้อจำากัดด้านพื้นที่ในการจัดการขยะ

และยังสามารถลดมลพิษจาก

การเผาขยะอีกด้วย”
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	 ความต้องการพลาสติกชีวภาพมีอัตราสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วในทวีป

ยุโรป	อเมริกา	ญี่ปุ่น	และไต้หวัน	เป็นต้น	โดยประเทศเหล่านี้	ได้ออกกฎระเบียบเพื่อส่งเสริม

การใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้น	และขณะเดียวกันก็มีมาตรการเพื่อจำากัดการใช้พลาสติกที่ผลิต	

จากปิโตรเลียม

“วันนี้ปริมาณการผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านตัน และ

มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 6 ล้านตัน ในปี 2560”	(ข้อมูลจาก	

European	Bioplastics	2013)	 รัฐกรกล่าวว่า	 แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพ	ถือเป็นผลดีต่อประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำาตาลและมันสำาปะหลังรายใหญ่ของโลก	

เนื่องจากน้ำาตาลและมันสำาปะหลังเป็นวัตถุดิบตั้งต้นหลักในอุตสาหกรรมต้นน้ำาของ	

การผลิตพลาสติกชีวภาพ	

				

	 รัฐกรเสริมว่า	 ประเทศไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์	

กลางการผลิตพลาสติกชีวภาพ	(Bioplastics	Hub)	 เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องวัตถุดิบ		

ได้แก่	น้ำาตาลดิบจากอ้อย	และแป้งจากมันสำาปะหลัง	และมีความพร้อมด้านต่างๆ	ได้แก่	

ระบบขนส่ง	ระบบสาธารณูปโภค	อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก	และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน	

ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศหลายประการ		

เช่น	การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร	การเพิ่มมูลค่าการส่งออก	และการสร้างงานผ่าน	

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 เป็นต้น	 โดยท่ีผ่านมาหน่วยงานภาครัฐอย่าง	 สำานักงาน	

นวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	ได้เล็งเห็นความสำาคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	

และนำาเสนอแผนท่ีนำาทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ		ในปี	พ.ศ.		2551	

เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	 โดยมีกลุ่ม	ปตท.	ทำาหน้าที่เข้ามาร่วม	

ผลักดันอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนในการผลิตเคมีภัณฑ์ชีวภาพและเม็ดพลาสติกชีวภาพ	

ชนิดต่างๆ	
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	 รัฐกรเล่าว่า	บริษัท	พีทีที	เอ็มซีซี	ไบโอเคม	จำากัด	ก่อตั้งเมื่อปี	2554	จากการร่วมทุน	

ของบริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 กับ	 บริษัท	 มิตซูบิชิ	 เคมิคอล	 คอร์เปอเรชั่น	 (MCC)	

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อร่วมกันผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อย	

สลายได้ชนิด	Polybutylene	Succinate	หรือ	PBS	ที่ขนาดกำาลังการผลิต	2	หมื่นตันต่อปี	โดย	

ใช้เทคโนโลยีการผลิตจาก	MCC	 โดยโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด	 PBS	 นี้ตั ้งอยู่บน	

พื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ	 ปตท.	 ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย	 จังหวัดระยอง	 ซึ่ง	

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มผลิตได้ในช่วงกลางปี	2558	

	 รัฐกรกล่าวว่า	พลาสติกชีวภาพชนิด	PBS	มีคุณสมบัติคล้ายกับพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน	

ความหนาแน่นต่ำา	(low	density	polyethylene	หรือ	LDPE)	และสามารถนำามาใช้แทนได้ใน	

หลายอุตสาหกรรม	 อาทิเช่น	 บรรจุภัณฑ์อาหารกระดาษเคลือบ	ฟิล์มซ้อนกันหลายชั้น	

(multi-layers	 film)	 โฟม	 และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ	 รวมไปถึง	 อุตสาหกรรมการทำาสารประกอบ	

(compound)	กับพลาสติกชนิดอื่นๆ	เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น		PBS	มีคุณสมบัติ	เคลือบได้ดีกับ

กระดาษทุกชนิด	กระบวนการเคลือบ	ตลอดจน	เทคนิคต่างๆ	ไม่ต่างจากการใช้	เม็ดพลาสติก

พอลิเอทิลีนทั่วไป	 ปัจจุบัน	 ได้มีการนำา	PBS	มาใช้ในบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบ	 เช่น	 แก้ว

กระดาษเคลือบพลาสติก	Bio	Cup	โดย	Amazon	Cafe		หรือ	ถังป๊อปคอร์นย่อยสลายได้	Friendly	

Pop	 โดยเครือเมเจอร์กรุ๊ป	 กระดาษเคลือบ	PBS	 ทำาให้บรรจุภัณฑ์เหล่านั้น	 ย่อยสลายใน

กระบวนการทางธรรมชาติ	 โดยการฝังกลบภายใน	180	วัน	ช่วยแก้ปัญหาพลาสติกที่ไม่ย่อย

สลายจากการเคลือบกระดาษทั่วไป	และ	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	กระดาษเคลือบ	PBS	ได้รับ

การตอบรับที่ดีจากเจ้าของแบรนด์	(brand	owners)	และผู้บริโภคที่ตระหนัก	ถึงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม	และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ใน	บรรจุภัณฑ์อื่นๆ	ในอุตสาหกรรม

อาหาร	 เช่น	 อาหารแช่แข็ง	 (frozen	 food)	 อาหารสำาเร็จรูปแช่เย็น	 (microwave	 food)	

รวมถึงถุงกระดาษเคลือบสำาหรับสินค้าราคาแพง	เช่น	น้ำาหอม	หรือ	กระเป๋าถือสุภาพสตรี	
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	 รัฐกรหวังว่า	PBS	จะเป็นทางเลือกท่ีดีให้กับผู้ประกอบการท่ีต้องการจะ	“Go	Green”	และ	

ให้ความสำาคัญกับตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

“นอกจาก PBS ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทฯ ขณะเดียวกันบริษัทฯ 

มีแผนลงทุนในเคมีภัณฑ์ชีวภาพชนิดอื่นๆ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ชีวภาพชนิดกรด

ซักซินิก และบิวเทนไดออล ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำาคัญในการผลิต PBS โดยอยู่

ระหว่างการพิจารณาการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติที่มีเทคโนโลยีการผลิต 

เคมีภัณฑ์ชีวภาพดังกล่าวนี้ยังสามารถนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เช่น พอลิยูรีเทน ซึ่งจะทำาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชีวภาพในรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้นในประเทศไทย”

	 สำาหรับปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	 รัฐกรมองว่า	 เป็นเร่ืองท่ี

ท้าทายอย่างมาก	เน่ืองจากอุตสาหกรรมฯ	อยู่ในช่วงเร่ิมต้นของวัฏจักรธุรกิจ	กล่าวคือ	ตลาดยัง

เล็กมาก	ประกอบกับผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก	และต้องใช้เวลาในการทดสอบ	ประกอบ

กับยังมีต้นทุนการผลิตท่ีสูง	 เน่ืองจากโรงงานยังมีขนาดเล็ก	 และต้นทุนด้านพลังงานท่ีใช้ในการ	

ผลิตท่ีสูง	ทำาให้ราคาพลาสติกชีวภาพมีราคาสูงกว่าพลาสติกท่ัวไป	เน่ืองด้วยอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์	

ชีวภาพ	 และพลาสติกชีวภาพ	 มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีในอนาคต	 และเป็นอุตสาหกรรมท่ี

ย่ังยืน	 กล่าวคือ	 ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากวัตถุดิบท่ีนำามาใช้ใหม่ได้	(Renewable)	 ประกอบกับเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม	 รัฐบาลของประเทศเพ่ือนบ้าน	 คือ	มาเลเซีย	และสิงคโปร์	 ต้องการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีย่ังยืนน้ีให้เกิดข้ึนในประเทศเช่นเดียวกัน	 และได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน	

มากมายเพ่ือท่ีจะดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศ	 ซ่ึงจะเป็นการแข่งขันโดยตรงกับประเทศไทย	

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ี

	 ขอขอบคุณสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยผลักดัน	 และสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพ	 และ	

พลาสติกชีวภาพในประเทศไทย	 ซึ่งเขาเชื่อว่าโครงการ	 PBS	 ของบริษัทฯ	 จะเป็นโครงการ	

เริ่มต้น	และเป็นก้าวแรกของประเทศไทยไปสู่การเป็น	Bioplastics	Hub	ของทวีปเอเชีย	และ

เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
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“การสนับสนุนจากภาครัฐฯ จึงยังคงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง สำาหรับการ 

พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย เพื่อที่จะดึงนักลงทุน 

ที่มีเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาลงทุน ณ เวลานี้ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพร่วมกันระหว่างกลุ่ม ปตท. และสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

(องค์การมหาชน) ได้เดินหน้า มีการหารือร่วมกันถึงมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุน เช่น การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา การจัดหาแหล่ง

พลังงานต้นทุนต่ำาเพื่อการผลิต และการจัดหาวัตถุดิบชีวมวลเพื่อ

ทดแทนการใช้น้ำาตาลจากอ้อย หรือแป้งมันสำาปะหลัง เป็นต้น

เพื่อการหาแนวทางสนับสนุนในอนาคต”
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	 โอกาสของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	ของประเทศไทยในวันนี้	ฝากความหวังไว้กับ	

การตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพแห่งแรกในประเทศ	ซึ่งจะเป็นแหล่งวัตถุดิบสำาคัญใน	

การขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง	ทั้งด้านราคา	

และความมั่นใจในฐานะฐานการผลิต

“เม็ดพลาสติกชีวภาพ ความหวัง
 ของอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม”่

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน) 

	 “กิตติพงศ์	ลิ่มสุวรรณโรจน์”	ผู้จัดการการฝ่าย	หน่วยงาน

กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม	บริษัท	

พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	บอกว่า	อุตสาหกรรม	

พลาสติกชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นท่ีน่าจับตามอง	จากวิสัยทัศน์	

ของผู้นำาในภาคธุรกิจที่ได้กำาหนดนโยบายการใช้พลาสติกชีวภาพ

ในสินค้าของตน	 ทำาให้พลาสติกชีวภาพถูกจับตามองในฐานะวัสดุที่

มีความสำาคัญในอนาคต

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)  
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-265 8400 โทรสาร: 02-265 8500
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“อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ต้อง

อาศัยการผลักดัน โดยใน

ช่วงแรกจำาเป็นต้องได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐบาล และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าเกิด

อุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นได้ 

เชื่อว่าผลประโยชน์จะเกิดขึ้น

กับประเทศได้อีกมาก”
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	 ในฐานะอุตสาหกรรมใหม่	(New	Wave	Industry)	พลาสติกชีวภาพสามารถตอบโจทย์	และ

สอดคล้องกับภาพรวมยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับท่ี	11	และ	ยุทธศาสตร์รองรับ	AEC	ในการหันหน้าเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ท่ีเน้น

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคเกษตรกรรม	

และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง	

	 บริษัท	พีทีที	 โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	 ในฐานะแกนนำาธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ	

กลุ่ม	ปตท.	โดยกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม	เป็นหนึ่งในภาคธุรกิจมีความพร้อม	

ในการผลิตเคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียม	โดยในปี	2554	บริษัทได้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของ	

Myriant	Technologies,Inc.	ประเทศสหรัฐอเมริกา	และร่วมวางรากฐานด้ายการดำาเนินการวิจัย

และพัฒนาไบโอเทคโนโลยีในประเทศไทย	 เพื่อต่อยอดจากเทคโนโลยีของ	Myriant	USA	 ให้

สามารถใช้ได้ในประเทศไทยและภูมิภาค	

	 ต่อมาในปี	2555	PTTGC	ได้ลงทุนในบริษัท	NatureWorks	LLC	ของประเทศสหรัฐอเมริกา	

ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ	polylactic	acid	(PLA)	จากข้าวโพด	ที่มีโรงงานอยู่ที่รัฐ	

เนบราสก้า	ดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์	ด้วยกำาลังการผลิต	150,000	ตันต่อปี	พร้อมกันน้ีบริษัท	

ได้มีนโยบายการผลักดันส่งเสริมการนำาพลาสติกชีวภาพไปใช้จริงเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

ชีวภาพเป็นท่ีรู้จักแก่ผู้บริโภคภายในประเทศมากข้ึน	
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	 สำาหรับแผนการลงทุนต่อไปในอนาคตเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพใน

ประเทศไทย	บริษัทได้	มีแผนการการจัดตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ	ร่วมกับบริษัทฯ	

NatureWorks	LLC	ซึ่งต้องการสร้างโรงงานแห่งที่สอง	 โดยพิจารณาให้ไทยเป็นฐานการผลิต		

ควบคู่ไปกับการขยายตลาดในแถบเอเชีย	คาดว่าจะเร่ิมเปิดดำาเนินการภายในปี	2559	ซ่ึงปัจจุบัน	

อยู่ในขั้นตอนของ	Phase	Detail	feasibility	

	 ในขณะท่ี	PTTGC	ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพท้ังด้านการผลิตต้นทางและการส่งเสริมให้เกิด	

ตลาดปลายทาง	 รวมท้ังการแสวงหาโอกาสการลงทุนในพลาสติกชีวภาพชนิดอ่ืนๆอย่างต่อเน่ือง	

	

“วันนี้ต้องยอมรับว่าหลายคนยังมีความเห็นแตกต่างว่าโรงงานนี้จะเกิดขึ้น 

ได้หรือไม่ได้ ซ่ึงต้องเข้าใจในมุมของผู้ลงทุนท่ีต้องมองถึงนโยบายสนับสนุน 

จากภาครัฐจากแต่ละประเทศเป็นหลัก” เขากล่าว	และบอกว่านี่เป็นเหตุผลที่สำานักงาน	

นวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	 เข้ามาช่วยผลักดันในระดับหนึ่ง	 กิตติพงศ์	 ยอมรับว่า	

โครงการที่ใช้เงินลงทุนสูงอาจต้องใช้เวลาในการพิจารณา	 ไม่ใช่ว่าพูดวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะทำาได้	

ต้องค่อยๆ	พิจารณา	ซึ่งปัจจุบันโรงงานที่อเมริกาได้เริ่มขยายกำาลังการผลิต	ต้องใช้เวลาใน

การเติบโต	และรอจนกว่าบริษัทจะมองถึงความต้องการโรงงานแห่งที่	2	ในเอเชีย	ซึ่งต้อง

อาศัยการศึกษาข้อมูลมากพอสมควร
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“บริษัทเนเจอร์เวิร์คได้ขอให้รัฐบาลพิจารณานโยบายสนับสนุนที่จะช่วยลด

ช่องว่างที่เกิดขึ้น โดยอยู่ระหว่างเจรจา ขณะเดียวกันมีการทำาการศึกษาด้าน 

วิศวกรรม ด้วยเงินลงทุนหลายล้านเหรียญสหรัฐ”	เขากล่าว	และบอกว่า	ประเทศไทย	

มีความพร้อมมากกว่าประเทศอ่ืนท้ังในเร่ืองวัตถุดิบและฐานลูกค้าท่ีมีอยู่	ติดอย่างเดียวคือ	Project	

Investment	ที่หลายประเทศพร้อมให้การสนับสนุน	เช่น	ในประเทศมาเลเซีย	ที่มีการออก

มาตรการส่งเสริมต่างๆ		เพ่ือดึงดูดเงินลงทุน	และช่วงชิงโอกาสในการก้าวข้ึนเป็นผู้นำาของภูมิภาค	

	 อย่างไรก็ตาม	เขามองว่าผู้ลงทุนไม่ได้ดูแค่ตัวเงิน	แต่ต้องดูถึงปัจจุบันอ่ืนๆ	ด้วย	โดยเฉพาะ

ข้อเสนอด้านการลงทุนในระยะยาว	 เขากล่าวว่า	 ความร่วมมือน้ีคาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ในปี	

2557	 เน่ืองจากปัจจุบันเนเจอร์เวิร์คได้เร่ิมทำาพรีมาร์เก็ตต้ิง	 โดยนำาเข้า	PLA	 มาจากอเมริกาเพ่ือ

สร้างตลาดท้ังบรรจุภัณฑ์	 และวัตถุดิบเรซ่ิน	 เพ่ือส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในประเทศ	 โดย	

จับมือกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงโครงการหลวง	 ผลักดันให้มีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นหลัง

จากท่ีโรงงานเปิด	เพ่ือให้อุตสาหกรรมเดินหน้าต่อได้ทันที	อย่างไรก็ตาม	อุตสาหกรรมพลาสติก	

และเคมีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมใหม่ท่ี	 โรงงานผลิตในระยะเร่ิมต้น	 ยังไม่มี	Economy	of	Scale	

ทำาให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง	รวมท้ังความซับซ้อนในเร่ืองของการจัดการวัตถุดิบในภาพรวม	

ซ่ึงยังต้องการการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

	 ในขณะเดียวกันต้องทำาให้ประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญ	

ของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม	วันนี้ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพเองยังไม่แน่ใจว่า	การนำาเข้าวัตถุดิบตลอดเวลาอาจทำาให้การตลาดไม่มั่นคง	จนกลาย

เป็นความกังวล	ซึ่งเขายืนยันว่าธุรกิจนี้มาแน่	เนื่องจากเนเจอร์เวิร์คต้องการมีโรงงานแห่งที่	2	

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระยะยาว	ในกรณีที่โรงงานมีปัญหา	วัตถุดิบขาดแคลน	

อุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน	ตั้งแต่

ภาคเกษตรกรรม	 อุตสาหกรรม	 และการแปรรูปสินค้าปลายทาง	 ที่ต้องการสนับสนุนอย่าง	

บูรณาการตลอดห่วงโซ่	Value	Chain	 ดังนั้นนอกเหนือจากการสนับสนุนจากภาครัฐและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงแรงสนับสนุนจากนักลงทุนเอกชน	 ควรมีหน่วยงานหรือคณะ

กรรมการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพแบบเบ็ดเสร็จ	(One	Stop	Service)	

เพื่อออกมาตรการสนับสนุน	 กำากับดูแลนโยบายและผลักดันให้เกิดการดำาเนินการอย่างเป็น

รูปธรรม	เพื่อการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมดังกล่าวให้เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างมั่นคง

“ในอนาคตราคาของวัตถุดิบต้องถูกลง เพราะการ

ที่ตลาดจะแข่งขันได้ต้องมีราคาที่เท่าเทียมเพื่อให้

ลูกค้ายอมรับ โดยนวัตกรรมเข้ามาช่วยโปรโมท

มีการทำาวิจัยต่อยอดอย่างต่อเนื่องเป็นการพัฒนา

ทั้งระบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่น 

เช่นวัสดุทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวทาง

ที่หลายประเทศกำาลังทำา” 



151

“ในอนาคตราคาของวัตถุดิบต้องถูกลง เพราะการ

ที่ตลาดจะแข่งขันได้ต้องมีราคาที่เท่าเทียมเพื่อให้

ลูกค้ายอมรับ โดยนวัตกรรมเข้ามาช่วยโปรโมท

มีการทำาวิจัยต่อยอดอย่างต่อเนื่องเป็นการพัฒนา

ทั้งระบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่น 

เช่นวัสดุทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวทาง

ที่หลายประเทศกำาลังทำา” 
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	 ในมุมมองของภาคเอกชน	พลาสติกชีวภาพน่าสนใจในฐานะอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่	

ที่มีความต้องการในตลาดต่างประเทศ	ที่ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลาสติกจาก	

ปิโตรเลียมแบบไร้วินัย	 และไม่ถูกต้องแบบขาดข้อมูล	 ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษหลังการใช้และยาก

ต่อการกำาจัด

“พลาสติกชีวภาพเพื่ออนาคต”
บริษัท ท�นตะวันอุตส�หกรรม จำ�กัด (มห�ชน) 

	 แม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติกมากว่า	30	ปี	แต่สถานการณ์	

ดังกล่าวทำาให้	“รองศาสตราจารย์	ดร.พิฑูร		ตรีวิจิตรเกษม”	ประธาน	

กรรมการ	บริษัท	ทานตะวันอุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)	มองหา	

ช่องทางในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพเพ่ือเป็นทางเลือกของ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกในอนาคต		ในผลิตภัณฑ์เฉพาะที่พลาสติกจาก

ปิโตรเลียมรองรับได้ไม่ดีพอ	รศ.ดร.พิฑูร	มองว่า	พลาสติกชีวภาพ	

เป็นนวัตกรรมล่าสุดของมวลมนุษยชาติท่ีมีความสำาคัญ	เพราะปัจจุบัน	

ภัยธรรมชาติกลายเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตัวมากข้ึน	จากความไม่สมดุลย์ของ	

ธรรมชาติ	 ภาวะโลกร้อน	 ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตที่เพิ่ม

คาร์บอนอย่างมหาศาล	โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง	

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 
อาคารซันทาวเวอร์ ตึก A ชั้นที่ 32 123 ถ.วิภาวดีรังสิต 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-273 8333 โทรสาร: 02-617 6868
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“ทิศทางของอุตสาหกรรม 

พลาสติกชีวภาพมีความชัดเจน 

มากขึ้น จากข้อดีที่พลาสติกชีวภาพ

มีส่วนช่วยทั้งลดภาวะโลกร้อน และ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างยั่งยืน โดยที่ผู้บริโภคต้อง

รู้จักใช้พลาสติกมากกว่า 

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”
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	 รศ.ดร.พิฑูร	บอกว่า	ทานตะวันอุตสาหกรรม	เร่ิมต้นศึกษาการพัฒนานวัตกรรมพลาสติก	

ชีวภาพมาระยะหน่ึงกว่าทศวรรษ	 โดยได้ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	

หรือ	 สนช.	 ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ	 ที่พยายามสร้างความร่วมมือกับให้ภาคเอกชนได้เห็น	

ความสำาคัญและประโยชน์ของพลาสติกชีวภาพในหลากหลายแง่มุม	ในขณะที่ประเทศในทวีป	

ยุโรป	 และหลายประเทศท่ัวโลกเร่ิมหันมาให้ความสำาคัญกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลังการใช้พลาสติก	

แนวทางการกำาจัดพลาสติกในรูปแบบปุ๋ยหมักได้รับความสนใจมากขึ้น

	 ในส่วนของบริษัทได้เริ่มต้นทำาโครงการนวัตกรรมร่วมกับ	สนช.	อาทิ	โครงการพัฒนา	

สูตรการผลิตพลาสติกชีวภาพเพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถุงซิป	 โดยการพัฒนาสูตรการผลิต	

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอสิด	 (PLA)	 เพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถุงซิปที่	

เน้นคุณสมบัติการยึดเกาะของเส้นซิป	 โดยได้การสนับสนุนด้านวิชาการ	 และการทดสอบจาก	

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และสถาบันอื่นๆ	 รศ.ดร.พิฑูร		

มองว่า	 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาให้สะดวกต่อการใช้งาน	 เน้นใช้ครั้งเดียว	

แล้วทิ้ง	ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์	หลอดเครื่องดื่ม	ถุงบรรจุอาหาร	ซึ่งการจะเปลี่ยนกระบวนการ

ผลิตพลาสติกในรูปแบบเดิมมาเป็นพลาสติกชีวภาพโดยใช้เครื่องจักรแบบเดียวกันสามารถ

ทำาได้	 แต่ต้องมีส่วนผสมหรือคอมพาวนด์ที่ได้จากการวิจัย	 เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตลดลง	

ผลิตได้สะดวก	และย่อยสลายได้ในสภาวะที่เหมาะสม

	

“ผลจากงานวิจัยทำาให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพได้ 

ท้ัง 2 ประเภททั้งพลาสติกจากปิโตรเลียมและพลาสติกชีวภาพ”	 รศ.ดร.พิฑูร	

กล่าวว่า	พลาสติกชีวภาพสามารถใช้บรรจุอาหารที่มีไขมันตกค้าง	เข้าสู่กระบวนการกำาจัด	

ได้ง่าย	โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ	ไม่มีสารพิษเจือปน	และไม่ทำาให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุข	

ตามมาเหมือนพลาสติกจากปิโตรเลียม
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“ถ้ารัฐให้ความยุติธรรมด้วยกฎเกณฑ์ตามหลักสากล ตลาดจะเดินได้ โดย

แนวทางอาจทำาแบบนโยบายพลังงานที่ให้ค่าชดเชย หรือ Adder กับผู้ผลิต

เพื่อให้แข่งขันได้”	ดังรายละเอียดที่เสนอไว้ในรูปแบบ	“ทั่วได้”	หรือ	“ALL-WIN	MODEL”	

ซึ่งเป็นรูปแบบนวัตกรรมการจัดการแบบบูรณาการ		ดังนี้
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	 	 อย่างไรก็ตาม	ยังมองว่าพลาสติกทั่วไปยังมีข้อดีอยู่	 โดยพลาสติกชีวภาพสามารถ	

ทดแทนได้เพียงบางส่วนท่ีพลาสติกธรรมดาทำาแล้วได้ผลไม่ดีนัก	อาทิ	บรรจุภัณฑ์อาหาร	ผลิตภัณฑ์	

ใช้ครั้งเดียวทิ้ง	(Disposable	Item)		แผ่นฟิล์มพลาสติกใช้คลุมดิน		ถุงเพาะชำากล้าไม้		เส้นใย	

สังเคราะห์ทอผสมกับเส้นใยฝ้ายเป็นผ้าผืน	แต่ปัญหาของพลาสติกชีวภาพคือราคาต้นทุนที	่

ค่อนข้างสูง	ทำาให้การเติบโตของตลาดยังคงจำากัด

	 อุปสรรคของพลาสติกชีวภาพคือตลาดท่ีเกิดได้ยาก	เน่ืองจากต้นทุนของพลาสติกชีวภาพ	

ยังมีราคาสูง	 เม่ือเทียบกับราคาท่ีถูกบิดเบือนไปของพลาสติกธรรมดา	 ซ่ึงจะผลักภาระค่ากำาจัด	

ให้ทุกคนถ้วนหน้า	 โดยที่ค่ากำาจัดของพลาสติกชีวภาพไม่มี	 หรือน้อยมาก	ดังนั้นเมื่อคิดทั้ง

วงจรชีวิตรวมถึงการกำาจัด	 พลาสติกชีวภาพจะถูกกว่า	 โดยภาวะปัจจุบันยังไม่สามารถทำาให้

ความยุติธรรมด้านราคาเกิดขึ้นได้

	 ในขณะที่พลาสติกชีวภาพเป็นที่ต้องการของตลาดยุโรป	 ที่นโยบายรัฐสนับสนุนการใช้	

เกิดขึ้นในประเทศ	อาทิ	นโยบายที่กำาหนดให้การใช้พลาสติกธรรมดา	1	กิโลกรัม	ต้องเสียค่า

กำาจัด	 1	 ยูโร	 ในขณะที่ประเทศไทยพลาสติกธรรมดามีราคาถูก	 และผู้ซื้อใช้ไม่มีส่วนร่วมใน

การออกค่ากำาจัด	ทำาให้พลาสติกชีวภาพที่มีราคาสูงกว่า	2	เท่า	เป็นผลให้อุตสาหกรรมเกิดได้

ยาก	แม้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการกำาจัด		อาจต้องรอให้กฏหมายเอื้อต่ออุตสาหกรรมมากกว่าที่

เป็นอยู่

	 รศ.ดร.พิฑูร	กล่าว	และย้ำาว่า	ภาครัฐต้องทำาความเข้าใจให้มากขึ้น	เพราะแม้ที่ผ่านมา

จะมีการส่งเสริมแต่ยังไม่บูรณาการ	หรือต่อเนื่องพร้อมกันหลายหน่วยงาน	อีกทั้งภาครัฐไม่ได้

ให้ความเข้าใจกับประชาชนเท่าที่ควร

วันนี้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพได้รับการส่งเสริมจาก BOI เป็นอย่างดี 

แต่ในด้านอื่น ภาครัฐฯ อาจต้องดำาเนินการมาตรการเกี่ยวกับการตลาด

เพื่อให้ได้ราคาจำาหน่ายที่เป็นธรรมในประเทศเมื่อเทียบกับพลาสติกทั่วไปที่

ราคาถูกกว่ามากแต่ค่าใช้จ่ายการจัดการหลังการใช้สูงมาก 

ในขณะที่ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว หรือเศรษฐกิจ 

คาร์บอนต่ำา และยังมีเรื่องบริหารจัดการโลจิสติกส์ & ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว  

ซ่ีงจะมีเรื่องบรรจุภัณฑ์สีเขียวเป็นส่วนสำาคัญอยู่ด้วย พลาสติกชีวภาพชนิด 

สลายตัวได้ จะเป็นกุญแจสำาคัญในการแก้ปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
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	 หัวใจสำาคัญของการผลิตพลาสติกชีวภาพ	คือ	การพัฒนาต้นทุนราคาถูกลงด้วยแนวทาง

ต่างๆ	โดยเครื่องจักรในกระบวนการผลิตนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถช่วยลดต้นทุนได้อย่าง	

น่าสนใจ

“จักรกลหนุนอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ”
บริษัท อุตส�หกรรมถุงพล�สติคไทย จำ�กัด 

	 “สมศักด์ิ	บริสุทธนะกุล”	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อุตสาหกรรม	

ถุงพลาสติคไทย	จำากัด	บอกว่า	ท่ีผ่านมาบริษัทฯ	ได้พัฒนาเคร่ืองจักร	

ผลิตพลาสติกให้มีความสามารถมากข้ึน	 โดยเน้นการพัฒนาเคร่ืองจักร	

ในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพเพ่ือการส่งออก	 และมีการใช้	

งานอยู่ในหลายลักษณะ	 เช่น	 เคร่ืองเป่าพลาสติกในกระบวนการผลิต	

บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำากัด 
42/174 ม.5 ศรีเสถียร ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-429 0354-7 โทรสาร: 02-429 0358
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“พลาสติกชีวภาพมาจากพืช ไม่ได้มาจากน้ำามัน โอกาส

ที่จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์มีน้อยกว่า อีกทั้งสามารถ

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนกลับมา

เป็นปุ๋ยหมัก สามารถย่อยสลายได้หมดไปต่างจากพลาสติก

ธรรมดา ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้มาก”
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	 การจะทำาให้พลาสติกชีวภาพมีความแข็งแรง	และความยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งานใน	

หลากหลายรูปแบบจำาเป็นต้องขึ้นรูปด้วยวิธีการใหม่	 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาเคร่ืองเป่า

บรรจุภัณฑ์แบบ	 3	 ชั้น	 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำากนังานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การ

มหาชน)	 เพื่อให้ได้พลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ	 และที่สำาคัญต้นทุนการ

ผลิตลดลง	อย่างไรก็ตาม	ด้วยกระบวนการผลิตที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมจะทำาให้การ

พัฒนาฟิล์ม	3	ชั้น	ซึ่งประยุกต์จากการผลิตพลาสติกทั่วไป	สามารถแก้ปัญหาในขั้นตอนการ

ผลิตได้อย่างน่าสนใจ

	 วันนี้ต้องยอมรับว่า	 พลาสติกชีวภาพยังมีราคาแพง	 เนื่องจากเป็นวัตถุดิบใหม่ที่ทำาได้

ยากกว่าพลาสติกในรูปแบบเดิม	 ซึ่งมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน	 โดยเป้าหมายของพลาสติก	

ชีวภาพคือ	กลุ่มธุรกิจส่งออก	ในขณะท่ีประเทศไทยการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีมีอยู่ยังไม่สามารถ	

ทำาให้เกิดการลงทุนในระดับอุตสาหกรรมได้	ตราบใดท่ีพลาสติกชีวภาพเป็นแนวโน้มหรือเทรนด์

ของสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ผลิต	 ผู้บริโภค	 และภาครัฐที่จะผลักดันและ

ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเพิ่มมากขึ้น

	 การที่ได้เป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในช่วงปี	พ.ศ.	2551-2555	

ได้มีผลงานที่โดดเด่นของสมาคมฯ	ที่ร่วมกับสนช.	และหน่วยงานอื่นๆ	 ในการผลักดันให้เกิด	

การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนใน	

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	 ในการผลักดันให้เกิด

นโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจนในการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพขึ้นในประเทศ

อย่างรวดเร็ว	ให้ประเทศไทยเป็น	Bioplastics	Hub	of	Asia	อย่างรวดเร็ว

	

	 ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	 และการต่ืนตัวเก่ียวกับสาเหตุท่ีก่อให้เกิดสภาวะ	

โลกร้อนมีมากข้ึน	ส่งผลให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากพลาสติกชีวภาพมากข้ึน	เพ่ือ	

ชว่ยลดปญัหาขยะพลาสตกิ	จงึเปน็โอกาสอกีชอ่งทางหนึง่ในการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งตลาด	

ของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
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	 	 การทำาตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสามารถแบ่งเป็น		2	กลุ่มหลัก	คือ	เพ่ือทำาการ	

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรว่ามีความตระหนักทางด้านส่ิงแวดล้อม	 และเพ่ือใช้สำาหรับ	

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรง	เช่น	เกี่ยวกับการจัดการขยะ	เป็นต้น	ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์พลาสติก

ชีวภาพจะมีราคาที่สูงกว่าพลาสติกทั่วไป	 แต่ด้วยการพัฒนาที่เชื่อมโยงและต่อยอดเทคโนโลยี

ทั้งในและต่างประเทศ	 ควบคู่กับการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี	 เพื่อนำามาใช้ผลิตสินค้าที่มี

ศักยภาพในการใช้งาน	และการกระตุ้นให้มีความต้องการทางตลาดอย่างแพร่หลาย	จะช่วยให้

ลดปัญหาด้านราคาที่สูงกว่าพลาสติกทั่วไปได้

	

	 เขามองว่า	อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพมีแนวโน้มเติบโตและใช้งานได้อีกมากแต่ต้อง	

ขึ้นอยู่กับตลาด	ซึ่งปัจจุบันยังจำากัดอยู่ที่ตลาดส่งออกที่มีกฎระเบียบในการคัดแยกขยะใน	

ครัวเรือนที่ชัดเจนมากกว่า	ขณะที่ตลาดในประเทศไทยการผลิตพลาสติกชีวภาพยังมีต้นทุนสูง	

ทั้งที่มีความจำาเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกชีวภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 สำาหรับข้อเสนอแนะ	

ต่อภาครัฐจากมุมมองของภาคอุตสาหกรรมเห็นว่า	ประเทศไทยจำาเป็นต้องมีวัตถุดิบท่ีผลิต	

ได้เอง	 โดยท่ีอ้อย	 และมันสำาปะหลังมีอยู่เป็นจำานวนมากแต่เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีโรงงานผลิต	

	

	 จากความล่าช้าในโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก	จากจุดอ่อนของ	

กฎหมายด้านการลงทุน	 ทำาให้เกิดความเส่ียงท่ีธุรกิจจะหันไปจับมือกับพันธมิตรในต่างประเทศ	

ที่มีข้อเสนอด้านการลงทุนที่ดีกว่า

“สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ทำาให้นักลงทุนเกิดความไม่แน่ใจ ซึ่งผลสุดท้าย 

จะทำาให้ประเทศไทยเสียโอกาส ต้องนำาเข้าเม็ดพลาสติกตลอดไป ที่นอกจาก

ต้นทุนด้านวัตถุดิบแล้วยังมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการขนส่ง ที่ทำาให้ต้นทุนมีราคา

แพงอย่างต่อเนื่อง”
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“จากเม็ดพลาสติกชีวภาพ

มาสู่อุตสาหกรรมแปรรูป

จำาเป็นต้องมีเทคโนโลยี

ที่เพียงพอในตลาดส่งออก

ขณะที่ในประเทศไทย

รัฐบาลยังไม่เข้มงวด

และมีความเห็นชัด

ถึงความจำาเป็นต้องใช้งาน”
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25.	สารตั้งต้นจากงานวิจัย: ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง 
 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี
26.	นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพแบบยั่งยืน: ศ.ดร.สุวบุญ จิรช�ยชัย 
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
27.	เปลี่ยนโฉมพลาสติก: ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒน� 
 มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
28.	ต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์:	ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ 
 มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 
29.	เส้นใยจากห้องแล็ป: ดร.นที ศรีสวัสดิ์ 
 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

การสร้างองค์ความรู้

๔
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ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดมชัยฟาร์ม 
64 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำาบลพระพุทธบาท
อำาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 
โทรศัพท์: 081-319 5690 โทรสาร: 036-266 429

	 ความหวังของการผลิตพลาสติกชีวภาพต้นทุนต่ำาอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือม	หากงานวิจัยสามารถ	

ค้นหาสารต้ังต้นท่ีช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต	น่ันเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายของ	“ผศ.ดร.สุรีลักษณ์	

รอดทอง”	อาจารย์จากสาขาวิชาจุลชีววิทยา	สำานักวิชาวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

ที่มั่นใจว่า	อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในอนาคตอันใกล้	โดยดูจาก

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ	จุดมุ่งหมายของการใช้พลาสติกชีวภาพก็เพื่อลดปัญหาขยะ	

พลาสติกในสิ่งแวดล้อมและจากสถานการณ์น้ำามันซ่ึงเป็นแหล่งวัตถุดิบสำาคัญของการผลิต	

พลาสติกท่ีกำาลังหมดไปจากโลก	กลับกันวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพไม่มีวันหมดไป	

จากโลก	แต่สามารถเพ่ิมการผลิตและคุณภาพได้มากและดีย่ิงข้ึนด้วยวิทยาการท่ีก้าวหน้าของมนุษย์

สารตั้งต้นจากงานวิจัย
สำ�นักวิช�วิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044-224 297 โทรสาร: 044-224 633

	 ผศ.ดร.สุรีลักษณ์	 บอกว่า	 นักวิจัยพยายามหาเช้ือจากธรรมชาติ	

ให้ได้หลากหลายสายพันธ์ุ	 ด้วยกระบวนการคัดเลือกท่ีเหมาะสม	และ

มีคุณสมบัติในการเปล่ียนแป้งเป็นน้ำาตาล	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระบวนการ

เร่ิมต้นของการผลิตพลาสติกชีวภาพ	โดยในช่วง	5	ปีท่ีผ่านมานักวิจัย

ได้	 พยายามพิสูจน์หาความเป็นไปได้	 ด้วยกระบวนการผลิตหรือเล้ียง

เช้ือให้ได้ปริมาณมาก	ภายในเวลาเร็ว	
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“มนุษย์เริ่มให้ความสำาคัญ และตระหนักถึงความ

อันตรายจากการใช้สารเคมี ในขณะเดียวกันความ

ต้องการใช้ทดแทนพลาสติกจากปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น

ซึ่งพลาสติกชีวภาพ คือ คำาตอบนั้น” 
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“ในมุมของนักวิจัย สิ่งที่พวกเรากำาลังศึกษา คือการหาสารตั้งต้นที่ใช้ใน

การผลิตพลาสติกชีวภาพ ที่มีราคาถูก ทำาให้ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำามีราคาถูก 

ตามไปด้วย” นักวิจัยกล่าว	และบอกว่า	การลดต้นทุนต้ังแต่ช่วงต้นของกระบวนการผลิตจะช่วย	

ลดทั้งเวลา	และค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์	รวมถึงลดกระบวนการผลิตได้ในหลายขึ้นตอน

	 ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2533	เป็นต้นมา	ผศ.ดร.สุรีลักษณ์	ได้สนใจและการศึกษาในเชิงลึกเชิงลึก

เก่ียวกับแบคทีเรียกรดท่ีผลิตกรดแล็กติกเป็นผลผลิตหลักท่ีเรียกว่า	Lactic	acid	bacteria	เม่ือเร่ิม	

ศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาจุลชีววิทยา	กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์	(Medical	Science)	

ณ	University	of	Otago	ประเทศนิวซีแลนด์	 โดยได้ศึกษาแบคทีเรียกรดแล็กติกสายพันธุ์

ปลอดภัยเพ่ือใช้เป็นเป็นสารเสริมชีวภาพสำาหรับคนและสัตว์	และเร่ิมศึกษาแบคทีเรียกรดแล็กติก	

ในประเทศไทยอย่างจริงจังตั้งแต่ปี	พ.ศ.2539	โดยเน้นไปที่	วัตถุดิบจากพืช	และทรัพยากร

จุลินทรีย์ของประเทศไทย	เพ่ือการถนอมอาหารของคนและสัตว์	และเสริมสุขภาพของสัตว์	ซ่ึง

ในขณะน้ันยังไม่มีการต่ืนตัวเร่ืองการใช้กรดแล็กติกเพ่ือสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็ก

ติกแอซิด	(polylactic	acid	หรือ	PLA)
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	 ผศ.ดร.สุรีลักษณ์	 เป็นหน่ึงในนักวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการท่ีมีความชำานาญ

พิเศษ	 พันธุศาสตร์และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์	 การหมักของแบคทีเรียและเชื้อรา	 และความ

หลากหลายของชนิดและการใช้ประโยชน์ของแบคทีเรียกรดแล็กติกและเช้ือราท่ีมีขนาดใหญ่	

ตัวเธอเองได้เข้าสู่วงการวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพอย่างจริงจังในปี	พ.ศ.	2542	 โดยได้รับทุนจาก	

NEDO-International	Joint	Research	Grant	Program	(NEDO-RITE)	ประเทศญ่ีปุ่น	เป็นเวลา	

2	 ปี	 เพื่อดำาเนินการโครงการ	 “การพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการผลิตกรดแอล-แล็กติก	

(Development	of	potential	microorganisms	for	L-lactic	acid	production)”	 เป็นโครงการ

ย่อยภายใต้โครงการร่วมระหว่างประเทศเร่ือง	Microbial	Conversion	of	Tropical	Biomass	for	

Chemical	Industry	and	Novel	Biofuel	Production	ท่ีรับทุน	โดยมี	Prof.	Dr.	Ayaaki	Ishizaki	

จาก	Kyushu	University	เป็นผู้ประสานงานโครงการระหว่างประเทศ	ผ่านทางภาควิชาเทคโนโลยี	

ชีวภาพ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เธอบอกว่า	 งานวิจัยที่ทำาเน้นการศึกษามอนอเมอร์	 กับ	

พอลิเมอร์	 เน่ืองจากประเทศไทยเรามีวัตุดิบท่ีเหมาะสมในการผลิตเป็นจำานวนมาก	 ไม่ว่าจะเป็น	

อ้อย	มันสำาปะหลัง	หรือแม้แต่มันเส้น	หัวมัน	กากมัน

	 จากงานวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมา	ได้ประสบความสำาเร็จในการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์ที่มี	

ประสิทธิภาพในการผลิตกรดแล็กติก	 โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการผลิตกรด	

แล็กติกจากมันสำาปะหลังโดยตรงด้วยเชื้อแบคทีเรียแล็กติกสายพันธุ์ไทย	 ซึ่งไม่ต้องผ่าน	

กระบวนการเปล่ียนมันสำาปะหลังเป็นน้ำาตาล	ซ่ึงได้ทุนการสนับสนุนจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	และทุนสนับสนุนจาก	5	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	นครหลวงค้าข้าว	จำากัด	

บริษัท	 อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย	 จำากัด	 บริษัท	 ไบโอกรีนเวิลด์	 จำากัด	 บริษัท	 เรืองวา	

แสตนดาร์ดอินดัสตรี้	 จำากัด	 และบริษัท	 สงวนวงษ์อุตสาหกรรม	 จำากัด	 ในการทดสอบการ

ผลิตนำาร่อง	 และศึกษาเทคโนโลยีการทำาบริสุทธิ์กรดแล็กติก	 ที่ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์แทน

แคลเซียมไฮดรอกไซด์	โดยเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง	ณ	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	

	

	 ความสำาคัญของงานวิจัยดังกล่าวทำาให้	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีริเร่ิมจัดต้ังศูนย์วิจัย

มันสำาปะหลังและผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อรองรับการวิจัยมันสำาปะหลังตั้งแต่การเพาะปลูก	การ

เก็บเก่ียว	จนถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรน้ัน	ซ่ึงพลาสติกชีวภาพถือเป็นผลิตภัณฑ์หลัก

ของศูนย์วิจัยฯ	ประกอบกับมีนักวิจัยท้ังจากสาขาวิชาจุลชีววิทยา	 วิศวกรรมเคร่ืองกล	 วิศวกรรม

พอลิเมอร์	 เทคโนโลยีชีวภาพ	และเทคโนโลยีอาหาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ร่วมมือกัน	

จึงเกิดการวิจัยพัฒนาการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิด	 (polylactic	 acid	 หรือ	

PLA)		และพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต	(polyhydroxyalkanoates	หรือ	PHA)		การผลิตสาร	

ตั้งต้นเพื่อการผลิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนท	(polybutylene	succinate	หรือ	PBS)	และการใช้	

ประโยชน์เซลลลูโลส	(cellulose)	จากพืช	จนถึงปัจจุบัน

“การจัดต้ังศูนย์วิจัยมันสำาปะหลังและผลิตภัณฑ์ทำาให้งานวิจัยต้นน้ำาสามารถ 

นำาไปผลิต เป็นบรรจุภัณฑ์ออกมาใช้จริง”	ผศ.ดร.สุรีลักษณ์กล่าว	
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	 ผศ.ดร.สุรีลักษณ์	บอกว่า	ความคืบหน้าของโครงการ	ณ	ปัจจุบัน	ถือว่าประสบความ	

สำาเร็จ	 สามารถผลิตสายพันธ์ุจุลินทรีย์ปลอดภัย	 แข็งแรงและมีความเสถียรในการผลิตมอนอเมอร์	

และพอลิเมอร์	 รวมถึงการปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึง	

ช่วยเพ่ิมความปลอดภัยของการใช้จุลินทรีย์	และประสิทธิการผลิตให้ได้ผลผลิตสูงและปลอดภัย	

ต่อผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน

	 นอกจากน้ี	 นวัตกรรมการหมักแป้งจากมันสำาปะหลังให้ได้สารต้ังต้นสำาหรับผลิตพลาสติก	

ชีวภาพชนิด	 พลาสติกท่ีสลายตัวได้ทางชีวภาพ	(biodegradable	plastics)	 พลาสติกชีวภาพท่ีได้	

มาจากชีวมวล	(biobased	plastics)	 ที่เป็นชนิดพอลิแล็กติกแอซิด	(polylactic	acid,	PLA)	

พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท	(polyhydroxyalkanoate,	PHA)	พอลิบิวทิลีนซักซิเนท	(polybutylene	

succinate,	PBS)	และเซลลูโลส	(cellulose)อย่างไรก็ตาม	ในระหว่างการทำาวิจัยมีปัญหา	และอุปสรรค	

ที่ต้องฟันฝ่า	 ทั้งอุปสรรค	 ที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัย	 ตลอดจนความพร้อมของเครื่องมือ	

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย	ทั้งเครื่องมือในการผลิตและเครื่องในการวิเคราะห์	ซึ่งปัจจุบันต้อง	

ยอมรับว่าเครื่องมือ	และวัสดุ-อุปกรณ์ที่สนับสนุนการวิจัยเฉพาะทางยังมีไม่เพียงพอต่อความ	

ต้องการ	 ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ	 ขณะเดียวกันการ

ได้มาซึ่งทุนวิจัย	 ยังมีความคิดเห็นและมุมมองที่ต่างกันระหว่างผู้ให้ทุนกับนักวิจัย	 ทำาให้การ

จัดสรรงบประมาณไม่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยระดับสูง

	 ผศ.ดร.สุรีลักษณ์	 กล่าวด้วยความม่ันใจว่า	 งานวิจัยของไทยไม่ได้แพ้งานวิจัยจากต่างชาติ	

ในส่วนของงานวิจัยต้นทางสามารถทำาได้หมด	เพียงแต่งานวิจัยจะต้องทำาอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือหาตัว

เลือกที่ดีที่สุด	 โดยมองว่างานวิจัยยังมีความท้าทายอีกมากอยู่ข้างหน้า	 ที่ต้องใช้ทั้งเวลาและ	

ความสามารถ	สำาหรับทิศทางและอนาคตของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในมุมมองของ	

นักวิจัยน้ัน	ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ย้ำาว่า	ยังคงต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตมอนอเมอร์และพอลิเมอร์	

และ	เทคโนโลยีการคอมพาวนด์	เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงพลาสติกชีวภาพให้มีคุณสมบัติตามต้องการ	

เก่ียวข้องกับ	วัตถุดิบจากชีวมวล	มอนอเมอร์และสารต้ังต้นจากชีวมวล	เรซิน	และผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ	

พัฒนาโดยอุตสาหกรรมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในรูปแบบท่ีแตกต่าง	เช่น	บรรจุภัณฑ์	

PLA	ทนร้อน	ฟิล์ม	แผ่นชีท	เส้นใยจากเซลลูโลส	กาว	วัสดุเคลือบเม็ดปุ๋ย	และวัสดุเคลือบเย่ือบาง	

(cellophane	coating)	ไปจนถึงเส้นใยส่ิงทอ	และช้ินส่วนยานยนต์

	 ผศ.ดร.สุรีลักษณ์	กล่าวทิ้งท้ายว่า	โดยส่วนตัวขอชื่นชมสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

(องค์การมหาชน)	ที่เห็นความสำาคัญของตลาดพลาสติกชีวภาพ	โดยกลุ่มวิจัยมหาวิทยาลัย	

เทคโนโลยีสุรนารี	จะยังคงมุ่งม่ันทำางานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในระดับ	

รากหญ้า	 เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งไปพร้อมกับการศึกษาการผลิตพลาสติกชีวภาพในเชิงลึกให้	

สามารถใช้ประโยชน์ในกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนต่อไป

“สถานการณ์ของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ขึ้นกับ วัตถุดิบ ระดับการ

ผลิต และระดับตลาดของผู้อุปโภค โดยรัฐบาลไทยควรมีนโยบาย สนับสนุน

และให้ความสำาคัญในการผลิตและใช้ประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

เมื่อเทียบในต่างประเทศ ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากร”
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	 ความหวังหนึ่งของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพคือการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย

เพื่อเป็นนวัตกรรมในการนำาพาอุตสาหกรรมให้เดินหน้าได้อย่างยั่งยืน

“นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ
แบบยั่งยืน ”
วิทย�ลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  

	 	 ศาสตราจารย์	ดร.	สุวบุญ	จิรชาญชัย	จากวิทยาลัยปิโตรเลียม	

และปิโตรเคมี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้ชี้ให้เห็นว่า	อุตสาหกรรม	

พลาสติกชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมให้

แก่โลกในอนาคต	ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการสูง	ประเทศไทย	

ซึ่งมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ	หากผสมผสานกับเทคโนโลยี	และ

นวตักรรม	ทีต่อ่ยอดจากการวจิยัสรา้งองคค์วามรูข้องตนเอง	ประเทศ	

ไทยก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้นำาอุตสาหกรรมนี้	 โดยได้

มีการทำางานร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	

ในการพัฒนาแผนที่นำาทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพ	 เพื่อเป็นอุตสาหกรรมเพื่อนาคต	(New	Wave	

Industry)	ของประเทศไทย

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซ.จุฬาลงกรณ์ 12 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ 
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218 4134 โทรสาร: 02-215 4459
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วิทย�ลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  

“ผลิตภัณฑ์ที่แสดงนวัตกรรม

ที่แท้จริง คือผลิตภัณฑ์ที่เมื่อเรา

รู้จักมันแล้ว เราอยู่โดยไม่มีมันไม่ได้ 

ดังเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ 

smart phone ดังนั้น นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

ก็น่าจะหมายถึง นวัตกรรมที่ทำาให้

พลาสติกชีวภาพตอบโจทย์ได้ 

เพราะความเป็นชีวภาพของมันเอง

ที่เรารู้จักมันแล้วขาดมันไม่ได้”
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	 “ผมคิดว่าการเป็นผู้นำาได้	จำาเป็นต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง	ดังนั้น	การ	

วิจัยสร้างองค์ความรู้จึงจำาเป็น	และจะต้องดำาเนินการให้ทันต่อพลวัตรของตลาดอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพ	 หรืออีกนัยหนึ่งคือ	 เมื่อตลาดเป็นกลไกผลักดันเทคโนโลยี	 ประเทศไทยจะ

ต้องตระหนักถึงวิธีการที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด	ซึ่งนั่นหมายถึง	ทั้งส่วน	C&D	และ	R&D	

พร้อมทั้งการเรียนรู้ข้อจำากัดและข้อผิดพลาดจากประเทศที่เป็นผู้นำาและมีแนวทางที่เป็น

ยุทธศาสตร์ของตนเอง	ภายใต้ข้อได้เปรียบที่ประเทศไทยมีอยู่

	 ในการท่ีประเทศไทยจะก้าวกระโดดด้วย	C&D	ส่ิงสำาคัญคือการทำาความเข้าใจถึงเทคโนโลยี	

ที่มีอยู่	และทำาการพัฒนาแบบมุ่งเป้า	เช่น	การคอมพาวนดิ้ง	แต่ทั้งนี้	เราต้องตระหนัก

กับสถานภาพเรื่องราคาและความคุ้มทุน	 	 เพราะนอกจากต้นทุนที่แพงของวัตถุดิบเรซิน

พลาสติกชีวภาพเองแล้ว	สารเติมแต่งต่างๆที่นำามาใช้ก็อาจมีราคาสูงเช่นกัน	ด้วย	

	 แบบแผนท่ีผิดพลาดเกี่ยวกับความคุ้มทุนท่ีเห็นได้ในประเทศผู้นำาด้านเทคโนโลยีมีให้

เห็นหลายประเด็น	หนึ่งในตัวอย่างที่ดี	คือ	ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ไม่คุ้มทุนและขาดการ

กำาหนดรูปแบบการใช้งานที่ดี	 แม้ว่าบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกต่างๆ	 ดูจะนำาไปสู่คำาตอบว่าใช้

แล้วทิ้งได้	แต่ในความเป็นจริง	ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีค่ามาร์จินทางการตลาดน้อย	ดังนั้น	หาก

ความไม่คุ้มทุนนี้	 ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการกำาหนดรูปแบบการห้ามใช้พลาสติก

ที่ไม่ย่อยสลายควบคู่ไปด้วย	พลาสติกชีวภาพสำาหรับบรรจุภัณฑ์	โดยเฉพาะถุงพลาสติกต่างๆ	

ก็ไม่สามารถเข้าสู่กลไกตลาดได้	 ในขณะเดียวกัน	 หากการคัดแยกขยะไม่สามารถดำาเนินการ

ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยกฎหมายจากภาครัฐ	 การใช้พลาสติกชีวภาพก็ไม่ตอบโจทย์การรักษา	

สิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงเช่นกัน	เพราะท้ายสุดพลาสติกชีวภาพก็จะปะปนกับพลาสติกทั่วไป	

และไม่ได้สร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวให้เราแต่อย่างไร	สิ่งเหล่านี้	ประเทศไทยทำาไม่ได้หรือ	เรียนรู้	

จากข้อผิดพลาดของประเทศอื่นไม่ได้หรือ	 หรือเป็นผู้นำาที่มุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรา

พูดอยู่เสมอไม่ได้หรือ”
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	 ศ.ดร.สุวบุญ	ได้ให้แง่คิดด้านวิชาการดังนี้	พลาสติกที่เป็นต้นแบบที่ดีคือ	พอลิเอทีลีน	ซึ่ง

มีระดับสมดุลของโครงสร้าง	ที่เรียกว่า	ผลึกและส่วนที่ไม่เป็นผลึก	(อสัณฐาน)	แต่ในกรณีของ	

PLA	(พอลิแล็กติก	เอซิด	หรือ	พอลิแล็กเตท)	การเติมสารเติมแต่งด้วยสารอนินทรีย์เพื่อเอื้อ

ให้เกิดโครงสร้างดังกล่าวนั้น	แม้ว่าจะทำาให้เกิดการตกผลึกได้	แต่ผลที่ได้คือความไม่เข้ากัน	

และการแยกเฟส	ทำาให้ชิ้นงานเปราะ	ขาดวิ่น	หรือ	หักได้ง่าย	ในขณะที่การเติมโพลิเมอร์ที่มี

ความยืดหยุ่นสูง	เช่นการเติม	PBS	(พอลิบิวทีลีนซัคซิเนท)	หรือ	การเติมยางลงใน	PLA	เพื่อ

ให้ได้พลาสติกที่มีความเหนียว	แต่ปัญหาที่ตามมาคือความไม่เข้ากันกับ	PLA

	 ประเทศไทยจะก้าวด้วยตนเองด้วย	R&D	ได้จากประเด็นอะไร	ในมุมของ	ศ.ดร.สุวบุญ	

ได้วิเคราะห์ไว้ว่า	“หากเรายอมรับว่า	PLA	คือ	เรซินพลาสติกชีวภาพหลักที่เราต้องใช้	ปัญหา

พื้นฐานของ	PLA	คือความเปราะ	การใช้เวลานานในการก่อตัวเป็นรูปทรง	ทำาให้พลาสติกขึ้น

รูปได้ยาก	การวิจัยและพัฒนาคือ	การพัฒนาจากระดับโครงสร้างให้	PLA	มีความเป็นผลึก	และ	

มีความยืดหยุ่นในตัวเอง”
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	 ศ.ดร.สุวบุญ	ได้เสนอแนวความคิดการพัฒนาจากระดับโครงสร้างด้วยการใช้โมเลกุลท่ีมี	

โครงสารท่ีมีความยืดหยุ่นสูง	เช่น	สายโซ่พอลิเมอร์รูปดาว	รูปก่ิงก้าน	และได้พิสูจน์ทราบให้เป็น

ที่ประจักษ์ว่า	PLA	 รูปดาว	 รูปกิ่งก้าน	 ที่แสดงสมบัติความยืดหยุ่นสูง	 และสามารถประยุกต์

เป็นสารเติมแต่งของ	PLA	ให้เกิดทั้งการเร่งการตกผลึกและเพิ่มความยืดหยุ่นสูง	

“ผมคิดว่า เทคโนโลยีของพลาสติกชีวภาพในปัจจุบันนี้ แม้ประเทศผู้นำา 

ด้านวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีที่โดดเด่น ประเทศไทยจึงอยู่ในระดับท่ี 

ตามทันและแข่งขันได้”

	 เพื่อการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมของประเทศนี้	ศ.ดร.สุวบุญ	มองว่า	การสร้าง

นวัตกรรมจำาเป็นต้องมาจากฐานองค์ความรู้	 ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการผลักดันอย่างมุ่งเป้าด้วย	

งบประมาณที่เพียงพอ	 ไม่ควรให้งบประมาณการวิจัยกระจายไปอย่างไม่มีทิศทางที่ชัดเจน	

“ผมคิดว่าการสนับสนุนการวิจัยในขณะนี้	 ประสบความสำาเร็จถึงระดับที่เรียกร้องให้นักวิจัย	

คณาจารย์	 เข้ามาสู่งานด้านพลาสติกชีวภาพแล้ว	 แต่ผู้ประเมินโครงการ	 หรือ	 แหล่งทุนเอง	

กต้็องตระหนักว่า	หากเป็น	R&D	ไม่ใช่	C&D	แล้ว	คงจะไม่สามารถเร่งการสร้างผลงานภายใน	

1-2	 ปี	 เพราะยากต่อการได้องค์ความรู้ท่ีจะเช่ือมไปสู่นวัตกรรมท่ีแท้จริง	 และกลายเป็นอุปสรรค	

ที่ทำาให้ไม่ได้ผลงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาด	และไม่สามารถสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ประเทศได้”	

	 ศ.ดร.สุวบุญ	 ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า	 “ผลิตภัณฑ์ที่แสดงนวัตกรรมที่แท้จริง	 คือผลิตภัณฑ์	

ที่เมื่อเรารู้จักมันแล้ว	เราอยู่โดยไม่มีมันไม่ได้	ดังเช่น	โทรศัพท์มือถือ	หรือ	smart	phone	ดังนั้น	

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ	 ก็น่าจะหมายถึง	 นวัตกรรมที่ทำาให้พลาสติกชีวภาพ

ตอบโจทย์ได้	เพราะความเป็นชีวภาพของมันเองที่เรารู้จักมันแล้วขาดมันไม่ได้”
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	 พลาสติกชีวภาพในมุมมองของนักวิจัยไม่ใช่เรื่องใหม่	 แต่ยังเป็นเทคโนโลยีที่ท้าทาย

ไปอีกก้าวหนึ่ง	 “ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นวดล	 เพ็ชรวัฒนา”	 อาจารย์จากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	ยอมรับว่า	เขาได้รู้จักกับเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพตั้งแต่เรียนปริญญาเอก	

ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีการนำาเข้าเม็ดพลาสติกชีวภาพมากนัก	 การได้มาของเม็ด

พลาสติกชีวภาพในยุคนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย	 นักวิจัยที่ต้องการวัตถุดิบเพื่อมาทำาวิจัยต้องสั่งซื้อ

จากต่างประเทศทั้งหมด

“เปลี่ยนโฉมพลาสติกชีวภาพ”
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก�รเกษตร 
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

	 อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในช่วงเริ่มต้นต้องยอมรับว่า

เป็นเรื่องยากเพราะไม่มีใครสนใจ	 จนกระทั่งปี	 2010	 ประเทศไทย

เริ่มนำาเข้าเม็ดพลาสติกชีวภาพเข้ามามากขึ้น	 แต่การใช้งานยังคง

จำากัดอยู่ในหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย	 และหน่วยงานภาครัฐ

เป็นหลัก	 แต่หลังจากเริ่มมีการทำาวิจัย	 และส่งเสริมมากขึ้น	 ทำาให้

ภาคเอกชนเริ่มหันมาให้ความสนใจในพลาสติกชีวภาพมากขึ้น	 แต่

ด้วยราคาที่ยังสูงราคาและข้อด้อยด้านสมบัติบางประการกลายเป็น

ข้อจำากัดในการส่งเสริมการผลิตพลาสติกชีวภาพออกจำาหน่ายใน

เชิงพาณิชย์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-649 5000 ต่อ 15812 โทรสาร: 02-260 2144
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“ความท้าทายของการวิจัย

พลาสติกชีวภาพอยู่ที่การ

พัฒนาให้พลาสติกชีวภาพมี

คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ 

ไม่ว่าจะเอาไปใช้ประยุกต์ใช้งาน

ในด้านต่างๆ ให้หลากหลาย

มากยิ้งขึ้น”
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	 ผศ.ดร.นวดลกล่าวว่า	 ข้อด้อยของพลาสติกชีวภาพ	 หรือ	polylactic	acid	PLA	 คือ	

ทนแรงกระแทกได้ต่ำาโดยเฉพาะการทนแรงกระแทก	ณ	อุณหภูมิแช่แข็ง	ทั้งนี้	PLA	ยังไม่ทน	

ความร้อนและตกผลึกได้ยาก	 ส่งผลให้นักวิจัยต้องพัฒนาสูตร	 เพื่อให้	PLA	 มีความสามารถ	

ทนต่อการแช่แข็ง	 โดยที่ไม่เสียรูปในระหว่างการใช้งาน	 ซึ่งงานวิจัยสามารถตอบโจทย์		

ปัจจุบันนักวิจัยพัฒนา		PLA	ให้สามารถทนอุณภูมิได้	-40	-120	องศาเซลเซียส	และสามารถ	

ผ่านกระบวนการแช่แข็งตลอดจนกระบวนการให้ความร้อนที่ไม่สูงมากนักได้	ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง	

โจทย์วิจัยที่เกิดจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

	 ผศ.ดร.นวดล	 เริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ	โดยเน้นปรับปรุงสูตร	หาสาร	

เติมแต่งท่ีให้พลาสติกมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ	ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การ	

มหาชน)	มาตั้งแต่ปลายปี	2554	เช่นความร่วมมือกับ	บริษัท	ยูเนียน	โฟรสเซ่น	จำากัด	หรือ	

พรานทะเลที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกุ้งปลอดสารพิษ	หรือกุ้งอินทรีย์	

ที่เลี้ยงตามธรรมชาติ	และมีความเป็นอินทรีย์ตลอดกระบบวนการผลิต

	 เดิมบรรจุภัณฑ์ที่พรานทะเลใช้เป็นพลาสติกพอลิสไตรลีนซ่ึงไม่สามารถย่อยสลายทาง

ชีวภาพได้	 แต่ในความเป็นจริงยังมีพลาสติกอีกหลายชนิดที่ย่อยสลายได้	 เช่น	PLA	 ที่ได้รับ

ความสนใจมากขึ้นเช่นกันจากจุดเริ่มต้นของการวิจัย	นำามาสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ

ที่หลากหลายกว่า	5-6	ชิ้น	ไม่ว่าจะเป็น	ขวด	ถาด	ถ้วย	ถุง	รวมถึงของเล่นเด็ก	ที่ถูกดัดแปร

เพื่อการใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น	

	

	 ผศ.ดร.นวดล	บอกว่า	ณ	ปัจจุบันภาคธุรกิจมักมองการประยุกต์ใช้งงานพลาสติกชีวภาพ	

ในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูงแต่มีปริมาณการใช้งานน้อย	 เช่น	 พลาสติกชีวภาพในทาง	

การแพทย์	 แต่ในมุมมองของนักวิจัยยังคงเห็นว่าควรเน้นใช้งานพลาสติกชีวภาพทดแทนส่วน	

ของพลาสติกจากปิโตรเลียม	ซ่ึงก่อให้เกิดขยะเป็นปริมาณมากเป็นอันดับแรก	ได้แก่	บรรจุภัณฑ์	

อาหารและเครื่องดื่มที่ทำาได้ง่ายและเป็นเรื่องใกล้ตัว	 ซึ่งการเพิ่มปริมาณการใช้งานพลาสติก

ชีวภาพก็อาจหมายถึง	 การลดลงของปริมาณขยะท่ีไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพน่ันเอง

แม้ในปัจจุบันเริ่มมีมีผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพออกมาให้ได้เห็นกันในท้องตลาดแล้ว	แต่

ต้องยอมรับว่ายังมีปริมาณน้อยมากเมือเทียบกับพลาสติกจากปิโตรเลียม	 เนื่องจากพลาสติก

ในรูปแบบเดิมยังรักษาฐานการตลาดไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

“การแข่งขันในเชิงธุรกิจ ไม่ใช่แข่งกันที่ราคาอย่างเดียว”

	 วันนี้	พลาสติกชีวภาพเป็นที่รู้จักมากขึ้น	แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนยังไม่เคยใช้	ไม่

ตระหนัก	หรือยังเข้าไม่ถึงซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องให้ความรู้แก่ประชาชนต่อไป	นักวิจัย	

บอกว่า	 ในประเทศญ่ีปุ่นมีการสนับสนุนการลดหย่อนภาษีเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการ	

ในขณะที่มาตรการดังกล่าวในประเทศไทยยังไม่มี	 ถึงแม้หลายคนอาจมองว่าการจูงใจด้วย

ภาษีอาจเป็นมาตรการที่ไม่ยั่งยืนนัก	 แต่นักวิจัยมองว่าเป็นการจุดประกายให้คนหันมาสนใจ

พลาสติกชีวภาพและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยราคาที่สามารถแข่งขันได้
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“อุปสรรคที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือคนไม่ต้องการที่จะเปลี่ยน ทำาให้ภาค

เอกชนที่หันมาลองทำาแต่สุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้ เนื่องจากไม่มีตลาด ไม่มีข้อ

ยกเว้นทางภาษี และข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน” เขากล่าว	และบอกว่า	ในมุม	

ของวิทยาศาสตร์และนักวิจัย	ยังต้องให้ภาครัฐมีการส่งเสริมท่ีจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค	

ทำาให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในประเทศไทยสามารถผลิตสินค้ากว่า	80-90%	 ส่งออก	

ไปยังประเทศในแถบยุโรป	และประเทศญี่ปุ่นที่สนใจ

	 เขามองว่า	ประเทศไทยเดินมาถูกทางแต่อาจต้องใช้เวลา	ทั้งนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีก

ประเด็นหน่ึงก็คือ	ตลาดรีไซเคิลพลาสติกท่ัวไปซ่ึงมีขนาดใหญ่	หากพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทาง	

ชีวภาพถูกปนเข้าไปเข้าไปในระบบการรีไซเคิลก็อาจเกิดปัญหาได้	ทั้งนี้ต้องมีการปฏิรูบระบบ	

การคัดแยกขยะของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว	

	 ในมุมของนักวิจัยยังคงเดินหน้าพัฒนา	PLA	 ให้มีคุณสมบัติที่หลากหลายใช้งานได้ไม่	

จำากัด	ขณะเดียวกันในเชิงนโยบายยังมีอีกหลายสิ่งที่น่ากังวล	เนื่องจากพลาสติกชีวภาพมาจาก	

พืชอาหาร	เช่น	แป้ง	น้ำาตาล	ซึ่งอาจเป็นปัจจุบที่กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

“เมื่อใดที่ทั้งโลกหันมาสนใจผลิตไบโอพลาสติกจะทำาให้พืชอาหารส่วนหนึ่ง

หายไป สัดส่วนเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องพิจารณา ซึ่งภาครัฐต้องชัดเจน” 

	 อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่สนใจ	และพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพ	 แต่ยังไปไม่ถึง	 ซึ่งเขามองว่า	 เมื่อทำาให้พลาสติกชีวภาพเกิดขึ้นแล้วการ	

ตลาดยังติดขัดทำาให้การแข่งขันยาก		รัฐบาลจำาเป็นต้องเข้ามาช่วยเพิ่มข้อยกเว้นทางภาษีปรับ	

มาตรการด้านกฎหมาย	ทำาให้พลาสติกชีวภาพแข่งขันได้	

“ข้อเสียของพลาสติกชีวภาพ คือ เรื่องราคา ในอนาคตผมหวังว่า ถ้ามีโรงงาน 

ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพในประเทศต้นทุนจะถูกลง กำาลังการผลิตจะมากข้ึน 

และถ้ามีตลาดรองรับ มีการแข่งขัน ราคาก็จะลดลง ทำาให้คนเริ่มหันมา

สนใจมากขึ้น” 

	 นักวิจัยกล่าวทิ้งท้ายว่า	วันนี้มีหลายธุรกิจที่พร้อมจะขยับ	ขอแต่แรงกระตุ้น	ในขณะที่

งานวิจัยในประเทศมีความพร้อม	 มีฐานข้อมูลมีองค์ความรู้อยู่แล้วและกำาลังพัฒนาองค์ความ

รู้ต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันมีกลุ่มนักวิจัยที่ทำางานด้านพลาสติกชีวภาพมากกว่า	20	 กลุ่ม	

อยู่ในมหาวิทยาลัย	 สถาบันวิจัย	 ทั้งคัดเลือก	 สังเคราะห์	 ขึ้นรูป	 และปรับปรุงคุณสมบัติของ

พลาสติกชีวภาพให้เป็นบรรจุภัณฑ์	 ตั้งแต่ต้นน้ำา	 กลางน้ำา	 ไปจนถึงปลายน้ำา	 โดยส่วนใหญ่

ทำาวิจัยตอบโจทย์เอกชน	 และทำาวิจัยต่อยอดในสิ่งที่สนใจ	 เพื่อเป็นคลังความรู้	 ที่สามารถ

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมในอนาคต



183



184

	 ข้อจำากัดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพส่วนหน่ึงมาจากจำานวนนักวิจัยท่ีมี

อยู่จำากัด	แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำาหรับคนที่สนใจและมองว่าวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือ	

อนาคตของอุตสาหกรรมใหม่ในโลกท่ีสามารถตอบโจทย์ท้ังด้านการจัดการทรัพยากรและ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้งาน

“ต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ”์
คณะวิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยีอุตส�หกรรม 
มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

	 “ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศุภกิจ	สุทธิเรืองวงศ์”	อาจารย์จาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	ได้กล่าวว่าแม้ว่าตนเองจะมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมี	

และไม่ได้จบมาทางด้านพลาสติกชีวภาพโดยตรง	แต่ก็ได้วิจัยด้าน

วัสดุชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก่อนหน้าน้ีและวัสดุชีวภาพ

นี้ก็อยู่ในความสนใจมาโดยตลอด		

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 034-219 364-6 โทรสาร: 034-219 358



185

“งานวิจัยครอบคลุมตั้งแต่การค้นหา

และสังเคราะห์สารเติมแต่ง การผสม

การศึกษาสมบัติพื้นฐานของ

พลาสติกชีวภาพทั่วไป วิธีการพัฒนา

สูตรคอมพาวนด์และการขึ้นรูปแบบเป่า

ฟิล์มและอัดรีดแผ่น ไปจนถึงการคิด

ต้นทุนและผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งเป็นงานวิจัยปลายน้ำาเพื่อพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายตอบโจทย์

กับภาคอุตสหาหกรรม”
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	 อาจารย์เห็นว่าพื้นฐานที่ตนเองมีไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด	 แต่กลับทำาให้ตนเอง

สามารถมองงานวิจัยได้อีกมุมมองหนึ่ง	 ในด้านวิชาการเสริมจากการอ่านหนังสือ	การประชุม

วิชาการ		การชมนิทรรศการ		และการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้		ซึ่งหลังจาก

ที่ได้รู้จักกับ	รศ.ดร.มนัส	แซ่ด่าน	ที่สนใจเรื่องนี้มาก่อน		จึงได้เริ่มนำาพลาสติกชีวภาพนี้ขึ้นมา

ศึกษาโดยเริ่มจากการทำาคอมพาวนด์	ตอนแรกมีปัญหามากทั้งด้านการทดลองและวิจัย	แต่

พบว่าเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจประกอบกับได้แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ต่างชาติหลายท่านที่

ทำาวิจัยเรื่องเดียวกัน	จึงได้ศึกษาวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพมาโดยตลอด	

	 จากการนำาวัสดุต่างๆ	มาใช้ในชีวิตในชีวิตประจำาวันมากขึ้น	อย่างเช่น	กล่องโฟมมาใช้

แทนใบตอง	ขวดนมพลาสติกที่มีรายงานสารอันตรายปนเปื้อน	หรือถุงพลาสติกใส่ของต่างๆ	

ที่เป็นกองขยะจำานวนมากมาย	 ทำาให้ส่งผลข้างเคียงทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 เหตุผลดัง

กล่าวจึงเป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้อาจารย์หันมาตั้งใจทำางานวิจัยเพื่อค้นหาวัสดุและผลิตภัณฑ์

ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นหลัก	โดยพลาสติกชีวภาพเป็นหนึ่งในวัสดุ

ที่อาจารย์สนใจและอยู่ระหว่างการศึกษาทดลอง

	 จุดเร่ิมต้นของการวิจัยในคร้ังแรกมาจากการเข้าร่วมทำาวิจัยจากทุนท่ีได้รับการสนับสนุน	

จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	วช.	ในปี	2551	ซึ่งนำามาสู่การวิจัยพลาสติกชีวภาพ

เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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	 ดร.ศุภกิจ		เร่ิมต้นศึกษาพลาสติกชีวภาพต้ังแต่การทำาสูตรของพลาสติกให้เหมาะสมกับ	

การนำาไปใช้งาน	ซึ่งเป็นงานวิจัยปลายน้ำา	โดยพัฒนาคอมพาวนด์	หรือสูตรผสมเพื่อขึ้นรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากพลาสติกชีวภาพ	

	 	 ดร.ศุภกิจเห็นว่าบรรยากาศการวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพท้ังในประเทศและต่าง

ประเทศ	 มีความเหมือนกันตรงที่พัฒนาไปแบบเฉพาะเจาะจงในงานใดงานหนึ่งเพื่อแทนที่

พลาสติกที่ทำาจากน้ำามันปิโตรเลียม	โดยคนที่อยู่ในวงการนี้จะรู้ว่าพลาสติกชีวภาพแต่ละตัว

มีจุดอ่อนอย่างไรบ้าง

	 ต้องยอมรับว่า	พลาสติกชีวภาพหลายชนิดนั้นไม่สามารถนำามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ได้

ทันที	โดยเฉพาะในกลุ่มที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้		ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากพลาสติกกลุ่ม

นี้เมื่อถูกตั้งทิ้งไว้ในสภาวะอากาศปกติ	สมบัติบางประการก็จะลดลงไปตามเวลา	อย่างไม่อาจ

ปฏิเสธได้	 แต่สำาหรับพลาสติกชีวภาพอีกกลุ่มที่มีที่มาจากธรรมชาติ	(biobased	plastics)	

เช่น	Bio-PE	Bio-PET	ก็น่าสนใจเนื่องจากสามารถนำาวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติและปลูก

ทดแทนได้มาใช้แทน	และสามารถใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทันที		จากจุด

อ่อนของพลาสติกชีวภาพที่มีอยู่ทำาให้นักวิจัยต้องกลับมานั่งพิจารณาว่าจะสามารถนำามา

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้มากน้อยแค่ไหน
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	 ดร.ศุภกิจ	 กล่าวว่า	 ตลอดระยะเวลา	6	 ปีที่ทำางานวิจัย	 ได้ใกล้ชิดกับอุตสาหกรรม

มากขึ้น	และมีการริเริ่มพัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพในหลายโครงการ	 เช่น	 โครงการ

ทำาวัสดุโครงร่างเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากพลาสติกชีวภาพ		โครงการพัฒนาสูตรหลอดดูดย่นคอ	

โครงการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน	 โครงการพัฒนาสูตรถุงต่างๆ	(กำาลังดำาเนินการ)	

โครงการถุงเพาะกล้ายางพารา	(กำาลังการทดสอบ	field	test)		โดยงานวิจัยทั้งหมดร้อยละ	60	

มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะพันธมิตรการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน

	 ทั้งนี้งานวิจัยต้องตอบคำาถามให้ได้ว่า	สามารถทำาได้จริงหรือไม่	โดยในกระบวนการนำา

ไปใช้จริงต้องดูปัจจัยอื่นๆ	ประกอบ	เช่น	ถุงเพาะกล้ายาง	จะต้องพิจารณา	ทั้งขั้นตอนการปลูก	

ด้านสภาพแวดล้อม	สภาพภูมิอากาศ	สภาพดิน	ฤดูกาล	ว่าเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่	ซึ่ง

อยู่ในช่วงติดตามทดสอบและวิเคราะห์ผล	ดร.ศุภกิจ	ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า	ในอนาคตตลาดที่น่า

สนใจของพลาสติกชีวภาพที่จะทดแทนพลาสติกทั่วไปได้คือตลาดใหม่	 (Niche	 market)	 ที่มี

ความต้องการเฉพาะกลุ่ม	ถึงแม้ลูกค้าจะมีไม่มาก	แต่มีความต้องการหรือจำาเป็น	และมีกำาลัง

ซื้อสูง	เช่น	ตลาดยา	แฟชั่น	เครื่องสำาอาง	เป็นต้น	โดยจุดเด่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะ	

เป็นตัวช่วยที่ทำาให้เปิดตลาดได้	และอีกตลาดคือ	ตลาดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการใช้งานในระยะ

ยาว	กับสิ่งของที่อยู่รอบตัว	ตั้งแต่แปรงสีฟัน	ไปจนถึงชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์	ซึ่งมี

ความเป็นไปได้	แต่ต้องพัฒนาพลาสติกชีวภาพให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อม	

	 ในส่วนของงานวิจัยที่อาจารย์ทำาอยู่ยังมีอะไรต้องทำาอีกมาก	เช่น	การพัฒนาฟิล์มที่ทน	

ทุกสภาวะการใช้งาน	ไม่ว่าจะร้อนหรือเย็น	จนไปถึงการใช้งานในลักษณะเฉพาะ	เช่น	ไมโครเวฟ	

ซ่ึงในกลุ่มพลาสติกชีวภาพมีปัญหาท้ังหมด	 จึงจำาเป็นต้องพัฒนาสูตร	 หรือสารบางตัวท่ีใส่เข้าไป	

แล้วสามารถต่อต้านหรือทนทานได้มากขึ้น	

	 ดร.ศุภกิจเห็นว่า	 การสนับสนุนจากภาครัฐเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยภาคอุตสาหกรรม

ให้สามารถผลิตและแข่งขันได้		ซึ่งเอกชนมีความต้องการไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนภาษีนำาเข้า	

สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หรือแม้กระทั่งการส่งเสริมดอกเบี้ยราคาถูก	เพื่อทำาให้ธุรกิจ

เกิดขึ้นมาได้	

	 วันนี้ภาพการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทยยังไม่มีความแตกต่าง	หรือ

มีความพิเศษไปจากอุตสาหกรรมทั่วไปอย่างเด่นชัด	นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจ	และความ	

สนใจของคนในประเทศยังอยู่ในระดับน้อยมาก	 จึงทำาให้ไม่สามารถมีตลาดในประเทศได	้	

ซึ่งตัวอาจารย์เองมองว่าอาจยังต้องทำาหลายอย่างควบคู่กันอีกสักระยะก่อนท่ีอุตสาหกรรม

ใหม่นี้จะเกิดขึ้นในอนาคต	 สิ่งที่ดร.ศุภกิจอยากเห็น	 คือการสนับสนุนจากภาครัฐโดยกำาหนด

เป็นนโยบายที่ชัดเจน	เพื่อให้คนลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียม	ด้วยวิธีการแบน	และเปลี่ยน	

ระบบการคัดแยกขยะควบคู่กับการให้ความรู้	 ซ่ึงจะทำาให้อุตสาหกรรมใหม่น้ีเกิดได้เร็วข้ึน	 เพราะ	

ถ้าหากปล่อยให้เอกชนเดินหน้าเอง	สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดคือการส่งออก	ขณะที่การใช้

ของคนในประเทศยังจำากัดอยู่ในมุมมองของการทำา	CSR	เป็นหลักเท่านั้น
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	 แม้เส้นทางการพัฒนาพลาสติกชีวภาพในรูปแบบของเส้นใยส่ิงทอ	ยังเป็นเร่ืองใหม่สำาหรับ	

ประเทศไทย	งานวิจัยและพัฒนายังมีอยู่อย่างจำากัด	แต่	“ดร.นที	ศรีสวัสดิ์”	จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ได้เร่ิมต้นสะสมองค์ความรู้	ป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมมาระยะหน่ึง

“เส้นใยจากห้องแล็ป”
คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

	 ดร.นที	 เป็นอาจารย์สอนอยู่ท่ีแขนงวิชาพอลิเมอร์และเส้นใย	

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีส่ิงทอ	ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงทอ	คณะวิศวกรรม	

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	โดยเป้าหมายของ	

ภาควิชาดังกล่าวเน้นการผลิตนักศึกษาป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม	

ผลิตเส้นใยสังเคราะห์	และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง	ท้ังในอุตสาหกรรม	

ส่ิงทอและอุตสาหกรรมพลาสติก	เขาบอกว่า	นโยบายของมหาวิทยาลัย	

ต้องการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการทำางานวิจัยร่วมกับการสอน	

เขาจึงเลือกทำาวิจัยและพัฒนาเส้นใยสังเคราะห์	ซึ่งอยู่ในความสนใจ	

ประกอบกับมีหน่วยงานต่างๆ	แสดงความต้องการให้ทำาวิจัยเพ่ิมเติม	

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์: 02-549 3400 โทรสาร: 02-577 5026
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“ในระยะเริ่มต้น งานวิจัย

ด้านเส้นใยสังเคราะห์ยังมีอยู่จำากัด 

จึงต้องการองค์ความรู้ 

เพื่อพัฒนาเส้นใยและสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำาคัญ

และลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ

เครื่องจักรสำาหรับทำาวิจัย

สำาหรับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ดังนั้นจากความรู้ที่สะสมมา

การปรับเปลี่ยนเป็นงานวิจัย

ด้านเส้นใยพลาสติกชีวภาพ

จึงสามารถเริ่มดำาเนินการได้ทันที”
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“ความกรอบ และกระด้าง ของพลาสติกชีวภาพ ทำาให้การ

ประยุกต์ใช้งานต้องรู้ข้อจำากัด และลักษณะของผลิตภัณฑ์

ที่ออกมา โดยเลือกให้เข้ากับผลิตภัณฑ์รับได้ เช่น ผ้าไม่ทอ 

ซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นแนวทางที่เส้นใยชีวภาพมุ่งไป เข้าไปใน

ตลาดได้ง่าย โดยเฉพาะเส้นใยยาว”
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	 ดร.นที	 ยอมรับว่า	 ตัวเขาเองพึ่งหันมาจับงานวิจัยในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพได้

ไม่นาน	โดยอาศัยประสบการณ์จากการทำาวิจัยด้านสิ่งทอมาอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้ไปต่อได้ไม่

ยากนัก	การพัฒนาเส้นใยชีวภาพ	ไม่แตกต่างจากเส้นใยชนิดอื่น	แต่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของ	

วัสดุพอลิเมอร์	ประเภทนี้ที่ย่อยสลายได้ง่าย	เนื่องจากมีความไวต่อความชื้นและความร้อนได้

เป็นอย่างดี	ทำาได้กระบวนการผลิตมีความแตกต่างและต้องทำาให้เสร็จในครั้งเดียว	ซึ่งต่างจาก

พอลิเมอร์ชนิดอื่นที่ค่อนข้างง่ายต่อการพัฒนา	

	 ดร.นที	หันมาสนใจและทำางานด้านพลาสติกชีวภาพในช่วงหลังที่คนเริ่มให้ความสนใจ	

และต้องการมีผลิตภัณฑ์ออกมา	โดยมองว่า	ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพที่เกิดได้ง่ายที่สุด	

คือ	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	เขาได้ร่วมมือในโครงการวิจัยเพื่อผลิตเส้นใย	PLA	ซึ่งต่างจากโจทย์วิจัย	

ในอดีตที่เน้นการผลิตเส้นใยสังเคราะห์โดยตรง	โดยมีเครื่องผลิตเส้นใยเดี่ยว	และเส้นใยรวม	

ที่สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งงานงานถัก	งานทอ

	 นักวิจัยมองว่า	แม้พลาสติกชีวภาพจะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานทดแทนพลาสติกทั่วไป	

แต่ต้องยอมรับว่าไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด	แต่ทดแทนได้ในบางส่วน	เพราะต้องยอมรับว่า	

คนที่ได้สัมผัสพลาสติกชีวภาพจะพบว่าเป็นพลาสติกที่มีลักษณะพิเศษ	แตกต่าง	สามารถเติม

เต็มได้บางส่วนเท่านั้น

	 อย่างไรก็ตาม	 ในมุมของการวิจัยได้พัฒนาเส้นใย	 PLA	 ในรูปแบบเส้นใยพอลิเมอร์

ผสม	โดยผสมกับไบโอพอลิเมอร์ตัวอื่น	เพื่อทำาให้ได้เส้นใยที่สามารถขึ้นรูปได้ดี	มีความอ่อนนุ่ม	

มากขึ้น	 โดยปัจจุบัน	 ตัวเขาเองได้ร่วมทำาวิจัยในโครงการ	 “Texio”	 กระบวนการผลิตเส้นใย

ยาวและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยชีวภาพพอลิแล็กไทด์ในเชิงพาณิชย์	 ซึ่งเป็นความร่วมมือ	

ระหว่างสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	

โดยให้ความช่วยเหลือในส่วนของวิชาการ	 เน้นการขึ้นรูปเส้นใยเพื่อพัฒนาการผลิตเส้นใย

ยาวแบบต่อเนื่อง	เป้าหมายเพื่อนำาไปผลิตในอุตสาหกรรม
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	 ดร.นที	บอกว่า	กว่าที่จะผลิตเส้นใยเพื่อนำาไปใช้จริงต้องศึกษาในเบื้องต้นเพื่อให้แน่ใจ	

ก่อนว่า	กระบวนการขึ้นรูปและกระบวนการผลิตเป็นอย่างไร	ซึ่งเป็นงานที่พบอยู่ในปัจจุบัน	

โดยส่วนตัวเชื่อว่าทำาได้ไม่ยากเกิน	แต่ต้องให้ความสำาคัญ	และความละเอียดมากขึ้น	เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกับเส้นใยเดิม

	

	 เขามองว่าปัญหาและอุปสรรคของงานวิจัยในช่วงแรกคือ	 พลาสติกชีวภาพชนิด	PLA	

หายาก	และมีราคาสูง	บางครั้งต้องรอนานเพื่อให้อุตสาหกรรมตัดล๊อตใหญ่ในการผลิตเพื่อ

รองรับการวิจัย	

“ในความเป็นจริงเราไม่สามารถซื้อวัตถุดิบได้เป็นตันๆ เพื่อมาใช้ในการวิจัย 

เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง ทำาให้ต้องรอ แต่ในช่วงหลังที่มีการวิจัยอย่าง 

แพร่หลายทำาให้วัตถุดิบเริ่มหาง่ายและมีราคาลดลง”	เขากลา่ว	และบอกว่าเส้นใย	

ชีวภาพในมุมมองของนักวิจัยเป็นวัสดุที่ใหม่ที่ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม	แต่การท่ีคนจะรู้สึกว่าคุ้ม

ค่ากับเงินที่ต้องเสียไปนั้น	ต้องให้ความสำาคัญและความรู้ที่มากขึ้น

	 ท่ีผ่านมาเราพยายามผลักดันงานวิจัยในหลายโครงการอย่างต่อเน่ือง	 แต่อาจต้องรอเวลา	

ให้สุกงอม	 เน่ืองจากโครงการต้องทำาร่วมกันท้ังระบบเพ่ือเข้าสู่ผู้บริโภค	 อย่างไรก็ตามตัวเขาเอง	

ในฐานะนักวิจัยยังเชื่อว่าในอนาคตอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจะยังมีแนวโน้มดี	และมีความ	

เป็นไปได้	 แต่ต้องข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายประการปัจจุบันภาครัฐได้มองเร่ืองของ	3	 ประสาน	

ระหว่างภาครัฐ	สถานศึกษา	และผู้ผลิต	โดยมีความต้องการของผู้บริโภคเป็นแนวคิดพื้นฐาน	แต่	

สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือการสนับสนุนด้านภาษีวัตถุดิบ	ซึ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องช่วยกันผลักดัน
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	 อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	 เป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่	(New	Wave	Industry)	

ของประเทศไทย	ที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว	ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมพลาสติก

และปิโตรเคมี	ถ้าปรับเปล่ียนมาใช้วัตถุดิบเร่ิมต้นจากวัตถุดิบท่ีปลูกใหม่ทดแทนได้	(renewable	

resource)	โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากวัตถุดิบการเกษตรกลุ่มอ้อย	และมันสำาปะหลัง	 ท่ีจะมีแนวทาง	

การเพ่ิมมูลค่า	และเกิดเสถียรภาพด้านราคา	จากการนำามาแปรรูปนำาไปใช้งานระดับอุตสาหกรรม	

และที่สำาคัญยิ่งคือ	 คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่	

จะส่งผลต่อการลดปัญหาขยะพลาสติกตกค้าง	 และนำาไปแยกขยะอินทรีย์	 เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์	

ทำาให้ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้อย่างรูปธรรม	ตลอดจนลดการพึ่งพาน้ำามันปิโตรเลียม

	

	 ในอีก	 2	 ปีข้างหน้า	 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด	 PBS	 ของบริษัท	 พีทีที	

เอ็มซีซี	ไบโอเคม	จำากัด	ขนาดกำาลังการผลิต	20,000	ตันต่อปี	ที่จังหวัดระยอง	จำากัด	จะเริ่ม

ผลิตได้	และคาดว่าจะมีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด	PLA	ของบริษัท	Nature	Works	

ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)		ซึ่งกำาลังตัดสินใจ	

ลงทุนการผลิตโรงงานแห่งที่	2	ในประเทศไทย	ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้อย่างมาก	เนื่องมาจาก	

รัฐบาลไทยได้สนับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอย่างจริงจังและต่อเน่ืองมาโดยตลอด	 เร่ิมจาก	

การประกาศใช้แผนที่นำาทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	 และกำาลัง	

พิจารณาประกาศมาตรการการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	ท่ีสนับสนุน	

ดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ	2	ของมูลค่าครึ่งนึงของการลงทุน

	 อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีสำาคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	นอกเหนือจากเทคโนโลยี	

ขั้นสูง	ที่ต้องผนวกระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีพอลิเมอร์	ทำาให้มีมูลค่าการลงทุน

ผลิตสารตั้งต้นและเม็ดพลาสติกชีวภาพต้องใช้เงินลงทุนตั้งแต่	1,000	ล้านบาท	ขึ้นไป	นั่นคือ	

ราคาของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพยังอยู่ในระดับสูงมากกว่า	2-5	เท่า	ของพลาสติกจากปิโตรเคมี	

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 ดังนั้นการสร้างตลาดทดแทนและการสร้างตลาดการใช้งานใหม่	 จึงต้องมี

การวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม	 ร่วมกับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐด้านการเงินการคลังและ

มาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง	 เพื่อให้เกิดการใช้งานของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน	 เช่นเดียวกับนโยบายที่ชัดเจนของต่างประเทศ	 อาทิเช่น	 อิตาลี	 เยอรมัน	

และสหรัฐอเมริกา	ในขณะนี้	สนช.	จึงอยู่ระหว่างการศึกษา	เพื่อนำาเสนอนโยบายและมาตรการ

พิเศษของภาครัฐเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในอุตสาหกรรมเป้า

หมาย	4	อุตสาหกรรม	คือ	อุตสาหกรรมด้านการเกษตร	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	อุตสาหกรรม

ยานยนต์	และอุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์	สำาหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการนำาเสนอต่อ

บทส่งท้าย
พล�สติกชีวภ�พไทย
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คณะรัฐมนตรีในทางการผลักดันนโยบายหรือมาตรการสำาคัญและเร่งด่วนของภาครัฐ เพื่อ 

ส่งเสริมการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในประเทศไทย	ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน

ปี	พ.ศ.	2558	นี้	โดยมีเป้าประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดตลาดความ

ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพขึ้นภายในประเทศ

	 เพ่ือขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นผู้เป็นในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและ

การลงทุนของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาค	(Bioplastics	Hub)	 ด้วยการประสาน

เชือ่มโยงและพฒันาเทคโนโลยทีัง้ในและต่างประเทศ	ควบคูก่บัการสนบัสนนุให้เกดิการตอ่ยอด	

และขยายผลเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการใช้งาน	 และการสร้างตลาด	 รวมทั้ง

การสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค	เพื่อส่งเสริมให้มีการ	

ใช้งานอย่างแพร่หลาย	ควรมีแนวทางการดำาเนินงานต่อเนื่อง	ดังนี้

1.	การพัฒนา	คัดเลือก	และประเมินเทคโนโลยีระดับนำาร่องเพื่อผลิตสารตั้งต้น	โดยใช้วัตถุดิบ	

	 ของประเทศไทยได้แก่	 อ้อยหรือน้ำาตาล	 เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ในการประเมินต้นทุนการผลิต	

	 ในระดับอุตสาหกรรม	

2.	การพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพระดับนำาร่องเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ	เพื่อนำา	

	 มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในรูปแบบต่างๆ

3.	การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพออกสู่ตลาด	โดยพัฒนาเทคโนโลยีคอมพาวนด์ด้วยการ	

	 ผสมพอลิเมอร์และสารเติมแต่งเพื่อนำามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ	ที่มีราคาและ	

	 สมบัติการใช้งานตามท่ีต้องการ	พร้อมกับการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักการ	

	 ใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ผ่านโครงการนำาร่องเพื่อการ	

	 ใช้งานในรูปแบบต่างๆ	

4.	การสร้างมาตรฐาน	ระบบรับรอง	และศูนย์ทดสอบพลาสติกชีวภาพ	ที่ได้รับมาตรฐานสากล	

5.	การศึกษาแนวทางนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล	(Biorefinery	Complex)	 เพื่อเสนอ	

	 นโยบาย	และมาตรการทางด้านภาษี	และสิทธิประโยชน์	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน	

	 นิคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูป	

	 ชีวมวล	 ในการนำาวัตถุดิบทางการเกษตรและของเหลือใช้ทางการเกษตร	 มาทำาให้เกิด	

	 ประโยชน์เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร

	 ในขณะนี้	พลาสติกชีวภาพเริ่มเป็นที่รู้จักกันคนทั่วไปอย่างแพร่หลาย	แต่ก็ยังต้องอาศัย	

ระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิต	เพ่ือลดต้นทุนให้เป็นยอมรับของผู้บริโภค	การใช้	

นโยบายการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	รวมถึงหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดการใช้งานได้	

อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน	เพราะจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมท่ีมีอุตสาหกรรม	

ใหม่ๆ	รองรับ	ที่จะให้เกิดการลงทุนจากในและต่างประเทศ	รวมไปเป็นอุตสาหกรรมที่รองรับ	

สินค้าทางการเกษตร	และของเหลือทิ้งต่างๆ	อย่างชัดเจนที่จะมีการแปรรูป	เพื่อเพิ่มมูลค่า	

ที่สูงขึ้น	 ท้ังในระดับประเทศ	ระดับภูมิภาค	และระดับโลก	ที่จะเกิดอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่	

(New	Wave	Industry)	ของประเทศไทย	ท่ีมีโอกาสเป็นศูนย์กลางผลิตพลาสติกชีวภาพท่ีสำาคัญ	

ของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
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